



100



CÂU HỎI-ĐÁP VỀ

Phong thủy nhà ở hiện đại



Lời nói đầu

Phong thủy truyền thống được sử dụng trong các công việc lựa chọn địa điểm, xây dựng, thiết kế... các công trình kiến trúc. Bộ

môn khoa học phong thủy bao hàm rất nhiều các phương diện trên tất cả cá lĩnh vực như triết học, mỹ học, địa chất, địa lý, sinh thái, cảnh quan... và còn bao gồm cả hệ thống lý luận trợ

giúp con người sống hài hòa với thiên nhiên, thuận theo tự

nhiên. Ngoài ra, phong thủy còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa các quan niệm về vũ trụ, tự nhiên, nhân sinh, các quan niệm

triết học giữa thủy và khí, quan niệm âm dương...

Điều cơ bản nhất của lý luận phong thủy là làm thế nào để con người điều hòa được thiên nhiên, sống trong mối quan hệ với thiên nhiên. Và đây cũng chính là điều cốt yếu "Thiên nhân hợp nhất" trong vũ trụ quan. Phong thủy chủ trương "lấy thiên nhiên làm trọng" có nghĩa là các hành vi của con người nên thuận theo thiên đạo, lấy tự nhiên làm cốt. Con người nếu chọn cách chung sống hài hòa với thiên nhiên thì nhất định sẽ được thiên nhiên mang lại những điều tốt lành, cuộc sống được no ấm, hạnh phúc.

Qua thực tiễn nghiên cứu tìm hiểu về phong thủy chúng tôi đã đúc kết những

kinh nghiệm thực tế và tổng hợp viết nên cuốn sách này. Nội dung chủ yếu của nó liên quan đến nhiều phương diện như việc trang trí nhà cửa, biệt thự, phòng làm việc, cửa hàng, quán bar, quán trà, nơi vui chơi giải trí..., đồng thời xuất phát từ góc độ mỹ thuật hiện đại tiến hành phân tích và tổng kết toàn diện về vấn đề phong thủy của những phương diện kể trên.

Đồng thời, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo quý giá của các bạn độc giả về cuốn sách này!

Người biên soạn.

Chương I

Hỏi - đáp về các khái niệm phong thủy

Câu 1

Hỏi: Phong thủy là gì?

Đáp: Văn hoá truyền thống Trung Quốc lấy “ Thiên nhân tương ứng, thiên nhân hợp nhất” làm trung tâm, con người và tự nhiên luôn có mối quan hệ chặt chẽ, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau, là một chỉnh thể không thể tách rời. Người xưa rất coi trọng môi trường và không gian thiên nhiên xung quanh, bao gồm cả

những ảnh hưởng của kiến trúc nhà ở đối với con người, từ đó tạo thành một quan niệm lí luận phong thủy độc đáo.

Con người là trung tâm của vũ trụ, thuyết Tam tài của triết học phương Đông là Thiên - Địa - Nhân. Con người chính là sản phẩm hoàn chỉnh nhất của tự nhiên và là trung tâm của trời đất.

Có trời có đất rồi qua sự phát triển vận động mà tạo nên con người như một vũ trụ thu nhỏ. Chính vì con người là một sản phẩm của tự nhiên và sẽ phải chịu sự chi phối của tự nhiên.

Cũng giống như các sinh vật khác trên trái đất đều phải chịu sự

chi phối của thiên nhiên và môi trường xung quanh chúng.

Trong phong thủy có không ít nội dung

tưởng như là mơ hồ, vụn vặt nhưng khi trải qua quá trình nghiên cứu thì đây là sự mạnh mẽ của khoa học nguyên thủy và được con người ngày nay trân trọng, kế thừa, phát huy và loại bỏ những yếu tố mê tín, đồng thời chúng ta tiến hành phân tích trên phương diện khoa học.

Phong thủy là một hệ thống lí luận học thuật tương đối phức tạp, chúng ta cũng không thể không thừa nhận là trong đó có một vài yếu tố tâm linh tồn tại trong phong thủy. Phong thủy bao gồm hai yếu tố lớn là thị giác và trí giác. Ví dụ như phong thủy yêu cầu sự hoàn chỉnh, thống nhất; kỵ với những gì lộn xộn, vỡ nát; hay yêu cầu sự khác biệt giữa cái chính và cái phụ, đòi hỏi tính cân bằng, ổn định

cho thị giác, trí giác.

Ngày nay, căn nhà không chỉ phải đáp ứng sự thoải mái, mỹ

quan mà còn phải tuân thủ theo một số qui tắc phong thủy nhà ở.

Câu 2

Hỏi: Nguyên tắc trong phong thủy là gì?

Đáp:

Nguyên tắc hệ thống

Lí luận phong thủy coi môi trường là một hệ thống hoàn chỉnh.

Hệ thống này lấy con người làm trung tâm và bao gồm cả đất trời vạn vật. Các yếu tố bên trong môi trường bao giờ cũng có quan hệ mật thiết với nhau, điều tiết cho nhau, tồn tại độc lập với nhau, đối lập nhau nhưng lại có thể chuyển hoá cho nhau. Chức năng của phong thủy là điều tiết các mối quan hệ, ưu việt hoá kết cấu, tìm ra phương pháp kết hợp tốt nhất trên góc độ vĩ mô.

Nguyên tắc ứng dụng

Căn cứ vào tính khách quan của môi trường xung quanh, tìm ra những phương pháp thích hợp với phương thức sinh sống hài hoà với thiên nhiên. Trung Quốc có diện tích đất đai rộng lớn, khí hậu các vùng rất khác biệt, thổ chất cũng không

giống nhau, do đó kiểu cách kiến trúc đương nhiên không thể trùng lặp. Nhà vùng Tây Bắc thì thấp, nhà phương Nam thì nhiều tầng...đây đều là ví dụ cho sự thích ứng với môi trường tự nhiên.

Nguyên tắc bảo vệ môi trường

Thân thiện với thiên nhiên, dựa vào núi, kê vào sông là một trong những nguyên tắc cơ bản của phong thủy học. Sơn là xương cốt của đất, thủy là khởi nguyên sự sống của vạn vật.

Người xưa coi địa thế được bọc trong thủy, có sơn bao quanh là một địa thế lí tưởng. Điều này tất nhiên có liên quan đến khí hậu, môi trường sinh sống tồn tại của thời cổ. Sống ở nơi này nhận được

thức ăn, cây cỏ một cách tự nhiên rất có ý nghĩa với việc bảo vệ sinh thái môi trường.

Những căn phòng hướng Nam cũng là một ví dụ cho nguyên tắc bảo vệ môi trường. Phòng hướng Nam nhận được ánh sáng mặt trời, tránh gió và thuận ứng với thiên đạo, có linh khí của núi, là chỗ địa linh sinh nhân kiệt. Phong thủy học coi trọng hướng núi thế đất, đặt cái nhỏ trong cái lớn để suy xét.

Nguyên tắc phòng tránh

Trong phong thủy có hai yếu tố tạo nên hung là yếu tố con người và ngoại cảnh. Trong đó, có rất nhiều trường hợp chỉ có thể

dùng nguyên tắc phòng tránh để chuyển hoá. Ví dụ nếu căn nhà nằm vào dòng chảy của sông, trạch cơ không ổn định, dễ bị thủy

tai thì chỉ có cách duy nhất là chuyển nhà ra nơi khác hoặc không dựng nhà ở những chỗ như vậy.

Nguyên tắc âm dương

Theo phong thủy thì vật gì cũng có hai thuộc tính âm và dương, có chính sẽ có phụ, có đen sẽ có trắng, có lạnh sẽ có nóng, có sơn sẽ có thủy...

Làm việc gì mà đạt được cân bằng âm dương sẽ được gọi là trung dung chi đạo. Trung dung là phối hợp hoàn hảo, không

thiên không lệch, không to không nhỏ, không cao không thấp.

Phương hướng phải phù hợp với thế đất, diện tích nhà to hay nhỏ cũng phải phù hợp với nhau. Nhà to mà người ít hay nhà nhỏ người nhiều thì đều không cát. Nhà nhỏ cửa to, nhà to cửa nhỏ cũng không tốt do mất sự cân đối về mỹ quan thẩm mỹ.

Việc điều tiết, thay đổi trong phong thủy cũng phải lấy trung dung làm trọng. Phải chú ý đến sự hài hoà, thân thiện trong mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, phải dựa vào thiên nhiên, có sự thích hợp khi điều hoà thiên nhiên. Vì nếu có sự can thiệp vào thiên nhiên một cách thái quá thì sẽ phản tác dụng, tất yếu

sẽ nhận lại sự phản ứng của tự nhiên.

Câu 3

Tại sao nói ảnh hưởng của phong thủy đối với con người là sự

tồn tại khách quan?

Người ta thường nói “Nhân kiệt chi linh”, “Nhất phương thủy thổ

dưỡng nhất phương nhân” (Đất nơi nào thì tốt cho người nơi ấy), “Người Bắc hào hoa, người Nam tuấn kiệt”, điều này có nghĩa là ảnh hưởng của phong thủy địa lí đối với con người là tồn tại khách quan. Bởi vì, địa lí cũng có nghĩa là khí độ, khí chất và khí thế. Con người cũng

như vậy, có người tính hiền hoà, thanh cao, có người tính khô khan, hoặc thương võ, anh hùng, hoặc tiêu nhân... Nơi dương khí vượng sản sinh ra con người anh hùng hào kiệt, nơi dương khí hài hoà sản sinh ra con người văn phong nho nhã. Ngược lại, nơi dương khí không tốt sẽ tạo ra con người nhỏ nhen, xảo quyệt, âm ô thác loạn... Từ đó có thể thấy sự ảnh hưởng của phong thủy đối với con người thật sự tồn tại.

Câu 4

Phong thủy và thiết kế nhà ở có quan hệ như thế nào?

Thiết kế nhà ở và phong thủy nhà giống như cơ thể con người, không gian phòng

giống như đường khí quản. Khí phải được lưu thông một cách cân bằng giữa các phòng trong nhà, từ cửa chính đến phòng ngủ, phòng khách, thư phòng, nhà bếp, không khí phải được dễ dàng lưu chuyển. Cửa chính và các cửa sổ lại giống như mũi và miệng của mỗi phòng, có tác dụng dẫn mở khí giữa bên ngoài và bên trong phòng. Không khí đi qua cửa ra vào, cửa sổ, qua tường ngăn, bình phong, đồ nội thất và các đồ

đặc khác trong nhà đều có ảnh hưởng nhất định đến mỗi khu vực không gian, từ đó người sống trong nhà mới hít thở được khí dưỡng và có được sự khoẻ mạnh cân bằng. Loại khí này không được quá mạnh cũng không được quá yếu, mà

nên có sự

hài hoà, ổn định.

Câu 5

Khung cảnh trong và ngoài nhà có quan hệ gì với nhau?

Môi trường bên ngoài nhà ở có mát mẻ thì không gian sống trong nhà mới càng được hưởng sự mát mẻ đó và người sống bên trong nhà mới tích tụ và phát huy thêm được mát mẻ và vượng của mình. “Cát thượng gia cát, vượng thượng gia vượng”. Nếu khung cảnh bên ngoài không thích hợp, sự bố trí đồ đạc, không gian trong nhà cũng không hợp phong thuỷ thì sẽ không có lợi cho sự phát triển

của con người. Còn nếu khung cảnh bên ngoài thích hợp, nhưng phong thủy bên trong nhà không đạt. Ngoài ra, môi trường bên ngoài không tốt lành, nhưng bố cục trong nhà lại hợp phong thủy, thì gia chủ sẽ phải trải qua gian khổ trước mới được nếm ngọt bùi sau này. Do đó, cũng có thể an cư ở nơi đây. Hơn nữa nếu sinh sống trong một thời gian dài, gia chủ sẽ

ngày càng gặp được nhiều may mắn. Từ những phương diện trên có thể thấy được phong thủy cư gia không chỉ phải xem xét đến bố cục bên trong ngôi nhà, mà môi trường sống bên ngoài cũng có vai trò rất quan trọng. Hai mặt này có liên quan chặt chẽ

với nhau. Sự cát và quan hệ giữa chúng sẽ quyết định cho việc có nên sinh sống tại nơi đó hay không.

Câu 6

Nói con người có thể phát huy tính chủ động để điều tiết phong thủy? Đúng hay sai? Tại sao

Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên đầu tiên là phải trải qua giai đoạn con người phụ thuộc vào thiên nhiên. Vào thời cổ

đại, nếu đem so sánh sức mạnh của con người và thiên nhiên thì sẽ thấy rằng, thiên nhiên vô cùng mạnh mẽ, lớn lao; còn loài người chỉ là một sinh linh bé

nhỏ, yếu ớt. Con người mãi mãi sẽ

bị khuất phục trước thiên nhiên. Người Trung Quốc cổ đại đã đề

ra “trời đất hợp nhất”, bao gồm “trời, đất, con người” ba yếu tố

đó phải hoà hợp, thống nhất. Con người phải thuận theo quy luật của tự nhiên.

Trong quá trình tìm hiểu thiên nhiên, trong một khoảng thời gian rất dài trải qua nhiều quan sát, thể nghiệm, con người đã không ngừng tích lũy cho mình rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm, những hiểu biết về tự nhiên. Bao gồm cả những hiểu biết về các yếu tố

tốt lành và không tốt lành trong thế giới thiên nhiên. Và những người cổ đại qua những hiểu biết về quy luật vũ trụ, đã tìm ra

“khí” có lợi và phù hợp với con người. Từ đó vận dụng vào việc xây nhà, táng mộ và trong những công việc khác, dùng sức mạnh của chính mình để biến đổi thiên nhiên.

Con người là tâm linh, là sự tinh túy của vạn vật, con người có thể phát huy tính chủ động của mình để làm thay đổi và điều tiết môi trường, thiên nhiên xung quanh. Đồng thời hoàn toàn có thể

vận dụng những yếu tố cát lành để làm tăng sức mạnh và tìm được hạnh phúc

trong cuộc sống.

Câu 7

Tại sao gọi là thấp độ và ôn độ trong phong thủy?

Ngày trước các nhà phong thủy thường rất coi trọng hướng nhà và hướng ánh nắng mặt trời chiếu vào trong nhà. Họ thường yêu cầu là nhà phải theo hướng hướng ra ánh nắng và kỵ

những ngôi nhà xây quay lưng lại với mặt trời. Trong phong thủy, ngoài những yêu cầu về hướng nhà và các điều kiện vệ

sinh khác, còn có những yêu cầu gắt gao về độ ẩm và nhiệt độ

trong nhà. Nhà có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều không có lợi và mang đến những hậu quả không lường trước được.

Nhiệt độ trong nhà phải vừa đủ để giữ cho nhiệt độ cơ thể người sống trong nhà luôn giữ được mức cân bằng, không để cho cơ

thể con người phải điều tiết thân nhiệt quá sức trong thời gian dài. Một nhiệt độ thích hợp sẽ có lợi cho hiệu quả công việc và cho giấc ngủ. Duy trì nhiệt độ cân bằng và điều tiết thân nhiệt làm việc ở mức độ bình thường là điều con người luôn phải chú ý. Điều này có nghĩa là nhiệt lượng, thân nhiệt, nhiệt độ da, sự

toát mồ hôi, cảm giác nóng bức và những

trạng thái sinh lí khác khi con người hoạt động phải được bảo đảm, không được vượt quá giới hạn cho phép. Do đó, mỗi một yếu tố trong nhà, trong một phạm vi nào đó phải đảm bảo được tính ổn định theo thời gian.

Thông qua thực nghiệm và lí luận, có thể thấy rằng vào mùa hè nhiệt độ trong nhà thích hợp là từ 21-32 độ C và nhiệt độ hoàn hảo nhất là từ 24-26 độ C. Vào mùa đông, nhiệt độ lí tưởng nhất là 19-24 độ C. Nếu nhiệt độ là 18-20 độ C, độ ẩm là 60% thì đó cũng có thể coi là con số hợp lí. Hiện nay, nhìn chung nhiệt độ

trái đất đang ấm dần lên, nhiệt độ trong phòng cũng theo đó mà tăng lên. Nên đặt ra yêu cầu nhiệt độ phòng ngủ phải từ

độ C thì nhiệt độ phòng ăn từ 20-22 độ C. Nhà bếp do sản sinh ra nhiệt độ nóng, do đó cần giữ nhiệt độ ở mức 20 độ C.

Thông thường độ ẩm cao sẽ tác động làm cơ thể giải phóng nhiệt lượng, dẫn đến thân nhiệt bị giảm, hoạt động của hệ thống thần kinh và các hệ thống khác cũng bị giảm theo. Do đó, sẽ

xuất hiện nhiều trạng thái bệnh lí. Nếu sinh sống một thời gian dài trong môi trường lạnh lẽo, ẩm thấp thì rất dễ mắc phải các bệnh như cảm mạo, phong hàn, thấp khớp... Ngược lại một môi trường quá khô hanh cũng không tốt cho sức khỏe con người.

Đứng trên góc độ y học, không khí khô hanh và bệnh đau họng có quan hệ rất mật thiết với nhau. Cuối cùng có thể rút ra là độ

ẩm lí tương trong nhà nên đạt 30-65%.

Câu 8

Dùng cây cảnh như thế nào để cải biến phong thủy nhà ở?

Mệnh lí bao gồm sự tương sinh, tương khắc giữa không khí, môi trường, thiên nhiên, nhiệt độ. Thiếu yếu tố nào phải bổ sung yếu tố đó. Khắc cái gì phải hoá giải cái đó. Ngoài việc dùng cách đặt tên để hoá giải phong thủy, bạn còn có thể lợi dụng cây cảnh, các loại cây xanh để cái

biên phong thủy của mình, làm cho nó

“phong sinh, thủy khởi”. Có thể sử dụng các loại cây trồng đơn giản để đạt được mục đích cải biến phong thủy, hơn nữa còn làm đẹp cho môi trường xung quanh, tốt cho không khí. Cây trồng được phân thành năm loại lớn mang tính: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Căn cứ vào quang cảnh nhà và phong thủy mỗi người mà có sự lựa chọn loại cây trồng thích hợp.

- Kim: Hợp với những loại cây hoa có màu vàng. Trong đó, thích hợp nhất là cây phát tài, sơn trúc, cam...

- Mộc: Hợp với những có màu xanh và phải chọn loại cây trồng xuống đất, mang ý nghĩa “phát”. Ví dụ: cây bảo thạch,

trúc nhật...

- Thủy: Hợp với những cây được trồng bằng nước nên đựng trong bình có màu xanh, bằng kính trong suốt. Ví dụ như vạn niên thanh, trúc khai vận....

- Hoả: Hợp với những cây đơm hoa kết trái, nên trồng trong bồn hoặc chậu có màu đỏ. Ví dụ: Lan hồ điệp, hoa phong tiên...

- Thổ: Hợp với những cây chịu được ánh mặt trời, thích hợp trồng trong chậu có màu đen hoặc chậu bằng đá. Ví dụ như: cây xương rồng...

Trong sự vận dụng phong thủy, cây cối thường được dùng để

nâng cao vượng khí, hoá giải tà khí. Mỗi loại cây khác nhau có một ý nghĩa và tác dụng khác nhau.

Câu 9

Các phương pháp điều tiết phong thủy nhà ở là gì?

Các cách hoá giải, điều tiết phong thủy cho nhà ở có rất nhiều, ví dụ như: đổi cửa, dời bếp nấu, chuyển phòng ngủ, di giường, treo chuông gió ở vị trí không cát lành hoặc đặt bồn nước ở

điểm tốt lành... Dưới đây xin được giới thiệu hai phương pháp hiệu quả trong việc điều tiết phong thủy: Chỉnh sửa cửa ra vào

- Đối với nhà có hướng không tốt, không có cát vận thì không nên sử dụng cửa chính vì hướng cửa chính không mang lại may mắn. Mà nên mở một cửa hậu hoặc cửa ngách theo hướng cát lành để đi lại. Như vậy là đã hoá giải được điều xấu.

- Đối với cửa hướng có phương không cát lợi thì có thể sử dụng một mẹo nhỏ là cố ý làm cho cửa hơi có độ nghiêng. Nhưng cần chú ý là cửa chỉ được nghiêng đi một góc nhỏ, nếu không sẽ trông mất thẩm mỹ, rất khó coi và cũng không đẹp.

Tự tạo ra hảo vận

Khi chọn được một căn nhà, trước khi chuyển đến nên trang trí, sơn quét lại và

cũng có thể sửa chữa cửa cho hợp lí. Đối với những căn nhà ngói cũ thì nên dỡ ngói ở trên đỉnh nóc ra, cho ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào trong nhà, đợi sau 49-60 ngày lại gắn ngói liền như cũ, sau đó tiến hành khai lửa bình thường như

đối với một ngôi nhà mới. Làm như vậy có thể cải biến được trạch vận của ngôi nhà, làm cho nó trở thành giống như hoàn toàn mới vậy.

Câu 10

Những điểm cần lưu ý trong bố cục nhà ở là gì?

Nhà dương trạch có tam yếu là: Môn, phòng, táo và sáu điều: Môn, lộ, táo, tỉnh

(giếng), khanh, xí (WC) đều là những nơi có tính quan trọng trong bố cục nhà ở. Sự bố cục có hợp lí hay không là do cách điều tiết, cải biến những điều cát hung trong nhà.

Môn: là cửa dẫn khí vào nhà, thích hợp mở ở những nơi cát lành, hướng hưng vượng. Nhưng do đặc điểm các nhà trong thành phố hiện nay đã có hướng cố định, không dễ gì thay đổi hướng cửa chính, nên chỉ có thể dựa vào sự linh động trong hướng nhà, hoặc làm cửa cho to hơn mà thôi. Có điều cũng có thể sử dụng ban công để làm trợ thủ cho việc dẫn khí vào nhà, nhưng phải chú ý không được để cửa lớn đối diện thẳng trực tiếp ra ban công. Vì như vậy không những không

thu nạp được khí đi từ ban công vào mà còn làm huỷ hoại cân tài.

Phòng: nơi ở của chủ nhà. Phòng chính trong nhà thích hợp được bố trí vào vị trí sinh vượng cát. Có như vậy tinh lực con người mới khoẻ khoắn, sự nghiệp mới thuận lợi. Nếu sắp xếp vào vị trí hung thì con người hay mắc phải bệnh tật, sinh lực yếu ớt, dẫn đến sự nghiệp gián đoạn, khó tránh được sự hao hụt tài vận.

Táo: là nơi thể hiện sự hưng vượng của cả ngôi nhà và cũng là nơi đánh giá được sự tài phúc trong nhà. Sự hưng vượng của bếp có ảnh hưởng rất mật thiết với cát hung của ngôi nhà.

Lộ: chỉ các đường đi lối dẫn ở trong nội

bộ nhà. Lộ quy định sự

vận hành của khí trong nhà. Trong phong thủy nó có ảnh hưởng đến khí trong nhà là cát hay là hung. Không được đặt các vật cản, làm trở ngại hướng đi của lộ, vì phải đảm bảo được sự lưu thông của khí được thuận lợi, thông suốt trong nhà.

Làm cho ngôi nhà lúc nào cũng được tràn ngập sinh khí, tài khí. Có cát khí thì mới có tài, hung khí thì sẽ huỷ tài.

Tĩnh (giếng): Ngày nay những ngôi nhà trong thành phố, không tồn tại giếng nữa, do vậy có thể bỏ qua vấn đề này.

Khanh: là để chỉ vị trí của giường. Vị trí kê giường có liên quan trực tiếp đến tài vận và sức khoẻ của con người.

Xí: Trong phong thủy còn được gọi là khú thủy. Vị trí của xí có hợp lí hay không đều quan hệ đến sự tích tụ tài trong nhà. Nếu bố trí xí sai vị trí thì tài sẽ bị chặn hoặc bị mất đi.

Chương 2

Hỏi - Đáp Thuật phong thủy trong ngoại cảnh nhà ở

“Chư vu nội hình chi vu ngoại”, chỉ cần thông qua bố cục kết cấu, thậm chí là đặc điểm hình dáng của bức tường bên ngoài cũng có thể nắm bắt được một cách chính xác phong thủy của ngôi nhà đó như.

Câu 11

Ngoại cảnh nhà ở có ảnh hưởng như thế nào đến phong thủy?

Nhìn qua ngũ quan một người có thể nhận biết được một phần nào tính cách của người đó, là một người quân tử nhân nghĩa, đức độ hay là một kẻ tiểu nhân, hèn kém xảo quyệt... Do đó, ngắm nhìn hình dạng kết cấu của một ngôi nhà, cho dù chỉ là đặc điểm bức tường ở bên ngoài thì cũng có thể có được những nhận xét khá chính xác về phong thủy của ngôi nhà đó. Thông thường người lành thì đất cũng lành, những người có phúc phận tốt, không phải tốn công sức nhiều mà lại rất dễ tìm được một ngôi nhà có phong thủy tốt lành. Đối với những người phúc phận chỉ ở dạng thường thường bậc trung

thì nên quan tâm nhiều hơn đến phong thủy cho ngôi nhà của mình.

Câu 12

Cách để nhận biết phương hướng phòng như thế nào?

Cơ bản, có hai loại định nghĩa về hướng của ngôi nhà. Cách thứ

nhất là lấy hướng cửa làm hướng cho cả nhà. Cách thứ hai là lấy hướng của bề mặt đón được ánh sáng mặt trời nhiều nhất làm hướng nhà. Cách đầu tiên dựa trên lí luận định nghĩa hướng nhà theo quan niệm kiến trúc truyền thống cổ Trung Quốc. Cách định nghĩa này có nguồn gốc sâu xa từ khi con người còn

đang sinh sống, cư trú trong các hang động. Vì cửa hang là nơi đón ánh sáng mặt trời và là nơi dẫn khí vào hang nên hướng cửa hang được chọn làm hướng của cả chỗ ở.

Theo kiến trúc truyền thống cổ Trung quốc, hướng của cửa chính đều được dựa theo hướng của đường đi. Người thích tĩnh thì “toạ”, người thích động thì “hướng”. Tĩnh thuộc âm, động thuộc dương, Những người trầm tư, yên phận thuộc âm, những người thích hoạt động náo nhiệt thuộc dương. Nếu lấy phía mặt trước của người là dương thì phía sau lưng sẽ thuộc âm. Về cơ

bản, hướng của ngôi nhà cũng được xác định theo cách lí luận này.

Các kiến trúc nhà ở hiện đại ngày nay, vị trí làm cửa có thể ở

phía trước, phía sau, bên phải hay bên trái ngôi nhà. Do đó, không nên lấy cửa làm hướng chính cho nhà nữa mà nên lấy bề

mặt đón được ánh mặt trời nhiều nhất làm hướng nhà. Có như

vậy mới là phương pháp xác định chính xác và hợp thực tiễn hiện nay.

Câu 13

Lựa chọn vị trí cho phòng như thế nào?

Con người có 12 sinh tiêu. Mỗi sinh tiêu của từng người đều có một mối quan hệ rất kì diệu với ngôi nhà của mình. Chúng ta có 2 bảng biểu sau đây:

Sinh tiêu Hường bất lợi

Tý

Nhà ở chính Nam hướng ra chính Bắc.

Sửu Nhà ở Tây Nam, lệch Nam hướng ra Đông Bắc, lệch Bắc.

Dần Nhà ở Tây Nam, lệch Tây hướng ra Đông Bắc, lệch Đông.

Mão Nhà ở chính Tây hướng ra chính Đông.

Thìn Nhà ở Tây Bắc, lệch Tây hướng ra Đông Nam , lệch Đông.

Tị

Nhà ở Tây Bắc, lệch Bắc hướng ra Đông Nam lệch Nam.

Ngọ Nhà ở chính Bắc hướng ra chính Nam Mùi Nhà ở Đông Bắc, lệch Bắc hướng ra Tây Nam , lệch Nam Thân Nhà ở Đông Bắc , lệch Đông hướng ra Tây Nam , lệch Tây.

Dậu Nhà ở chính Đông hướng sang chính Tây.

Tuất Nhà ở Đông Nam, lệch Đông hướng ra Tây Bắc, lệch Tây.

Hợi Nhà ở Đông Nam, lệch Nam hướng ra Tây Bắc, lệch Bắc.

Sinh tiểu Hường thích hợp nhất

Sửu, Dậu, Tị

Nhà ở phía Đông hướng ra phía Tây.

Tí, Thìn, Thân Nhà ở phía Nam hướng ra phía Bắc.

Dần, Ngọ, Tuất Nhà ở phía Bắc hướng ra phía Nam.

Mão, Mùi, Hợi Nhà ở phía Tây hướng ra phía Đông.

Những người tuổi Thân, Tý, Thìn không

nên làm nhà ở phía Nam hướng ra phía Bắc.

Những người tuổi Tị, Dậu, Sửu nên làm nhà ở phía Đông hướng ra phía Tây.

Những người tuổi Dậu, Ngọ, Tuất không hợp với nhà ở phía Bắc hướng ra phía Nam.

Những người tuổi Hợi, Mão, Mùi không hợp với nhà ở phía Tây.

Câu 14

Những yếu tố nào có lợi cho ngoại cảnh nhà ở?

Hoạ tiết hoa văn đơn giản, phóng khoáng

thể hiện sự bình yên, cát lành. Do đó, các hoa văn kiến trúc phải đẹp, sáng láng mới tăng thêm hiệu quả an lành, hoà phúc. Màu sắc của tường phải thích hợp và đồng bộ với ngũ hành của ngôi nhà. Có như vậy mới tạo ra một lực mạnh mẽ toát ra từ bên trong ngôi nhà. Màu sắc của tường không nên có nhiều hơn hai màu. Cửa chính của những toà nhà lớn hay nhà riêng đều phải đáp ứng được yêu cầu về không gian. Đó là không gian phải sáng sủa, nhiều sinh khí, hấp thu được đầy đủ ánh sáng mặt trời, thể hiện được chiều hướng phát triển và nhiều cơ hội mới. Do vậy, không nên có bất cứ đồ vật nào hoặc các địa hình tự nhiên nào che chắn, cản trở

trước cửa.

Câu 15

Những đặc điểm làm ngoại cảnh nhà ở không hợp lí Nhà phía trước cao phía sau thấp: làm mất mỹ quan và không có lợi cho trạch vận ngôi nhà.

Nhà hẹp và dài: phía bên ngoài lại đơn điệu, hai mặt không có cửa sổ: tẻ nhạt, không đủ nguyên khí, không có lợi cho tài khí.

Nhà rộng nhưng nông: rất khó để tích tụ tài khí, năng lượng khó tụ, việc “ tán khí” là không thể tránh khỏi. Nếu cửa chính lại song song với nhà thì sự bất lợi càng lớn.

Nhà có góc nhọn, hình tam giác, hình thoi là xui xẻo nhất: không tốt cho việc cư trú, sinh sống. Góc nhọn của nhà chỉ thích hợp làm nơi chứa đồ như làm nhà kho. Không nên chọn làm phòng ngủ hoặc phòng bếp.

Nhà có hình chữ U: tương lai xấu, mờ mịt, mang nhiều thiên hướng cô bản, bệnh tật. Những người có chức vụ cao không nên ở trong kiểu nhà loại này, bất luận là dùng làm nhà ở hay phòng làm việc đều không tốt.

Nhà thiếu góc: biểu hiện sự thiếu sót, hạn chế.

Nhà có bề ngoài kì dị, kì lạ: nhà quá nghiêng, quá lệch, mất đi sự cân đối, rất

khó tích tụ tài khí. Nhà càng lệch thì mức độ ảnh hưởng càng lớn.

Nhà quá cao, bốn bề xung quanh quá thấp: đứng cô độc một mình, trống trải, có danh mà không có lợi. Rất khó tụ khí.

Nhà quá thấp, quá nhỏ: dễ bị áp bức, đè nén. Bốn bề xung quanh là các nhà cao tầng hình thành thế bất cập, càng không có lợi.

Nhà có đỉnh nhọn, sắc, hai bên nghiêng lệch: được gọi là “Hàn kiên ốc”, tài khí bất tụ. Đỉnh nhà càng nhọn thì càng bất lợi.

Trước nhà có gốc cây to hoặc nhà bị cây cối che lấp: không có lợi cho phát triển

sự nghiệp và sức khoẻ.

Nhà cũ nát, tường bong ra từng mảng:
không thể phát triển sự

nghiệp. Những phần hỏng hóc, bong tróc
càng nhiều thì ảnh hưởng của nó càng
lớn.

Chương 3

hỏi - đáp về Thuật phong thuỷ trong cửa
ra vào và cửa sổ

Môn là đường ranh giới chia cách cát
hung giữa gia đình và xã hội và cũng là
bộ mặt của cả ngôi nhà. Chúng ta thường
nói: “

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Nếu mất đi đôi mắt cũng đồng nghĩa mất đi tất cả niềm sống và niềm hy vọng. Giống như vậy, cửa cũng là đôi mắt của ngôi nhà, là một bộ phận, một phần quan trọng không thể thiếu. Mọi quan hệ giữa cửa chính và các cửa sổ cũng giống mọi quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Cửa chính (

bố mẹ) phải có ảnh hưởng sâu đậm đến các cửa sổ (con cái), nếu không con cái sẽ có những sự phản kháng khó lường.

Câu 16

Cửa nên làm ở vị trí nào để hoà hợp với đường đi?

Chu Tước môn: phía trước cửa có ao hồ,

đất bằng phẳng, rộng rãi và cũng có thể trước mặt là một bãi đỗ xe... Như vậy muốn tích tụ tài khí bên ngoài phải dùng cửa trung môn. Thích hợp làm cửa ở chính giữa.

Thanh Long môn: Trong phong thủy, phía bên phải nhà ở có lưu thủy (sông, dòng chảy) gọi là Thanh Long. Địa hình theo hướng từ trên cao hướng xuống thấp. Nếu trước cửa có đường hoặc hành lang, phía bên phải có đường dài, nước chảy đến, phía bên trái có đường ngắn, nước chảy đi thì nên làm cửa bên trái để thu được địa khí.

Bạch Hổ môn: Nếu phía trước cửa có đường lớn, bên trái có đường dài nước chảy đến, bên phải đường nhỏ, ngắn,

nước chảy đi thì nên làm cửa bên phải để tích tụ địa khí.

Câu 17

Phương hướng của cửa chính có ý nghĩa như thế nào?

Hướng của cửa là do cửa hướng về phương nào định ra. Khi chúng ta đứng ở trong nhà, mặt hướng ra cửa thì phía trước mặt gọi là “hướng”, phía sau lưng gọi là “toạ”.

Sau đây là một số hướng cửa theo mệnh trạch:

—

Chân trạch toạ hướng Đông, cửa chính hướng Tây.

—

Ly trạch toạ hướng Nam, cửa chính hướng Bắc.

—

Khôn trạch toạ hướng Tây Nam, cửa chính hướng Đông Bắc.

—

Đoài trạch toạ hướng Tây, cửa chính hướng Đông.

—

Càn trạch toạ hướng Tây Bắc, cửa chính hướng Đông Nam.

—

Khảm trạch toạ hướng Bắc, cửa chính hướng Nam.

—

Cần trạch toạ hướng Đông Nam, cửa chính hướng Tây Bắc.

—

Tôn trạch toạ hướng Đông Bắc, cửa chính hướng Tây Nam.

Câu 18

“Tam kiến” khi vào nhà là gì?

Khai môn kiến hồng: còn được gọi là khai môn kiến hỷ. Nếu vừa mở cửa mà nhìn thấy tường hoặc các đồ vật trang trí màu đỏ thì sẽ tạo cho con người cảm giác có nhiều niềm vui, nhiều may mắn. Màu đỏ cũng làm tăng sự ấm áp, gây hưng phấn và cảm giác thư thái cho con người.

Khai môn kiến lục: Mở cửa mà nhìn ngay thấy màu xanh của cây cối thì sẽ tạo được rất nhiều hứng khởi, đồng thời còn có hiệu quả dưỡng thị lực.

Khai môn kiến họa: Nếu từ cửa vào nhìn thấy một bức tranh hay một bức vẽ nhỏ thì điều đó thể hiện trình độ văn hoá nhận

thức cao của gia chủ. Ngoài ra còn làm
địu đi sự cầu gắt từ bên ngoài sau khi
bước qua cửa.

Câu 19

“Tam bất kiến” khi vào nhà là gì?

Khai môn kiến táo: sách “Dương trạch
tập thành” nói rằng: “ Khai môn kiến táo,
tiền tài đa hao”. Khi mở cửa vào mà nhìn
ngay thấy bếp thì sẽ bị hoả khí xung nhân
rất không có lợi.

Khai môn kiến xí: Vừa mở cửa ra đã
nhìn thấy được nhà vệ sinh thì uế khí sẽ
có cảm giác bám vào người, tất nhiên sẽ
không cát lành.

Khai môn kiến kính: Kính sẽ phản xạ lại tài khí và làm tài khí bị

mất đi. Đó là cách nói của người xưa, còn ngày nay chúng ta có thể lí giải là việc đặt gương ở cửa là một cách làm phản khoa học. Nếu không phải là cửa bị đối diện thẳng với những vật mang uế khí thì không được đặt gương đối thẳng với cửa chính.

Câu 20

Làm thế nào để thiết kế kích thước và màu sắc cho cửa chính?

Màu sắc của cửa chính phải có sự đồng bộ, hài hoà với màu sắc của phòng chính. Như vậy thì cửa chính mới hoàn thiện

đầy đủ

chức năng của nó.

Màu sắc cát lành cho cửa theo mệnh như sau: Màu sắc cát lành cho cửa mệnh Kim là: trắng, vàng, bạc, xanh da trời, xanh lục, hạt dẻ.

Màu sắc cát lành cho cửa mệnh Mộc là: xanh da trời, xanh lục, vàng, xám, màu cà phê, hạt dẻ, lam.

Màu sắc cát lành cho cửa mệnh Thủy là: xám, lam, đỏ, cam, trắng, vàng, bạc.

Màu sắc cát lành cho cửa mệnh Hoả là: đỏ, cam, trắng, vàng, bạc, xanh da trời, xanh lục.

Màu sắc cát lành cho cửa mệnh Thổ là: vàng, nâu hạt dẻ, xám, lam, hồng, cam, tím.

Kích thước cửa lớn phải có tỉ lệ phù hợp với diện tích phòng, nhà nhỏ không nên làm cửa quá lớn và cũng không thể làm cửa nhỏ khi diện tích nhà rộng. Đồng thời cửa cũng là bộ mặt của ngôi nhà do đó cửa phải mới, đẹp, không nên dùng cửa đã cũ, sơn bị bong chóc và xấu xí. Nếu cửa bị hỏng hóc thì nên lập tức sửa chữa hoặc thay cửa khác.

Câu 21

Mối quan hệ giữa cửa nhà và phong thủy?

Cửa chính và cửa sổ cũng có thể tạo một ấn tượng sâu sắc, khó quên. Cửa mỗi phòng còn làm tăng thêm các cảm xúc khác nhau cho không gian của riêng phòng đó. Nếu hình tượng hoá ngôi nhà cũng là một thực thể con người thì cửa và cửa sổ

chính là các túi của bộ quần áo mà con người ấy mặc lên. Cửa là đường xuất nhập của sinh khí. Cửa lớn hay nhỏ phụ thuộc vào không gian của phòng rộng hay hẹp. Thuật phong thủy cổ

đại Trung Quốc đã đặt ra những qui định rất chặt chẽ, nghiêm khắc đối với phương vị, hình dáng, kích thước của cửa chính.

Về nguyên tắc, phương vị của cửa có cùng hướng với hướng của ngôi nhà. Nhưng cũng có lúc để cải biến phong thủy thì cũng có vài trường hợp ngoại lệ.

Mỗi một vật thể đều tồn tại trong một vật thể khác lớn hơn nó.

Cũng như nơi chúng ta sinh sống cũng phải có sự liên hệ với thế

giới, với môi trường bên ngoài. Và sự liên hệ này được trực tiếp thông qua cửa lớn và cửa sổ. Trên thực tế cửa cũng thể hiện được tính cách và con người của chủ nhà. Nó cũng mang những đặc điểm rất cụ thể, có thể nói rõ chủ nhân là người như

thế nào. Đồng thời cửa cũng có tác dụng trao đổi thông tin và năng lượng với thế giới bên ngoài. Do vậy cửa mang ý nghĩa tổng hợp và có tính bao hàm lớn, mang lại cảm giác hữu hảo, thân thiện cho con người.

ý nghĩa nguyên bản, xa xưa nhất của cửa và cửa sổ chỉ là những lỗ thủng ở trên tường, tạo ra đường đi lối lại cho con người. Đồng thời chúng cũng có tác dụng ngăn mưa che gió, chống nước, chống ẩm. Từ ngoài cửa trở ra là khu vực công cộng, từ trong cửa trở vào là phần riêng tư cá nhân. Do đó, Lưu Sa Hà có một bài thơ viết rằng “ Cửa khi đóng là thế giới của riêng ta” (Môn nhất quan, tị thị gia thiên hạ) Nhưng ý nghĩa của cửa không

chỉ đơn giản là như vậy. Kết cấu kiến trúc của mỗi cánh cửa có thể là giống nhau nhưng vẫn tạo cho căn phòng có một phong cách riêng biệt. Nếu xem xét kỹ hơn thì đó chính là do mỗi cánh cửa lại có một đặc điểm độc đáo khác nhau mới tạo ra sự phong phú cá tính cho từng căn phòng của mỗi gia chủ.

Câu 22

Tứ hướng chính khi làm cửa là gì?

Bốn phương vị lớn trong kiến trúc truyền thống Trung Quốc lần lượt được phân biệt bằng hình tượng bốn con vật tâm linh. Đó là: Khổng Tước, Xà Quy, Thanh Long, Bạch Hổ. Ngoài ra còn có kiểu định nghĩa khác: tiền Chu tước, hậu

Huyền vũ, tả Thanh long, hữu Bạch hổ.
Một căn phòng khi làm cửa thông thường
có 4 cách lựa chọn chính: khai nam môn
(cửa Chu tước), khai tả

môn (cửa Thanh long), khai hữu môn
(cửa Bạch hổ), khai bắc môn (cửa Huyền
vũ).

Phong thủy học lấy việc phía trước cửa
có danh đường làm cát.

Nếu trước cửa có lục nhân, ao hồ, vùng
đất bằng hoặc bãi đỗ

xe... thì làm cửa ở chính giữa nên là sự
lựa chọn đầu tiên. Nếu trước cửa không
có danh đường thì tốt hơn là làm cửa ở
bên trái vì bên trái là Thanh long. Mà

bên phải là Bạch hổ. Thông thường phía Bạch hổ sẽ kém và xấu hơn phía Thanh long nên làm cửa ở phía bên phải sẽ không có lợi bằng. Làm cửa ở phía Bắc là cửa Huyền vũ càng không có lợi vì nó còn gọi là Quỷ

môn.

Câu 23

Cửa không hợp phong thủy?

- Nhà có cửa chính đối diện với góc tường: Không cát lành đặc biệt là không có lợi cho sức khỏe con người.

Lời khuyên: Cố gắng làm giảm độ nhọn của góc, làm tròn góc.

Hoặc là tại vị trí thích hợp trên Huyền quan đặt một bình hoa có hình tròn để hoá giải.

- Nhà có tỉ lệ kích thước cửa chính và diện tích phòng không hợp lí:

Phòng to cửa nhỏ hoặc phòng nhỏ cửa to rõ ràng thể hiện sự

không hài hoà, thống nhất, thể hiện trong ngoài bất hoà.

Lời khuyên : Phải căn cứ vào diện tích của phòng mà làm kích thước cửa cho hợp lí. Đó mới là thượng sách.

- Phần Huyền quan được trang trí hoàn toàn bằng gương hơn nữa lại đối thẳng

với cửa lớn:

Không có lợi cho phát triển sự nghiệp của gia chủ.

Lời khuyên : gương nên thay bằng bức tường có góc 90 độ tạo với cửa chính.

- Nhà có cửa trước mà không có cửa sau: Hữu tiền vô hậu thể hiện sự có đầu mà không có cuối. Về

phương diện an toàn thì cũng bất hợp lí.

Lời khuyên: nên mở một cửa sổ lớn ở vị trí thích hợp phía sau để tạo đường cho khí lưu thông.

- Cửa nhà mình quá gần với cửa nhà

hàng xóm. Khi mở cửa tạo ra tình trạng cửa hai nhà đối diện nhau: Dễ tạo ra các xung đột trong gia đình và cũng không có lợi cho sự hoà hợp với mọi người bên ngoài nhà.

Lời khuyên: Phải đổi lại vị trí cửa chính, tránh để cửa đối thẳng với cửa nhà hàng xóm.

- Ngay trước cửa là một rãnh nước dài: Dễ dẫn đến bất hoà trong cuộc sống, không thích hợp cư trú, sinh sống ở nơi này.

Lời khuyên: Nên chọn một ngày giờ đẹp, cát lành treo lên giữa cửa lớn một quả cầu thuỷ tinh để hoá giải “sát khí”.

- Nhà có cửa chính đối diện với cửa cầu thang máy.

Cửa thang máy thường xuyên đóng mở được ví như sự cử

động của miệng. Do đó khó tạo ra sự hoà thuận yên ấm trong gia đình.

Lời khuyên: Nên thiết kế khu Huyền quan một cách hợp lí để

chặn được “khí” do cửa trước thông thẳng vào cửa sau. Nhưng Huyền quan phải cao gần bằng độ cao của trần nhà, như vậy mới đạt hiệu quả tốt.

- Cửa nhà mình đối diện 1/2 cửa nhà hàng xóm Hai bên đối vọng, không có lợi

cho sự hoà thuận, thân thiện với hàng xóm láng giềng.

Lời khuyên: Nên chọn một ngày giờ tốt, treo một quả cầu thủy

trinh vào chính giữa cửa để hoá giải “ sát khí”.

- Nhà có cửa lớn cũ bản, bị nghiêng, bị lệch về một phía
Lời khuyên: Nên làm cho cửa ngay ngắn, vuông vắn trở lại và phải luôn giữ cho cửa được sạch sẽ.

- Tủ giày dép đặt ở khu vực Huyền quan quá cao hoặc tủ giày dép bên cạnh Huyền quan bị cập kênh, khập khiễng không vững.

Khó gặp được quý nhân hơn nữa mọi người trong nhà dễ xích mích, không hoà thuận êm ấm.

Lời khuyên: Chiều cao của tủ giày dép không nên cao quá 1m để giữ cho uest khí không làm ô nhiễm ngôi nhà vì khu vực Huyền quan phải luôn được giữ vệ sinh sạch sẽ.

- Khoảng cách giữa cửa chính và bức tường ngăn quá gần: Tạo ra cảm giác bị đè nén, áp chế, hạn chế mọi sự phát triển.

Lời khuyên: Nên mở rộng và làm sâu thêm khu vực Huyền quan để tạo ra sự cân bằng hợp lí.

Câu 24

Cửa nên làm ở phương vị nào thì có lợi cho thể vận?

Vị trí và hướng của cửa có thể trợ giúp cho vận khí. Văn hoá nhà ở truyền thống cổ đại Trung Quốc cho rằng: theo kí hiệu hình bát giác có 8 phương của cửa chính.

—

Cửa hướng Bắc: làm cho sự nghiệp phát triển hưng vượng

—

Cửa hướng Đông: làm cuộc sống gia đình tốt đẹp, hoà thuận.

—

Cửa hướng Nam: giúp con người dễ thành danh, nổi tiếng.

—

Cửa hướng Tây: tốt cho con cháu, con cháu luôn hiếu thảo.

—

Cửa hướng Đông Bắc: đại diện cho trí tuệ, học thuật thành công.

—

Cửa hướng Tây Bắc: Có lợi cho tính hướng ngoại, giao tiếp, ngoại giao tốt.

—
Cửa hướng Đông Nam: tài vận thuận lợi.
—

Cửa hướng Tây Nam: gặp nhiều may mắn, vui vẻ.

Cùng với sự tham khảo, xem xét các yếu tố khác khi mua nhà như sự thông phong, ánh sáng mặt trời, bạn có thể lựa chọn vị

trí của căn nhà kết hợp với yêu cầu của mình để chọn được hướng thích hợp với bản thân.

Câu 25

Hướng cửa nên kết hợp như thế nào với màu sắc đất cho thuận lợi?

Rất nhiều gia đình có thói quen rải thảm ở phía trước cửa. Trong phong thủy, thảm rải sàn cũng có một ảnh hưởng nhất định đến phong thủy ngôi nhà. Một phần mức độ ảnh hưởng của nó là do màu sắc thảm. Dựa theo cách lí giải của phong thủy, các màu sắc khác nhau có các thuộc tính khác nhau.

Hướng của cửa nếu kết hợp đúng và hài hoà với thảm trải sàn thì vượng lại càng thêm vượng. Màu sắc của thảm trải sàn có thể dựa theo sự phối hợp như sau:

—

Cửa hướng Đông, Đông Bắc: nên kết hợp với thảm màu đen.

—

Cửa hướng Nam, Đông Nam nên kết hợp với thảm màu lục.

—

Cửa hướng Tây, Tây Nam nên kết hợp với thảm màu vàng.

—

Cửa hướng Bắc, Tây Bắc nên kết hợp với thảm màu trắng.

Câu 26

Ngưỡng cửa cần chú ý những gì?

Ngưỡng cửa là bộ phận phía dưới hoành ngang. Kiến trúc nhà truyền thống Trung Quốc không thể không có ngưỡng cửa, mọi người khi đi qua cửa đều phải bước qua khu vực này. Do vậy, ngưỡng cửa có tác dụng hoà hoãn, ngăn chặn ngoại lực từ bên ngoài. Ngưỡng cửa rõ ràng cũng là vật ngăn cách phần bên trong và bên ngoài ngôi nhà, đồng thời còn có tác dụng tránh gió tránh bụi và chặn các loại côn trùng từ ngoài bò vào trong. Do có giá trị sử dụng rất lớn, ngoài công dụng cản trở các yếu tố bất lợi xâm nhập vào nhà, ngưỡng cửa còn có ý nghĩa rất quan trọng trong thuật phong thủy, đó là khả năng phòng trừ tài khí của ngôi nhà

bị lọt ra ngoài.

Khi làm ngưỡng cửa cần phải chú ý: màu sắc ngưỡng cửa phải có sự đồng bộ, hài hoà với màu sắc cửa và đặc biệt tránh làm ngưỡng cửa bị đứt đoạn, chắp nối. Nếu ngưỡng cửa bị đứt đoạn thì cũng giống như xà nhà bị gãy, gấp khúc, rất không cát lành.

Nếu ngưỡng cửa hoàn chỉnh toàn vẹn thì còn có tác dụng dưỡng trạch khí. Do đó, nếu ngưỡng cửa bị chắp nối thì phải nhanh chóng thay một ngưỡng cửa khác càng sớm càng tốt.

Câu 27

Mở cửa sổ hướng nào để có lợi cho sức

khoẻ?

Nhà mở cửa sổ hướng Đông: là đại cát. Vì phương Đông dương khí mạnh, nhiều ánh nắng mặt trời. Trong phong thủy được gọi là tía khí đến từ phương Đông.

Nhà mở cửa sổ hướng Bắc: ở Việt Nam, nhất là ở vùng phía Bắc nước ta, mùa đông lạnh lẽo, suốt ngày có gió Bắc phương Bắc thổi tới. Mở cửa sổ hướng Bắc đặc biệt không có lợi cho việc giữ ấm vào mùa đông thời tiết giá lạnh và có tác dụng không tốt đến sức khoẻ người trong nhà.

Đặc biệt cần chú ý là tránh cho cửa phòng, cửa sổ phòng trẻ

nhỏ bị “lộ xung” (đường chiếu vào phòng) vì sẽ bất lợi cho việc học hành và những tình huống ngoài ý muốn xảy ra với trẻ.

Cũng giống như cửa, cửa sổ cũng có tác dụng dẫn khí, ánh sáng, làm cho khí và ánh sáng được lưu thông dễ dàng từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. Hướng của nguồn sáng có thể

cải biến, thay đổi khí năng trong nhà. Do đó, nếu nhà của bạn được các tia sáng từ tất cả mọi hướng chiếu vào thì đó là điều lí tưởng nhất, rất tốt cho bạn.

Câu 28

Những kiểu cửa sổ không hợp phong

thủy?

Về phương diện phong thủy, cửa sổ được ví như đôi mắt của con người. Ngoài cửa chính, cửa sổ là kênh thứ hai để ngôi nhà tiếp xúc, giao tiếp với thế giới bên ngoài. Hơn nữa nó còn là một khoảng không gian để thị giác tiếp xúc với ngoại cảnh. Những cảnh vật xấu hay đẹp mà chúng ta nhìn thấy đều được phản xạ

trực tiếp đến não bộ và ảnh hưởng gián tiếp tới tâm tư tình cảm của chúng ta. Cổ nhân nói rằng: “Mỹ cảnh đương tiền, đối tửu cao ca” (cảnh đẹp trước mắt, muốn thưởng rượu, muốn hát ca).

Nhưng nếu cảnh vật bên ngoài cửa sổ không mỹ quan, không đẹp mắt, nhìn

trong một khoảng thời gian dài thì sẽ có ảnh hưởng xấu với mức độ nhất định đối với trạng thái tâm lí. Nó không mang lại hiệu quả giúp thư thái, sáng khoái mà còn dẫn đến “Hiệu ứng cánh bướm”. Do đó, khi làm cửa sổ cần chú ý

những yêu cầu mỹ quan tối thiểu, cơ bản nhất để phát huy được hết tính năng của cửa sổ.

Các thiết kế cửa sổ không hợp lí, không hợp phong thủy là:

- Phòng không có cửa sổ

Những gian phòng không có cửa sổ sẽ trở thành một không gian kín, không có sự thông phong, ánh sáng yếu, không có

sinh cơ, chỉ có thể sử dụng làm phòng chứa đồ hoặc làm kho. Tuyệt đối không được làm phòng ngủ hay thư phòng.

Lời khuyên: Nếu bắt buộc phải sử dụng làm phòng ngủ hoặc thư

phòng thì phải thêm các thiết bị chiếu sáng để làm tăng độ sáng cho căn phòng và thậm chí còn phải lắp thêm máy điều hoà loại tốt để điều tiết không khí trong phòng. Về mặt thị giác, sẽ rất thích hợp nếu treo một bức tranh hay một tấm hoạ báo về cảnh biển hay đại dương rộng lớn để làm giảm bớt các áp lực tâm lí do không gian kín mang lại, tạo cảm giác thư thái, thoải mái hơn.

- Khoảng cách giữa cửa sổ và tường

ngăn quá gần nhau: Không có lợi cho ánh sáng chiếu vào và không gian riêng tư cá nhân bị ảnh hưởng rất nhiều.

Lời khuyên: Nên dùng rèm cửa để che và kỹ nhất là kê đầu giường hoặc ghế sofa vào gần với cửa sổ.

- Phòng có quá ít cửa sổ hoặc thiết kế kích thước cửa quá nhỏ: Tạo sự gò bó, không có lợi cho phát triển sự nghiệp.

Lời khuyên: Nên làm thêm một số cửa sổ và mở rộng kích thước cửa.

- Phòng có quá nhiều cửa sổ và thiết kế cửa có kích thước quá to:

Khó tụ tài, dễ phát sinh hiện tượng vỡ

tài, huỷ tài.

Lời khuyên: Chỉ nên chọn cửa sổ có vị trí tốt, mang đến cát lành để giữ lại, còn những cửa sổ khác thì nên bịt kín để tạo sự hoà hợp phong thuỷ.

- Những cửa sổ được trang trí hoa văn quá rườm rà hoặc thiết kế nhiều cửa có kích thước to nhỏ, hình dạng khác nhau tạo thành một tổ hợp cửa sổ.

Tạo sự hoa mắt, rối rắm, phức tạp, mất đi sự cân bằng và phá vỡ tính ổn định.

Lời khuyên: Các hình dạng, hoa văn càng nhiều thì “Ngũ hành tương khắc” càng lớn. Nên chọn lấy một kiểu thiết kế đẹp để tạo ra một hình dạng chung thống nhất

là tốt nhất.

- Khung cảnh bên ngoài cửa sổ không có mỹ quan, bản thủ, ô nhiễm:

Trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lí tình cảm con người. Nếu sinh sống lâu dài ở đây thì dễ trở nên nóng nảy, cáu gắt, thậm chí tâm tính bị biến đổi dần đến cục cằn, bất an.

Lời khuyên: Nên tạo ra một màu xanh cho khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nếu có mùi hôi thối khó chịu thì nên nghĩ tới giải pháp bịt kín cửa lại.

- Hai cửa sổ đối nhau và tạo nên một đường thẳng: Dễ dàng làm mất đi tinh lực và tài khí, không có lợi cho sức khoẻ

con người và sự tỵ tòi.

Lời khuyên: Nên chọn lấy một cửa sổ cát lợi hơn rồi xây bịt cửa sổ kia.

Câu 29

Màu sắc khung cửa nên chọn như thế nào?

Sự khác biệt giữa màu sắc khung cửa và màu tường tạo ra một khung tranh mà bức tranh chính là khung cảnh thiên nhiên sẵn có ngoài cửa sổ. Chính nó mang lại sức sống và sự sáng tạo cho người sống trong nhà. Nhưng khi chọn lựa màu sắc khung cửa nên chú ý: chọn màu nếu phù hợp với phương của hướng cửa thì sẽ mang lại nhiều lợi ích và cát lành cho ngôi

nhà.

Cách phối hợp màu sắc và 8 phương hướng của ngôi nhà như

sau:

—

Cửa sổ hướng chính Đông thích hợp với màu sắc: màu vàng.

—

Cửa sổ hướng Đông Nam thích hợp với màu sắc: màu vàng.

—

Cửa sổ hướng chính Nam thích hợp với
màu sắc: màu trắng , màu bạc.

—

Cửa sổ hướng Tây Nam thích hợp với
màu sắc: màu lam, màu đen.

—

Cửa sổ hướng chính Tây thích hợp với
màu sắc: màu lục, màu xanh da trời.

—

Cửa sổ hướng Tây Bắc thích hợp với
màu sắc: màu lục, màu xanh da trời.

—

Cửa sổ hướng chính Bắc thích hợp với màu sắc: màu đỏ, màu hồng.

—

Cửa sổ hướng Đông Bắc thích hợp với màu sắc: màu lam, màu đen.

Chương 4

hỏi - đáp về Phong thủy Huyền quan

Trong Phật giáo, Huyền quan được gọi là “Bát đạo chi môn”, là lối vào của tục thế. ở phương Tây, Huyền quan lại được quan niệm là biểu hiện của tiền tài vận thế của gia đình, có tác dụng rất lớn, mang tính tuyệt đối trong phong thủy. Huyền quan còn có công dụng mỹ hoá,

làm đẹp cho ngôi nhà, sắp xếp khu vực Huyền quan hợp lí, phù hợp thì sẽ nâng cao được thế vận cát tường của dương trạch, tụ khí sinh tài.

Câu 30

Có phải trần nhà ở Huyền quan càng cao càng tốt?

Huyền quan là chỉ khu vực ở trước cửa, là địa điểm khi bước vào cửa chắc chắn phải đi qua và là bộ phận quan trọng trong kiến trúc truyền thống nhà ở của châu á. Huyền quan vốn thích hợp trần nhà làm cao, khoáng đạt, không thích hợp với một trần nhà thấp, tạo cảm giác khó chịu. Trần nhà ở trên Huyền quan nếu làm quá thấp sẽ tạo ra sự đè nén, áp bức,

thuộc vào điềm không cát lành trong phong thủy. Nó tượng trưng cho sự trở

ngại, khó khăn trong công việc, khó có sự bắt đầu thuận lợi.

Trần nhà trên Huyền quan có độ cao phù hợp sẽ làm cho sự lưu chuyển không khí ở đây được dễ dàng, rất có lợi cho khí vận của ngôi nhà.

Câu 31

Chọn màu sắc cho trần nhà ở Huyền quan như thế nào cho thích hợp?

Màu sắc của trần nhà thích hợp với màu nhẹ nhàng, trong sáng, không hợp với những gam màu quá nóng, quá đậm. Trần

nhà trên Huyền quan không nên dùng những màu sắc quá sẫm. Nếu màu sắc trần nhà đậm hơn màu sàn thì sẽ tạo thành thế “

Thượng trọng hạ khinh” đất trời đảo lộn, tượng trưng cho tôn ti trật tự trong nhà bị đảo lộn, trên dưới không hoà thuận đầm ấm.

Sự lựa chọn phù hợp với quy luật thông thường đó là màu trần nhà nhạt hơn màu sàn “Thượng khinh hạ trọng”. Như vậy mới tạo ra phúc lành cho ngôi nhà.

Câu 32

Tại sao hình dáng đèn điện trần nên tròn hoặc vuông và kỵ hình tam giác?

Các loại đèn ở khu vực Huyền quan nên chọn những đèn có hình dạng tròn, hình vuông, rất kỵ đèn hình tam giác 3 góc. Sự

sắp xếp các đèn trang trí ở Huyền quan cũng nên lấy hình vuông hoặc hình tròn làm chủ đạo, không nên bố trí thành hình tam giác. Vì nếu sử dụng đèn hình tam giác hoặc xếp các đèn thành hình tam giác thì sẽ tạo thành bố cục “Lộng xảo thành chuyết”

(biến khéo thành vụng), không có lợi, không mang đến phúc lành cho người sống trong nhà. Tốt nhất là nên trang trí thành hình vuông hoặc hình tròn bởi vì hình tròn tượng trưng cho sự

đoàn viên thuận hoà, hình vuông tượng

trung cho sự bằng phẳng, ổn định.

Câu 33

Nên sắp xếp giá giày dép ở Huyền quan như thế nào?

ở Huyền quan bố trí một tủ hay giá cất giày dép là rất phù hợp và tiện lợi vì chủ nhà và khách có thể để giày dép một cách thuận lợi, hợp lí. Hơn nữa từ “hài” trong nghĩa giày dép và từ “

hài” trong nghĩa hài hoà đồng âm với nhau, tạo thành mối hoà thuận. Và giày cũng đồng nghĩa với ý nghĩa có lưá có đôi, điều này rất phù hợp với sự êm ấm thuận hoà trong gia đình. Do đó, khi bước vào cửa mà nhìn thấy tủ giày dép

thì cũng được coi là một sự cát lành. Khi bố trí, sắp xếp tủ giày dép ở khu vực Huyền quan, cần chú ý những việc sau đây:

- Tủ giày dép không nên có kích thước quá cao, quá to: Độ cao của tủ không được vượt quá chiều cao của chủ nhà vì nếu cao quá sẽ tạo sự bất hợp lí, không cát lành. Kích thước của tủ giày dép chỉ nên nhỏ và thấp, không hợp to và cao.

- Tủ giày dép hợp tàng không hợp lộ: Tủ giày dép nên là loại tủ có cửa hoặc dạng ngăn kéo vì như

thế sẽ che đi được sự lộn xộn, bừa bộn ở bên trong. Nếu chỉ là giá đựng giày dép, không có vật che chắn phía trước thì sự

luộm thuộm khi cất giữ sẽ làm mất mỹ quan , không đẹp mắt. Trong một số gia đình, tủ giày dép được bố trí ở vị trí rất hợp lí, tự

nhiên, do có cửa che khuất nên từ bên ngoài vào không thể nhìn thấy sự lộn xộn nào.

- Thuật phong thủy coi trọng sự lưu thông của khí: Tủ giày dép cũng phải có tác dụng cản trở bớt sự khuếch tán của mùi hôi, mùi khó chịu của giày dép ra bên ngoài. Nếu không mùi hôi sẽ bay ra khắp nhà không mang lại sự trong sạch, thơm tho cho ngôi nhà.

- Các giá đỡ giày thường có độ nghiêng thì góc nghiêng này nên hướng lên trên,

không nên chúc xuống dưới: Vì điều này mang ý nghĩa từng bước thăng tiến, còn nếu mũi giày để chúc xuống thì sẽ tượng trưng cho việc càng ngày càng lụn bại, xuống dốc.

- Nên để tử giày dép ở bên cạnh, không hợp kê vào giữa hai vật: Mặc dù tử giày dép có tính sử dụng cao nhưng nó khó đạt được tính nhã. Ngoài việc phải chú ý đến các đặc điểm đã nêu ở

trước, còn phải chú ý khi kê tử, không nên kê vào giữa hai vật khác và cũng không nên kê ở chính giữa một chỗ nào đó. Tốt nhất là nên dịch chuyển nó sang phía bên cạnh một chút chứ

không nằm ở vị trí trọng tâm.

Câu 34

Huyền quan có tác dụng như thế nào?

Huyền quan có thể làm thay đổi phương và hướng đi của khí từ

bên ngoài vào: ngoại khí vốn đi thẳng, nhưng khi gặp Huyền quan sẽ bị cản trở và bị uốn cong đi. Trong phong thủy như vậy là rất tốt vì nó có thể làm vật cản hung khí.

Ví dụ đối với người Tây Tứ mệnh: nếu cửa chính làm ở hướng Bắc là hướng hung thì cửa chính có thể dẫn điều hung, điều xấu. Nhưng nếu có khu Huyền quan thì ngoại khí vốn đi vào từ

hướng Bắc vào Nam thì nay được cải thành hướng Tây sang Đông. Tây là hướng cát mệnh, có thể hoá giải từ hung sang cát.

Huyền quan ngoài công dụng hoá giải hung khí và sát khí, còn có tác dụng ngăn chặn vương khí thoát ra ngoài. Nếu cửa chính tạo thành một đường thẳng với cửa sổ và hành lang thì rất không hợp phong thủy. Cách hoá giải tốt nhất đó là làm Huyền quan ở giữa. Cách này có thể làm cho khí từ ngoài vào được chuyển hướng và đi vào trong nhà mà không đi thẳng ra cửa sổ

hoặc hành lang và mất đi.

Câu 35

Bốn nguyên tắc chính để làm đẹp Huyền quan?

Huyền quan ngoài tác dụng cản trở, che chắn ra nó còn góp phần trang trí làm cho ngôi nhà trở nên đẹp hơn, có thẩm mỹ

hơn.

Thiết kế một Huyền quan đẹp làm cho tinh thần có sự phấn chấn, tạo một sức hút đối với thị giác khi bước vào nhà và làm cho ngôi nhà trở nên đẹp hơn. Do đó, phải làm cho Huyền quan trở nên có phong thái, có thẩm mỹ, nho nhã. Muốn thiết kế

Huyền quan đẹp, cần lưu ý các vấn đề

sau:

- Độ trong suốt. Sự ngăn cách không gian ở Huyền quan nên lấy sự trong suốt làm chủ đạo. Do đó, có thể sử dụng thủy tinh mờ

có độ dày, nặng để làm sàn cho khu Huyền quan. Ngoài ra sử

dụng sàn gỗ cũng là một sự lựa chọn tốt nhưng phải sử dụng loại gỗ có màu sắc sáng và không có hoa văn. Nếu màu quá tối sẽ làm cho cảm giác trở nên nặng nề không cần thiết.

- Độ vừa phải: Khoảng cách ở Huyền quan không nên quá cao mà cũng không nên quá thấp mà phải có sự vừa tầm.

Thông thường Huyền quan có độ cao 2m là thích hợp nhất. Nếu kích thước Huyền quan quá cao, cao hơn tầm người đứng sẽ tạo ra cảm giác bị áp bức, áp lực lớn. Nếu quá thấp thì Huyền quan sẽ không đạt được công dụng của nó.

- Độ sáng: Huyền quan thích hợp được chiếu sáng đầy đủ, sáng sủa, không hợp với những nơi u tối. Chúng ta cần lưu tâm đến vấn đề chiếu sáng cho khu vực Huyền quan . Ngoài việc có thể

sử dụng kính thủy tinh mờ, gạch men sứ ra, gỗ lát sàn, gạch sàn và thảm trải sàn đều phải có màu sắc không quá tối. Nếu khu vực Huyền quan không thể có ánh sáng mặt trời chiếu vào thì phải bố trí

thêm các loại đèn để chiếu sáng cho nó.

- Gọn gàng, sạch sẽ: Huyền quan phải luôn giữ được sự ngăn nắp, sạch sẽ. Nếu trên Huyền quan đặt quá nhiều đồ vật rối rắm phức tạp thì không những làm cho Huyền quan trở nên luộm thuộm mà còn ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà.

Câu 36

Những điều gì có ảnh hưởng đến công dụng của Huyền quan?

Muốn tạo một Huyền quan tốt, có thể phát huy được hết công dụng của nó thì phải chú ý đến các yếu tố kị và hợp tạo thành Huyền quan trong phong thủy. Chủ yếu bao gồm 7 yếu tố lớn sau đây:

- Bài trí trần Huyền quan:

Trần ở khu vực Huyền quan thích hợp cao, không thích hợp làm thấp. Các đèn trần nhà phải chọn loại đèn có hình vuông hoặc hình tròn.

- Tường ngăn:

Tường ngăn phải đạt được các yêu cầu sau: Đối với những Huyền quan đối diện với cửa chính, nửa dưới của tường thích hợp sử dụng gạch ốp tường hoặc gỗ lát, nửa trên có thể dùng thủy tinh để trang trí, tạo ra độ trong mà lại không quá lộ.

Màu sắc tường phải đậm nhạt vừa phải. Các chất liệu ở Huyền quan bất kể là gỗ, gạch men sứ hay chất liệu đá đều phải có

màu sáng, không được quá đậm, để tránh tạo ra sự nặng nề, không có sức sống. Sự phối hợp màu sắc ở Huyền quan tốt nhất là: trần nhà trên đỉnh Huyền quan có màu nhạt nhất, khu vực sàn của Huyền quan có màu đậm nhất và màu sắc của phần giữa nên là sự kết hợp hài hoà, trung tính giữa hai màu trên để tạo được sự điều tiết hoà hợp giữa hai phần.

Huyền quan phải có sự bằng phẳng:
Huyền quan là lối vào chính của ngôi nhà. Tường Huyền quan và sàn nhà phải không tạo ra bất kì sự trở ngại nào cho sự lưu thông của khí. Do đó, ở

Huyền quan tránh bày trí bất kỳ miếng đá nào có tính trôi lên, nổi lên phía trên.

- Bố trí sàn nhà

Sàn nhà khu vực Huyền quan thích hợp có độ bằng phẳng: Một sàn nhà bằng phẳng sẽ làm cho dương trạch được lưu thông dễ

dàng, hơn nữa lại tránh vấp ngã do bề mặt gồ ghề.

Màu sắc sàn nhà ở Huyền quan nên theo gam màu đậm, màu sẫm. Màu sẫm tượng trưng cho sự dày dặn, có chiều sâu. Màu sắc sàn đậm sẽ tượng trưng cho căn cơ của ngôi nhà bền vững, chắc chắn. Nếu yêu cầu độ sáng hơn thì có thể sử dụng đá màu sẫm ốp ở xung quanh, còn ở giữa thì dùng đá màu nhạt hoặc có gam sáng hơn. Nếu sử dụng thảm trải sàn thì cũng

theo nguyên lí trên để tiến hành.

Hoa văn trang trí sàn Huyền quan kỹ sử dụng hoạ tiết có hình dáng sắc nhọn đâm thẳng ra cửa. Hoa văn trang trí sàn có rất nhiều mẫu mã chủng loại đa dạng phong phú, nhưng nên chọn các hoạ tiết mang tính cát lành, tránh chọn những loại có quá nhiều cạnh sắc nhọn, đặc biệt tuyệt đối tránh để cho những cạnh này hướng thẳng ra cửa lớn.

Vân gỗ lát sàn không nên hướng ra cửa lớn. Gỗ lát sàn ở khu vực Huyền quan bất luận là sử dụng loại gỗ nào thì khi sắp xếp nên hướng cho các đường vân gỗ này hướng vào trong nhà với ý nghĩa nước chảy vào nhà. Nếu các đường vân gỗ hướng thẳng ra cửa thì không tạo ra

cát lạnh.

Sàn nhà khu vực Huyền quan kị quá trơn. Nhiều gia đình vì mục đích làm đẹp Huyền quan nên đã làm cho sàn nhà ở đây quá bóng, quá trơn. Điều này lại tạo ra tác dụng ngược lại, nếu chỉ

nhìn từ góc độ an toàn đã thấy không có lợi vì nó sẽ gây ra sự

trơn trượt, dễ ngã cho người sống trong nhà và cho khách khứa khi bước qua cửa.

Hệ thống đường nước cũng không nên đi qua khu vực cửa và khu Huyền quan vì nếu Huyền quan bị nhiễm bẩn thì sẽ bất lợi cho sức khỏe của mọi người trong

nhà.

- Bày trí các tượng thổ địa, thần tài:
Người xưa thường đặt các tượng thần thánh thậm chí là lệnh bài tổ tiên để cầu mong sức khỏe, trường thọ và để chiêu tài vào nhà. Hiện nay, có rất nhiều gia đình cũng bày trí các đồ vật này với ý nghĩa tương tự nhưng nếu vẫn sắp xếp theo trật tự bố cục của người xưa thì sẽ không còn hợp lí nữa. Để giải quyết mâu thuẫn này, cần tuân theo hoàn cảnh thích hợp của từng nhà để

quyết định.

Biện pháp thích hợp nhất đó là bày tượng thần thánh đứng riêng rẽ độc lập, đối diện với cửa ra vào ở trên tủ Huyền

quan. Tủ

Huyền quan có thể sử dụng tủ đựng giày dép hoặc tủ đựng đồ, và để có sự kết hợp với khung cảnh xung quanh thì màu sắc bên ngoài của tủ phải hài hoà với khung cảnh. Có điều các tủ

bày tượng thần thánh nên lựa chọn tủ có sơn màu đỏ, là màu kinh điển cho loại tủ này.

Các tượng thần tài thường phân ra hai loại rõ ràng là tượng văn và tượng võ. Tượng võ như là tượng thánh Quan Công hay tượng nguyên sư Triệu Công Minh đều thích hợp bày ở đây.

Còn các tượng quan văn như tượng Tam

ting Phúc Lộc Thọ, tượng Thái Thượng
Tinh Quân nếu bày đối diện với cửa
chính lại không thích hợp. Nếu bày các
tượng quan văn hướng vào trong nhà thì
nên cẩn thận không để cho các tượng này
hướng trực tiếp vào nhà vệ sinh hay bể
cá, vì như vậy sẽ tạo ra nhiều bất lợi cho
ngôi nhà.

- Bố trí cây xanh, cây cảnh:

Những cây loại lớn có thể hấp thu thêm
nhiều ánh sáng. Những cây có hình dáng
đẹp, xanh tốt đặc biệt là các giò hoa lan
thì rất thích hợp đặt ở Huyền quan. Nếu
Huyền quan có hình dạng không được
đẹp, lối đi nhỏ, chật hẹp thì bố trí những
cây nở hoa thông thường sẽ phù hợp hơn
là chọn những cây có hình dáng đặc biệt.

Ngoài ra, có thể xem xét đến phương án sử dụng cùng một chủng loại cây trồng cho khu Huyền quan và phòng khách để tạo một mối liên hệ và hài hoà giữa hai khu vực không gian này.

Sắp đặt cây xanh trong khu vực Huyền quan sẽ làm xanh hoá khung cảnh trong nhà, làm tăng thêm sinh khí nhưng cần chú ý

phải chọn những cây có cành lá tươi tốt, quanh năm xanh tươi như cây tiết ngọc lan, cây phát tài, hoàng kim cát. Ngược lại, những loại cây có cành sắc nhọn như xương rồng, hoa hồng, đỗ

quỳ đều không thích hợp bố trí ở Huyền quan. Cần chú ý

chăm sóc cho cây luôn giữ được trạng thái xanh tươi, đầy sức sống, nếu cây bị vàng úa, khô héo thì phải thay bằng cây khác ngay.

Chọn lựa các vật trang trí

Nên cẩn thận, có sự chọn lựa kỹ càng đối với các đồ vật bày trí ở Huyền quan. Cổ nhân thường chọn các con vật có linh tính mạnh mẽ, tinh anh như sư tử, đại bàng để trấn giữ ở ngoài cửa và làm thần bảo hộ cho ngôi nhà. Ngày nay nếu chúng ta cũng đặt các con vật này trước cửa thì sẽ không còn hợp lý nữa và còn tạo ra nhiều hạn chế. Nhưng nếu đặt chúng ở vị trí phía bên trong cửa và hướng ra cửa chính thì cũng sẽ có tác dụng trấn giữ nhà. Có nhiều gia đình thích sử dụng

những hình thủ công mỹ nghệ dạng động vật để trang trí, nhưng cần tránh chọn những con vật có tính tương khắc với sinh tiểu của chủ nhà.

Các con vật tương khắc với 12 sinh tiểu, đó là: Người tuổi Tí kỵ con ngựa.

Người tuổi Ngọ kỵ con chuột.

Người tuổi Sửu kỵ con dê.

Người tuổi Mùi kỵ con trâu.

Người tuổi Dần kỵ con khỉ.

Người tuổi Thân kỵ con hổ.

Người tuổi Mão kỵ con gà.

Người tuổi Dậu kỵ con mèo.

Người tuổi Thìn kỵ con chó.

Người tuổi Tuất kỵ con rồng.

Người tuổi Tị kỵ con lợn.

Người tuổi Hợi kỵ con rắn.

Bố trí, sắp đặt gương ở Huyền quan

Thông thường treo gương ở Huyền quan là để cho chủ nhà và khách sửa sang lại dung nhan, áo quần cho chỉnh tề trước khi ra ngoài hoặc vào nhà và cũng tạo cho Huyền quan cảm giác rộng rãi và sáng sủa hơn. Nhưng nếu gương chiếu thẳng ra cửa chính thì sẽ không có lợi.

Trần nhà của Huyền quan cũng không nên lát bằng gương kính vì gương ở phía trên sẽ phản xạ lại và khi vừa bước vào nhà chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của bản thân bị đảo ngược, như vậy là không tốt và không hợp với phong thủy.

Chương 5

hỏi - đáp về Thuật phong thủy cho phòng khách Phòng khách không chỉ là nơi tiếp đãi khách khứa mà còn là chỗ

sum vầy, tụ họp của cả gia đình. Từ bất kì góc độ nào, việc thiết kế, trang trí phòng khách đều là sự thể hiện tính thẩm mỹ và cá tính của người thiết kế. Vị trí của phòng khách là rất quan trọng, trong phong thủy thì nó được gọi là điểm “tài

vị”. Điểm tài vị có quan hệ đến sự hưng thịnh của tài vận, sự nghiệp, danh vọng các thành viên trong gia đình. Do đó, không thể lơ là trong việc thiết kế, bố cục phòng khách.

Câu 37

Nên chọn lựa màu sắc cho trần nhà phòng khách như thế nào?

Trần nhà phòng khách thích hợp với màu nhạt, không hợp với màu đậm. Truyền rằng, thừa sơ khai, trời đất chỉ là một màu hỗn độn. Sau đó, mới phân thành nhị khí. Phần khí trong sạch tinh khiết bay lên trên tạo thành trời, phần u tối ở dưới tạo thành đất.

Do đó, trời đất mới được phân chia rõ rệt. Trần nhà phòng khách được ví với hình tượng “trời” nên lấy màu nhạt làm chủ

đạo. Ví dụ như xanh da trời nhạt tượng trưng cho sự trong sáng, tinh khiết của nền trời. Hoặc là màu trắng tượng trưng cho sự

nhẹ nhàng của mây. Chọn màu nhạt cho trần nhà còn sử dụng màu tối hơn cho sàn nhà phù hợp với ý nghĩa “Thiên khinh địa trọng” (trời nhẹ đất nặng).

Câu 38

Trần phòng khách có thích hợp để trang trí không? Tại sao?

Trang trí cho trần nhà là việc thích hợp. Chiều cao của các phòng nhà hiện nay là khoảng 2,8m, đối với vóc dáng ngày càng cao của người dân Việt Nam thì tiêu chuẩn này không còn hợp lí nữa. Nếu vẫn áp dụng các loại thiết kế trang trí thì sẽ làm cho trần nhà trở nên nặng nề, tạo cảm giác bị trấn áp cho người sống trong nhà. Trang trí cho trần nhà có xà ngang sẽ làm trần càng thấp hơn, bất luận trên phương diện phong thuỷ hay trên phương diện thiết kế thì đều không thích hợp. Trong trường hợp này, có thể lựa chọn loại trang trí ở giữa cao, bốn bên xung quanh thấp, như vậy sẽ cho cảm giác nhẹ nhàng hơn. Nếu ở

chính giữa có treo thêm đèn bằng thuỷ

tinh thì càng có tác dụng

“hoạ long điểm nhãn”. Nhưng cần chú ý không được gắn gương lên trần nhà vì nó là việc đại kị trong phong thủy.

Câu 39

Tài vị nên đặt như thế nào?

Tài vị là vị trí quan trọng nhất trong phòng khách. Nó quan hệ

đến tài vận, sự nghiệp, sức khoẻ... của tất cả mọi thành viên trong gia đình. Do đó, không được lơ là trong việc sắp đặt tài vị.

Địa điểm tài vị tốt nhất trong phòng

khách đó là góc phòng chéo với cửa ra vào. Nếu cửa ở bên phải thì tài vị ở góc chéo phía bên trái. Cửa ở chính giữa thì tài vị ở hai góc phòng trái và phải.

Bố trí tài vị trong phòng cần kỹ lưỡng, cẩn thận. Cụ thể có những điều phải chú ý sau đây:

- Tài vị kỵ không có điểm dựa:

Sau điểm tài vị tốt nhất là nên có hai mặt tường chắc chắn, vì nó tượng trưng cho thể dựa vào núi, tránh cho bạn mọi lo lắng sau này. Ngoài ra còn có thể tàng phong tụ khí. Ngược lại, nếu sau điểm tài vị lại có cửa sổ bằng kính trong suốt thì không những khó tích tụ tài phúc mà tài vị còn bị mất đi do khí bị phân tán.

- Tài vị nên đặt ở chỗ ngay ngắn, tĩnh lặng: Tài vị không thích hợp đặt ở lối đi hoặc chỗ mở cửa. Hơn nữa trên điếm tài vị không được có cửa sổ mở. Nếu có cửa sổ thì phải dùng rèm che cửa hoặc phải đóng kín như thế tài khí sẽ

không bị lọt ra ngoài. Điếm tài vị phải tránh những chỗ có lưu thông thì mới là tài vị tốt.

- Tài vị kỵ nơi lộn xộn, trần động:

Nếu tài vị bị trần động thường xuyên thì khó cố định chính tài.

Do đó, những đồ vật để bố trí trên tài vị phải ngay ngắn, ngăn nắp, không được để những vật hay có chấn động như tivi hay

đài catset gần đó.

- Tài vị kị bị dơ bẩn:

Tài vị phải được giữ sạch sẽ, nếu đặt tài vị trong phòng tắm hoặc khu vệ sinh thì sẽ làm bẩn tài vị và tài vận sẽ mất đi.

Tài vị

không những không thể chiêu tài mà còn bị đè nén. Do đó, tài vận của những người sống trong nhà sẽ không tốt.

- Tài vị không được bị trấn áp:

Tài vị bị đè nén sẽ dẫn đến tài sản không sinh sôi nảy nở. Đặt những vật nặng nề, to lớn ở điểm tài vị như tủ quần áo, tủ sách lớn thì tài vị sẽ bị trấn áp, không có

lợi cho tài vận của người sống trong nhà.

- Tài vị hợp với nơi có ánh sáng, không thích hợp những chỗ tối: Tài vị đặt ở nơi sáng sủa thì sinh khí của nhà mới mạnh mẽ. Do đó, nếu tài vị được chiếu sáng bởi ánh nắng mặt trời hoặc ánh đèn thì sẽ vượng tài khí. Nếu tài vị ở chỗ u tối thì tài vận bị đọng lại. Vì thế nên lắp đèn sáng ở điểm tài vị.

- Tài vị hợp sắp xếp làm chỗ ngồi, chỗ ngủ: Tài vị là nơi tích tụ tài khí của cả gia đình, nên tận dụng triệt để

điểm này. Ngoài việc đặt những cây sinh trường tốt ở điểm tài vị, còn có thể kê giường ngủ hoặc ghế sofa ở đây. Nếu ngủ hoặc ngồi ở điểm tài vị thì tài vận của

bản thân ngày càng tích lũy, ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh đó còn rất thích hợp kê bàn ăn ở

đây. Vì bàn ăn là nơi ăn cơm, khi hấp thụ năng lượng của thức ăn đồng thời sẽ hấp thu cả tài khí.

- Thích hợp đặt những đồ vật tượng trưng cát tường ở điểm tài vị:

Tài vị là điểm vượng khí. Nếu đặt những đồ vật chiêu tài có ý

cát tường như Tam tinh Phúc - Lộc - Thọ, tượng thần tài văn võ thì sẽ tăng thêm tác dụng tốt lành.

-Không đặt tài vị ở chỗ có nước:

Điểm tài vị phải tránh nước. Không thích hợp đặt những cây nuôi dưỡng bằng nước ở nơi này cũng như không được đặt bể

cá ở điểm tài vị. Tránh thủy làm thay đổi tài.

Câu 40

Mặt tường phòng khách nên trang trí như thế nào?

Trang trí tường phòng khách phải lưu ý đến nhiều yếu tố như: không gian, hướng ánh sáng, bối cảnh, sự phối hợp bố trí vị trí và màu sắc các đồ vật...

Tường phòng khách có tác dụng tôn thêm

các đồ vật khác trong phòng. Do đó, không nên lạm dụng trang trí quá nhiều, quá rườm rà mà nên đơn giản, gọn gàng. Màu sắc tốt nhất là màu sáng. Đồng thời trên một mặt tường nên trang trí có trọng điểm, trọng tâm vừa thể hiện cá tính vừa thể hiện sở thích của gia chủ.

Trong việc trang trí nhà ở hiện nay, mọi người đã bắt đầu chú trọng đến việc trang trí mặt tường chủ đạo của phòng khách. Có thể làm đẹp bằng đồ trang trí, trang trí theo hình tròn hoặc có thể

biến hoá đa dạng phong phú trên mặt tường. Ngoài ra, có thể sử

dụng những vật liệu đặc biệt để trang trí mặt tường chính, như

chọn vật liệu bằng đá hoặc gỗ rồi tạo theo nhiều kiểu dáng mới lạ. Nếu phòng khách lấy bộ sofa làm trọng tâm, đối diện ghế

sofa là kệ để tivi hoặc những đồ đạc khác thì có thể tiến hành trang trí ở bức tường đằng sau kệ ti vi. Treo một bộ tranh hoặc treo một tấm phù điêu đều thích hợp cho việc trang trí trên tường.

Bên cạnh đó có thể trang trí ở mặt tường phía sau ghế sofa như

lắp đèn treo tường hoặc treo những đồ trang trí khác. Việc trang trí này được quyết định dựa theo sở thích của gia chủ.

Câu 41

Nên thiết kế kết cấu phòng khách như thế nào?

Phòng khách là không gian sinh hoạt chung quan trọng trong ngôi nhà của cả gia đình. Ngoài phòng ngủ thì phòng khách là nơi các thành viên gia đình sinh hoạt nhiều nhất và cũng là nơi đón tiếp khách khứa, bạn bè. Nó thể hiện phong cách và “tính cách” của một gia đình. Do đó khi tiến hành thiết kế, việc trang trí nội thất, độ sáng, kể cả mối quan hệ, hình dáng của phòng khách với các phòng khác đều rất quan trọng.

Những kiểu phòng khách thiết kế không phù hợp:

- Phòng khách cách xa cửa chính:

Nếu muốn đến phòng khách, khách phải đi qua phòng ngủ, gian bếp và nhà vệ sinh vì nó ở vị trí cuối cùng trong nhà. Như vậy, không phù hợp với nguyên lý: bên ngoài là dương, bên trong là âm dẫn đến trong ngoài tương phản, là một trong những trường hợp “thất tự trạng thái” (trật tự bị đảo lộn).

Lời khuyên: khi thiết kế phải chú ý sự hợp lí trong bố cục trong nhà.

- Diện tích phòng khách chật, hẹp:

Tỉ lệ không cân đối (thậm chí còn nhỏ hơn phòng ngủ chính) cũng thuộc vào một trong những trường hợp “thất tự trạng thái”.

Lời khuyên: khi thiết kế chú ý sự hợp lí trong bố cục ngôi nhà.

- ánh sáng phòng khách không hợp lí:
Phòng khách là nơi đón tiếp, tiếp đãi khách khứa và là nơi sinh hoạt chính của ngôi nhà, do đó ánh sáng phải đầy đủ, theo nguyên tắc “minh sảnh ám phòng” trong phong thủy.

Lời khuyên: nên tăng cường các đồ, thiết bị chiếu sáng cho phòng khách.

- Trần phòng khách thấp, thậm chí thấp hơn trần ở Huyền quan: Chịu áp lực, tạo cảm giác bị hạn chế sự phát triển.

Lời khuyên: Bỏ những trang trí rườm rà, làm thấp trần nhà để

tạo cảm giác phòng khách càng cao càng tốt.

- Phòng khách có quá nhiều góc cạnh hoặc xà nhà: Phòng không vuông vắn, không thanh thoát, không có lợi cho sự phát triển.

Lời khuyên: Khắc phục bằng các biện pháp trang trí kể cả dùng đèn để giảm bớt những cảm giác trên.

- Ghế sofa chính trong phòng khách kê quay lưng lại với cửa chính:

Tạo cảm giác không an toàn, không tránh được tiểu nhân.

Lời khuyên:

Nên kê chiếc ghế chính trong bộ sofa hướng ra phía cửa lớn.

- Từ phòng khách có thể nhìn trực tiếp thấy cửa các phòng khác trong nhà:

Bố cục không hợp lí, nếu nhìn thấy từ ba cửa trở lên thì trong nhà dễ sinh ra chuyện, khó thống nhất ý kiến các thành viên.

Lời khuyên: Nên làm lại hướng cửa trên nguyên tắc người ngồi trong phòng khách không nhìn được các cửa phòng khác. Càng ít thấy một cửa thì lại thêm một phần tốt lành.

Câu 42

Nên kê sofa ở vị trí nào trong phòng khách?

Khi sử dụng ghế sofa cần phải chú ý số lượng ghế sofa kê trong phòng khách, không được dùng nửa bộ hoặc dùng cả hai bộ kê xung quanh phòng. Nên kê sofa ở nơi mát mẻ vì sofa là chỗ các thành viên trong nhà hay ngồi nhất nên có thể coi là nơi trung tâm của cả ngôi nhà. Nếu đặt ghế sofa ở phương vị cát lợi thì mọi người trong nhà từ người già đến trẻ nhỏ đều được hưởng vượng khí, cả nhà đều khỏe mạnh. Ngược lại nếu kê sofa sai vị

trí, đặt ở những nơi không tốt thì các thành viên trong gia đình sẽ hay gặp điều không may.

Đối với nhà Đông Tứ trạch, nên kê sofa ở bốn điểm cát lợi trong phòng khách là: chính Đông, Đông Nam, chính Nam, chính Bắc.

Đối với nhà Tây Tứ trạch, sofa nên kê ở bốn điểm cát lợi là: Tây Nam, chính Tây, Tây Bắc và Đông Bắc.

Chọn được bộ sofa vừa ý rồi còn phải kết hợp khung cảnh thực của phòng khách để kê sofa cho phù hợp thì mới làm nổi bật được vẻ đẹp và tiện ích của bộ sofa đó.

Câu 43

Làm thế nào để chọn được thảm trải sàn phòng khách hợp lý?

- Nhìn từ góc độ phối hợp với các đồ dùng trong phòng: Nên chọn theo màu sắc đang được ưa dùng. Chọn lựa màu sắc thích hợp cho thẩm thông qua phân tích màu sắc của các đồ vật khác có trong phòng khách. Trong đó, biện pháp vừa hiệu quả

vừa đơn giản là lấy vài màu sắc chính trong phòng để làm màu chủ đạo cho thảm. Cách làm này vừa dễ dàng lại vừa chính xác.

Sau khi đảm bảo được sự thống nhất trong kết hợp màu sắc mới tiến hành chọn kiểu và dáng thảm. Điều này luôn quyết định phong cách trang trí của cả căn phòng, là hiện đại hay cổ điển, kiểu phương Đông hay phương Tây... Đương

nhiên bạn có thể

tự chọn một phong cách độc đáo cho riêng mình.

- Từ góc độ chức năng sử dụng:

- Căn cứ vào công dụng cụ thể của từng loại thảm trải sàn mà có những chọn lựa sau:

1. Nếu trong phòng có đồ vật dễ di chuyển như xe lăn, xe nôi của trẻ nhỏ thì nên chọn loại thảm sợi dệt tổng hợp, ít ma sát, dễ

dàng thay giặt.

2. Nếu là phòng có nhiều người đi lại

nên chọn thảm nhung chất lượng cao, dày, có khả năng chống mài mòn.

3. Đối với gia đình có trẻ nhỏ nên chọn loại thảm bằng sợi dệt tổng hợp sẫm màu, chịu mài mòn, chịu được bẩn, dễ tẩy rửa.

- Chọn lựa thảm ngoài việc xem xét chất liệu còn phải xem hình dáng và hoa văn:

1. Màu sắc thảm: thảm màu đơn nhất, thông thường không có trang trí viền. Loại này rất phù hợp với phong cách trang trí nhà hiện đại hiện nay, tạo không gian súc tích, thư thái cho căn phòng.

2. Thảm hoa: thường được trang trí bằng hoa to, thích hợp với phòng khách có

không gian rộng và bố trí phức tạp.

3. Dạng thảm trung bày: lấy hình trang trí làm chủ, sắp xếp bố

cục theo dạng lưới nhất định. Màu sắc đậm nhạt đều phù hợp.

Thông thường loại thảm này thích hợp với không gian trong những nhà theo phong cách hiện đại. Nhưng sự kết hợp khi dùng loại thảm này trong những kiểu nhà cổ điển cũng đang trở

thành trào lưu mới.

4. Loại thảm cổ điển: ở góc độ cấu trúc hoa văn, việc trang trí các loại thảm truyền thống đều được tuân thủ theo

nguyên tắc đi từ trọng tâm ra xung quanh. Chọn những thảm có hình vẽ trang trí lấy chính giữa thảm làm trung tâm, sau đó tiến hành trang trí ở các phần viền ngoài. Có loại còn có thêm một tầng hoa văn kết nối phần trung tâm thảm và đường viền ngoài. Do hoa văn đa dạng, màu sắc phong phú có tính trang trí cao nên loại thảm này hường được dùng treo trang trí mặt tường.

Câu 44

Nên treo loại tranh chữ nào ở phòng khách là tốt?

Treo tranh chữ có nội dung cát lợi trong phòng khách có tác dụng đề cao nhân khí, tăng thêm khí tức phú quý cho các thành

viên trong gia đình. Treo những tranh chữ này ở trung đường hay phòng khách của ngôi nhà là một trong những cách bố trí nhà phù hợp, tăng thêm tốt lành, vượng lại thêm vượng.

Tranh chữ cát lợi là những bức thư pháp về những điều chúc tốt lành, thịnh vượng. Thêm vào đó có thể xen vào hình hoa mẫu đơn tượng trưng cho vinh hoa phú quý, hình cá chép hoa sen tượng trưng cả năm dư giả, hình tùng hạc diên niên tượng trưng sự trường thọ, hình bách vân tượng trưng phú quý trường tồn.

Tóm lại, tranh treo tường nhà nên có nội dung phúc lộc, cát lành.

Câu 45

Kết hợp màu sắc trong phòng khách như thế nào để nâng cao nhân khí?

Màu sắc của phòng khách không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả

thị giác mà còn ảnh hưởng đến tình cảm con người. Phối hợp màu sắc phòng khách không nhất thiết phải tuân theo Ngũ hành của gia chủ mà phải xem hướng của phòng khách. Mà hướng của phòng khách lại được định theo hướng của cửa sổ trong phòng. Cửa sổ hướng Nam thì phòng là hướng Nam, cửa hướng Bắc thì phòng là hướng Bắc. Theo phương vị học: chính Đông, chính Tây, chính Bắc, chính Nam được gọi là “Tứ Chính”.

Còn lại, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam,

Đông Bắc được gọi là

“Tứ Ngung” (tứ góc). Nhận biết được chính xác phương hướng của phòng khách mới có thể lựa chọn được màu sắc phù hợp cho phòng.

Phối hợp màu sắc phòng khách theo Tứ chính như sau: Phòng hướng Đông: Thích hợp lấy màu vàng làm màu chủ đạo.

Theo Ngũ hành, hướng Đông thuộc Mộc, do đó nơi này Mộc khí vượng. Theo nguyên lý Ngũ hành tương sinh tương khắc, Mộc khắc Thổ sinh tài. Mà màu vàng lại đại diện cho Mộc. Do đó, màu sắc trong phòng khách như màu tường, màu sơn, ghế sofa chọn màu vàng thì sẽ vượng tài.

Phòng hướng Nam: Thích hợp lấy màu trắng làm màu chủ đạo.

Theo Ngũ hành, hướng Nam thuộc Hỏa, nơi này hoả khí vượng.

Theo nguyên lí Ngũ hành tương sinh tương khắc, Hoả khắc Kim.

Nếu muốn nâng tài khí của phòng khách hướng Nam, thì đầu tiên phải chọn màu sơn, giấy dán tường, lấy màu trắng làm chủ

đạo, vì màu đại diện của Kim là màu trắng. Cửa sổ hướng Nam mặc dù mát mẻ, do có gió Nam thổi, nhưng hướng Nam có Hoả

khí vượng nên dùng màu lạnh như màu trắng cho đồ vật trong nhà, sẽ giảm bớt được khô và nóng của hỏa khí.

Phòng hướng Tây: Nên lấy màu xanh làm màu chủ đạo. Hướng Tây thuộc Kim, hướng này Kim khí vượng. Theo nguyên lí Ngũ

hành tương sinh tương khắc, Kim khắc Mộc sinh vượng. Màu đại diện của hành Mộc là màu xanh lục. Phòng hướng Tây nên sử dụng nội thất theo màu xanh sẽ đạt được tài vượng.

Phòng hướng Tây, buổi chiều sẽ bị mặt trời chiếu vào làm nóng bức. Không chỉ gây khó chịu mà còn làm chói mắt. Do vậy, dùng màu thanh nhẹ nhàng như màu

xanh rất thích hợp, vừa gây cảm giác dễ chịu vừa bảo vệ được cho mắt.

Phòng hướng Bắc: Lấy màu hồng làm màu chủ đạo. Theo Ngũ

hành, hướng Bắc thuộc hành Thủy, nơi khí Thủy vượng mà Thủy khắc thành tài. Nếu muốn nâng cao Thủy khí cho phòng khách hướng Bắc thì nên chọn màu giống màu lửa như đỏ, tím hay hồng. Nội thất trong phòng khách bất luận là giấy dán tường, ghế sofa hay thảm trải sàn thì đều nên chọn màu đỏ làm chủ đạo. Hơn nữa xét theo góc độ sinh lý, vào mùa đông ở

miền Bắc nước ta gió Bắc thổi mạnh, phòng khách hướng Bắc sẽ rất lạnh,

không thích hợp dùng những màu lạnh lẽo như: xanh, xám, trắng... Nếu chọn những màu nóng như đỏ, tím, hồng thì sẽ tạo được cảm giác ấm cúng hơn.

Phối hợp màu sắc phòng khách theo Tứ ngung.

Phòng hướng Đông Nam: Màu vàng làm chủ đạo.

Phòng hướng Tây Nam: Màu xanh da trời làm chủ đạo.

Phòng hướng Tây Bắc: màu xanh lục làm chủ đạo.

Phòng hướng Đông Bắc: màu xanh da trời làm chủ đạo.

Câu 46

Thuật phong thủy trong việc lựa chọn cây trồng ở phòng khách như thế nào?

Phòng khách hướng Nam thích hợp trang trí bằng màu xanh lục.

ánh mặt trời tràn trề có lợi cho sự sinh trưởng của cây cối. Đặt hai chậu cây tiết ngọc lan trong phòng sẽ đem lại vận tốt. Trong phòng khách phải trồng những cây có sức sống, nếu những cây khô héo sẽ làm cho nhà không tích tụ được khí tài. Do đó, phải chú ý chăm sóc cho cây trồng trong nhà, không được để khô héo.

Lựa chọn cây trồng trong phòng khách cần phải lựa chọn kỹ

lưỡng, có thể trồng cây trúc phú quý, tùng bông lai, hoa xương rồng, tùng la hán, sen cạn, trúc đùi gà, cây phát tài, trúc quân tử, lan cầu... Trong thuật phong thủy, những cây này đều thuộc nhóm cây cát lợi, có ý nghĩa cát tường như ý, tụ tài phát phúc.

Câu 47

Phòng khách nên chọn loại đèn chiếu sáng như thế nào?

Đèn treo trong phòng khách có hai chức năng: Chức năng chiếu sáng và chức năng trang trí. Để cho các thành viên trong gia đình trong quá trình sinh hoạt như đọc báo, xem ti vi, sử dụng vi tính được ở trong điều kiện chiếu sáng tốt

nhất thì khi thiết kế

phải xem xét đến các loại tính năng của đèn. Đường dây đi chìm dưới sàn nhà hoặc đi trong tường, kể cả ổ cắm ẩn trong tường đều phải được bố trí cẩn thận. Bởi vì vị trí của đèn sàn hay đèn bàn (và các đồ dùng điện khác) có thể dịch chuyển linh hoạt, nhưng nếu đường dây điện bị kéo dài quá thì sẽ ảnh hưởng tới mỹ quan, đồng thời cũng không đảm bảo an toàn. Dựa theo mục đích sử dụng trong phòng khách mà có thể bố trí các loại đèn sau:

- Đèn bối cảnh: Cho nguồn sáng nhất định trong phòng.
- Đèn triển thị: Để chiếu sáng từng khu

vực riêng, cho các góc ánh sáng bị che khuất. Ví dụ dùng chiếu sáng cho bức tranh hoặc tấm phù điêu trên tường.

- Đèn chiếu sáng: Dùng cho những mục đích nhất định như để

đọc sách, xem ti vi, sử dụng vi tính. Hiện nay, loại đèn chiếu sáng trong phòng thường gặp là đèn Vonfram nhưng cũng có một số loại đèn khác để bạn lựa chọn.

- Đèn huỳnh quang: ánh sáng mạnh, có thể để trong hộp đèn.

Nhược điểm lớn nhất của loại đèn này là không thể điều chỉnh được cường độ ánh sáng, do đó công dụng của nó cũng bị hạn chế phần nào.

- Đèn vonfram áp thấp: Loại đèn này có giá thành đắt nhưng ánh sáng trắng, đẹp, tinh khiết của nó cũng đủ xoá đi nhược điểm này. Loại đèn này thuộc loại đèn Vonfram hiện đại nhất và có nhiều chủng loại: Đèn bàn, đèn treo tường, đèn tụ quang.

Nhưng tất cả loại đèn này đều cần có máy biến áp nên không ưu việt lắm.

Một ưu điểm khác của đèn vonfram áp thấp là nhiệt lượng toả ra từ đèn sẽ được chụp đèn phản quang hấp thụ ngay lập tức, do đó ánh sáng của đèn không bị nóng, rất thích hợp dùng làm đèn áp tường.

- Đèn Vonfram: Được sử dụng rộng rãi

phổ biến nhất nhưng tuổi thọ lại ngắn, công suất và mức tiêu hao điện lớn. Hiện nay, có nhiều loại bóng đèn với đủ kích cỡ to nhỏ và màu sắc đa dạng.

Đèn màu hồng và vàng tạo cảm giác ấm áp, đèn màu xanh lam và xanh lục có thể hợp với những phòng muốn tạo cảm giác lạnh.

Phải căn cứ vào màu tường và trần nhà để chọn đèn chiếu sáng cho phù hợp. Ví dụ: Tường màu đậm sẽ hấp thụ ánh sáng nhiều hơn, do vậy chọn đèn có ánh sáng mạnh. Khi chọn dáng đèn cụ

thể thì nên chú ý tới sự đồng bộ giữa chao đèn và ánh đèn để tránh sự tương phản.

Câu 48

Cách hoá giải góc khuất của phòng khách như thế nào ?

Do đặc điểm kiến trúc, trong nhiều phòng khách của nhiều gia đình có tồn tại góc khuất hoặc trụ nhà. Điều này không những làm giảm mỹ quan, mà còn gây áp lực cho người sống trong nhà, và cũng có ảnh hưởng khá lớn đến phong thuỷ, làm mất đi sự thống nhất của phòng khách. Do đó, phải tìm cách hoá giải nó. Sau đây là một vài biện pháp hóa giải:

- Dùng tủ gỗ để lấp phần khuất của góc nhà, tủ cao, thấp đều được.
- Kê hay đặt một chậu cây lớn, cành lá

xum xuê ở góc phòng, cũng có thể làm giảm ảnh hưởng của góc khuất đến phong thủy

của phòng.

- Một phương pháp khác là đặt một chậu cá ở góc nhọn của phòng. Vì tính Thủy của chậu cá sẽ làm giảm đi độ nhọn của góc phòng, không những phù hợp với thuật phong thủy, mà còn làm tăng mỹ quan cho phòng.

- Dùng gỗ để làm bằng góc nhọn. Ví dụ: Dùng tường gỗ che đi góc nhọn, sau đó treo lên mặt tường mới này một bức tranh sơn thủy, tốt nhất là tranh “Hoa sơn nhật xuất”, lấy núi cao để lấp đi góc nhọn.

Câu 49

Hoá giải cột nhà trong phòng khách như thế nào?

Nếu trong phòng khách có sự xuất hiện của cột nhà, muốn hoá giải nó là một vấn đề nan giải, bất luận là trên phương diện thiết kế kiến trúc hay phương diện phong thủy.

Xà ngang, cột thẳng. Cột và xà nhà dùng để chống đỡ trọng lượng của nhà, nên không thể lược bỏ nó. Điều khác biệt là nó có xuất hiện ở những nơi hay nhìn thấy hay không. Nếu ở

những chỗ thường đập vào mắt thì sẽ làm ảnh hưởng đến phong thủy của phòng

khách, nên phải tìm cách làm mờ nó đi.

Cột trong phòng khách chủ yếu có hai loại. Một loại cột liền với tường, được gọi là cột liền tường. Một loại là cột đứng độc lập.

Hai loại cột này đều quan hệ đến kiến trúc của ngôi nhà. Hiện nay loại cột đứng độc lập ít gặp hơn. Bởi vì cột liền tường có thể

dễ dàng xử lý, còn cột đứng độc lập khó có thể tìm ra cách xử

lý thích hợp. Và loại cột này vừa làm mất mỹ quan, vừa cản tầm mắt, gây trở ngại trong sinh hoạt, làm giảm thuật phong thủy của phòng khách. Do vậy, khi

mua nhà phải xem trong phòng có loại cột này hay không, nếu có thì nên từ bỏ và chọn nhà khác thích hợp hơn.

Trên cột thì thường có xà nhà. Nên khi ngồi cạnh cột thì sẽ cảm thấy bị trần áp bởi xà nhà ở phía trên đầu. Do đó nên tránh ngồi ở những nơi này. Có rất nhiều người thích kê sofa ở giữa hai cột nhà, vì tưởng rằng sẽ lợi cho không gian trong phòng. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Vì theo thuật phong thủy, người ngồi ở cạnh cột, trên là xà nhà thì nhân khí bị trần áp, không có lợi. Ngược lại, nên kê một cái tủ lớn ở khoảng giữa này, vì là tủ chứ không phải là người, nên có thể hoàn toàn hoá giải được.

Cột liền với tường thì có thể dùng tủ sách, tủ rượu kê vào để

che phần gỗ lên, tạo sự thống nhất trong phòng khách.

Câu 50

Xà áp có hại không?

Xà nhà quá thấp được gọi là xà áp, gây cản trở sự hưng vượng của phòng. Khi thiết kế cần chú ý: Xà không nên quá thấp và quá nhiều. Không chỉ trần áp khí mà còn gây trở ngại cho việc lưu thông khí ở trong phòng. Ngoài ra, vị trí, độ cao thấp, kích cỡ, chất liệu, hình dạng của xà áp còn liên quan đến cát hung trong phòng. Nếu trước cửa chính có xà

nhà, hoặc xà ở phía trên giường ngủ, bàn ăn, bàn làm việc, bếp thì khí lưu chuyển bình thường trong phòng cũng bị cản trở. Trên đầu giường có xà ngang còn tạo tâm lý bất an, ngủ không ngon giấc. Kê bàn làm việc dưới xà ngang thì tinh thần khó tập trung. Xà ngang ở phía trên bàn ăn, trên bếp thì tài vận bị tổn hại, sự nghiệp không thuận lợi.

Cách khắc phục: Chuyển giường, bàn làm việc, bàn ăn, bếp ra nơi khác, treo ở dưới xà nhà đồ trang trí mỹ nghệ, hai ống sáo, tiêu hoặc một tấm gương thái cực sẽ hóa giải được vấn đề này.

Câu 51

Khi bố trí phòng nội ngoại thất khách nên

chú ý những gì?

Theo thuật phong thủy nhà ở, phong thủy của phòng khách quan hệ trực tiếp đến tài vận các thành viên trong gia đình và sự hoà hợp trong gia đình. Phải để cho khí được dễ dàng lưu thông, không bị tích tụ khí xấu ở trong góc phòng. Phòng khách là nơi quan trọng của gia đình và là nơi tiếp đón khách khứa. Bố trí tốt phong thủy trong phòng khách, sẽ mang đến hạnh phúc và tốt lành cho gia đình. Phòng khách còn là nơi diễn ra những việc đại sự, chuyện vui mừng... Do vậy nếu phong thủy của phòng khách tốt, thì mỗi người trong nhà sẽ đạt được cát lành. Khi bố

trí phòng khách cần chú ý đến phương

vị, bố cục, sắp xếp đồ

đặc, sự lưu thông khí, màu sắc, trang trí nội thất...

Câu 52

Tại sao cầu thang không được đối diện với cửa chính?

Những ngôi nhà lớn có một cửa, một vườn hay nhà cao tầng thường được thiết kế cầu thang. Cầu thang là nơi đi lại, sự lưu thông thuộc hành Thủy. Cầu thang lại có độ xoáy nhất định, góc xoáy càng lớn, sự lưu thông càng nhanh. Theo quan niệm của phong thủy thuộc tính của Thủy là chảy vào chỗ trũng hơn. Nên nếu thiết kế cầu thang đối diện với cửa chính, thì sẽ

giống như

tài khí từ chỗ cao chuyển đến chỗ thấp hơn, hơn nữa còn đi thẳng qua cửa mà mất đi. Do đó, tuyệt đối không xây cầu thang đối diện với cửa chính của nhà.

Câu 53

Có những kiểu cầu thang nào? Chọn cầu thang nào cho thích hợp?

Dạng xoắn tròn ốc

Căn cứ vào góc xoắn, có những loại cầu thang xoắn khác nhau.

Loại cầu thang xoắn một trăm tám mươi độ là loại có thể tiết kiệm được không

gian nhất. Các công trình kiến trúc hiện nay hầu hết đều đang sử dụng loại này.

Ưu điểm: Dáng lượn quanh trông đẹp mắt, không gian chiếm dụng nhỏ.

Không gian thích hợp: Thích hợp cho mọi không gian, kể cả nơi nhỏ hẹp hay rộng rãi bằng phẳng.

Dạng gấp khúc

Điểm gấp khúc thường ở cửa vào hoặc cửa ra, nơi giao nhau giữa cửa và cầu thang.

Ưu điểm: Tạo hình đẹp, tiết kiệm diện tích.

Không gian thích hợp: Không gian không thể quá nhỏ.

Dạng xoắn

Lấy một trục ở giữa làm chuẩn rồi xoắn lượn nhẹ nhàng từ trên xuống dưới liên kết giữa các tầng. Tính thẩm mỹ cao, tạo cảm giác thư thái cho người đi.

Ưu điểm: Đẹp, đi lại thoải mái.

Không gian thích hợp: thích hợp với nhà có không gian rộng.

Với nhà có không gian rộng và độ cao giữa các tầng lớn, thì có thể tùy ý chọn lựa các kiểu cầu thang. Nhưng nếu cả hai điều kiện này đều bị hạn chế thì nên cân

nhắc trước khi quyết định.

Đối với nhà có diện tích chật, thì nên chọn loại cầu thang xoắn tròn ốc. Do vậy có thể nói khi chọn lựa kiểu cầu thang thì sự

quyết định không phụ thuộc vào sở thích chủ quan của bạn, mà phụ thuộc vào diện tích nhà bạn to hay nhỏ.

Câu 54

Cầu thang gồm những bộ phận nào? Làm thế nào để thiết kế

được cầu thang hợp lý nhất?

Bậc cầu thang, lan can, tay vịn là những

bộ phận quan trọng nhất và chủ yếu nhất tạo hình dáng cho cầu thang.

- Bạc cầu thang:

Có thể sử dụng những loại vật liệu: Gỗ, đá hoa cương, kính.

Hiện nay, nhiều người thích chọn bạc cầu thang bằng kính vì tính trong suốt, lạnh và cứng của nó. Kính để làm bạc cầu thang thường là loại kính pha sợi thép, có thể chịu lực và trọng lượng lớn. Các loại kính thông thường cũng có thể chịu lực nhưng sau khi cắt hay để lại góc cạnh sắc. Do đó, về độ an toàn tốt nhất nên sử dụng kính pha sợi thép.

Bạc cầu thang bằng gỗ có thể chống trơn

nhưng chịu mài mòn kém, khó bảo dưỡng.

Cầu thang bằng đá mặc dù cảm giác cứng và trơn, (Thường phải thiết kế chống trơn), nhưng lại làm cho căn nhà lộng lẫy hơn, dễ bảo dưỡng, không bị mài mòn. Do đó, loại chất liệu này được sử dụng nhiều trong những công trình công cộng, hoặc toà nhà văn phòng lớn.

- Lan can:

Thường gặp là lan can có chất liệu bằng gỗ hoặc sắt. Khi lựa chọn, ngoài sở thích ra, nên chú ý đến sự phối hợp về chất liệu.

- Tay vịn:

Thường là tay vịn bằng gỗ, khi vịn cho loại này cho chúng ta cảm giác dễ chịu.

Lời khuyên: Ngày nay, mọi người đang thích chọn tay vịn, bậc cầu thang bằng gỗ và lan can bằng sắt. Đối với những nhà có diện tích nhỏ, thì thiết kế cầu thang cho hợp lý quả là một công việc khó.

Người kiến trúc sư cần đề ra phương pháp làm cho cầu thang vừa thông thoáng vừa tiết kiệm diện tích. Như sử dụng các chất liệu bằng kính. Có rất nhiều gia đình làm cầu thang có hổng một khoảng ở giữa, bên trong treo đèn, bậc thang làm bằng kính, tạo thành một cầu thang phát sáng rất đẹp. Không nên làm cửa cầu thang hướng thẳng vào phòng ngủ vì nó sẽ

ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt riêng tư của người trong phòng.

Câu 55

Phòng khách nên đặt ở vị trí nào trong nhà?

Phòng khách là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình, nó có chức năng liên kết các phòng trong nhà. Do đó, phòng khách phải rộng rãi không cản trở tầm mắt, tốt nhất là được thiết kế ở trọng tâm của ngôi nhà. Phòng khách nên ở phần trước của nhà, và được chiếu sáng đầy đủ, “minh sảnh ám phòng”. Nếu do diện tích phòng khách lớn mà chia một phần ra làm phòng ngủ thì không lí tưởng. Cửa của phòng khách không được nhìn ra gian

bếp, lối đi nên tránh hướng trực tiếp ra lối đi thông trong nhà.

Câu 56

Làm cửa phòng khách cần chú ý những gì?

- ở một số nhà, giữa phòng khách và phòng ngủ tồn tại một lối đi chung. Nếu rơi vào một trong hai trường hợp sau thì nên làm cửa ở lối đi này.

+ Nếu cuối lối đi là nhà vệ sinh: cuối lối đi là nhà vệ sinh thì phải làm cửa để người ngồi trong phòng khách vừa tránh nhìn thấy cảnh người ra vào phòng vệ sinh vừa tránh cho mùi hôi trong phòng vệ sinh bay vào phòng khách.

+ Cửa chính nhìn thẳng vào phòng: Có nhiều nhà thiết kế không hợp lý, làm cửa chính và cửa phòng trên một đường thẳng.

Như thế sẽ tạo thành “Tiền thông hậu thông, nhân tài lưỡng không”.

- Làm cửa ở lối đi còn có những mặt tốt sau:

+ Đảm bảo sự riêng tư: Sự mở rộng và sự riêng tư của phòng khách và phòng ngủ là hai việc tách biệt. Có cửa để phân cách sẽ tránh được người ngoài để ý vào đời sống riêng tư của bạn.

+ Giữ yên tĩnh: Sau khi đóng cửa, tiếng nói chuyện và âm thanh từ phòng khách

sẽ không lọt được vào phòng ngủ như vậy sẽ

giữ yên tĩnh cho phòng.

+ Tiết kiệm năng lượng: Chỉ cần đóng cửa thì không khí lạnh trong phòng khách sẽ không vào được phòng ngủ. Như vậy, sẽ

tiết kiệm được năng lượng tiêu hao không cần thiết để làm ấm phòng trở lại.

+ Làm đẹp nhà: Thường thì phòng khách được trang trí đẹp và cẩn thận hơn những phòng còn lại. Do vậy, cánh cửa sẽ có tác dụng che đi những phần xấu hơn và bừa bộn ở các phòng khác.

+ Tiết kiệm diện tích: Đất ở các đô thị hiện nay được ví như “tấc đất tấc vàng”. Các góc lối đi thường được tận dụng kê những đồ

vật lộn xộn, cánh cửa ở đây sẽ giấu đi những chỗ khó coi này, làm đẹp cho ngôi nhà.

Câu 57

Cách thức lựa chọn và bố trí bàn trà như thế nào?

Trong phòng khách, phía trước hoặc bên cạnh ghế sofa thường được kê một bàn để uống trà. Bàn trà được dùng để bày cốc uống nước và các dụng cụ pha trà. Khách đến thì mời trà mời rượu. Nếu

không có bàn trà ở đây thì rất bất tiện.

Có thể ví bộ sofa và bàn trà như chủ và khách, như sơn và thủy.

Hai đồ vật này phải đồng bộ với nhau, sơn thủy hữu tình. Như

thế mới phù hợp với thuật phong thủy.

Bộ sofa là chủ nên chọn dáng cao to, bàn trà là khách nên chọn dáng ngắn nhỏ.

Nếu bàn trà có kích thước quá to so với sofa thì sẽ giống như “

Huyền tân đoạt chủ” (cái phụ lấn át cái chính). Để hoá giải: cách đơn giản là đổi một bàn trà có kích thước nhỏ hơn, vừa hợp lí lại vừa thuận mắt.

Chọn bàn trà nên theo qui tắc phẳng và thấp. Nếu người ngồi ở

ghế sofa, một bàn trà lý tưởng nhất là cao không quá đầu gối.

Ngoài ra, khoảng cách giữa ghế và bàn phải hợp lý, không được quá gần.

Về hình dáng, bàn hình chữ nhật, hình bầu dục là lý tưởng nhất.

Hình vuông cũng có thể được nhưng không nên chọn bàn có góc quá nhọn.

Nếu khoảng không trước ghế hẹp thì có thể kê bàn ở phía bên cạnh.

Nếu phòng khách có chiều dài lớn nên

đặt bàn trà ở hai bên ghế

sofa. Cổ nhân gọi cách sắp xếp này là Thanh Long, đằng trước có Bạch Hổ bảo vệ làm cho người ngồi ở đây tả hữu đều có trợ

thủ. Không xét về phong thủy thì cũng thấy rõ ràng là có lợi cho không gian và nguyên lý thiết kế.

Trên bàn không chỉ bày đồ vật có tính trang trí như lọ hoa mà còn có thể để điện thoại hoặc đèn bàn, vừa thuận tiện vừa hợp sử dụng. Do đó bàn trà đã trở thành vật không thể thiếu của phòng khách.

Chương 6

hỏi - đáp về Thuật phong thủy cho phòng ngủ

Phòng ngủ là một trong những phòng quan trọng nhất của ngôi nhà. Phòng ngủ có phong thủy tốt sẽ mang đến một tinh thần khoẻ mạnh và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Phòng ngủ trước tiên phải có đầy đủ năng lượng mới có thể tạo giấc ngủ ngon và không gian nghỉ ngơi thoải mái. Ngoài ra, phòng ngủ phải gọn gàng, sạch sẽ, nếu không sẽ tích tụ uế khí, không tốt cho sức khoẻ.

Câu 58

Giường ngủ nên đặt ở vị trí nào trong phòng ngủ cho tốt?

“Sàng đầu bát triều Tây”, giải thích theo khoa học hiện nay thì: Trái đất quay từ Đông sang Tây, nếu đầu nằm ở hướng Tây, máu sẽ bị dồn lên đỉnh đầu nên khó có được giấc ngủ sâu. Nếu giường không được kê ở phía đối diện với gương. Khi bạn dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê sẽ bị hình ảnh trong gương làm bạn sợ hãi, tinh thần bất ổn;

Không nên kê ti vi đối diện giường, mà nên đặt ti vi trong kệ ti vi.

Không kê giường phía sau cửa ra vào, do người bên ngoài có thể nhìn vào trong, tạo cảm giác bất an và ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của bạn.

Giường không nên vừa hẹp vừa dài, sẽ khó thông phong.

Giường không được kê dưới xà và cột nhà, do tạo cảm giác bị

đè nén, ngủ không ngon giấc. Tủ đầu giường nên chọn dáng tròn để tránh cạnh nhọn của tủ đâm vào đầu. Giường không được gần đất, vừa không thông thoáng vừa tụ khí âm, sẽ làm đau vùng eo lưng của bạn.

ánh sáng trong phòng ngủ không được quá mạnh, giường không nên kê gần nơi ánh sáng lọt vào. Giường là nơi nghỉ ngơi, ánh sáng quá gay gắt sẽ làm tâm lí không ổn định.

Nếu giường kê gần cửa sổ thì phải che rèm để tránh bớt nắng.

Giường trong phòng cưới không nên kê trước tivi tránh làm tinh thần bị suy nhược. Trên đầu giường không nên treo những tấm ảnh cưới to tránh làm tình cảm bị trấn áp.

Giường không đặt phía đối diện với cửa nhà vệ sinh.

Câu 59

Mối liên hệ giữa màu sắc và vị trí của phòng ngủ

Chất liệu dùng làm tường phòng ngủ không nên dùng bằng kính, kim loại, đá,

cầm thạch... mà nên dùng sơn tường vừa tránh được sự phản xạ của khí vừa tốt cho sự thẩm hút của tường.

Màu sắc nên nhẹ nhàng tạo cảm giác bình an, tốt cho nghỉ ngơi.

Căn cứ vào thuyết ngũ hành, vị trí và màu sắc phòng ngủ có những đối ứng sau:

Đông, Đông Nam: xanh lục, xanh lam.

Nam: tím nhạt, vàng, đen.

Tây: hồng, trắng, trắng ngà, màu tro.

Bắc: xám, trắng ngà, hồng, đỏ.

Tây Bắc: màu tro, trắng, hồng, vàng, nâu, đen.

Đông Bắc: vàng nhạt, màu ghi.

Tây Nam: vàng, nâu.

Câu 60

Trang trí mặt tường phòng ngủ như thế nào?

Màu sắc trong phòng ngủ nên chọn tông màu hướng về sự hài hoà, yên tĩnh thì mới phát huy hết những chức năng của phòng ngủ.

Đối với phòng ngủ có diện tích rộng thì rất dễ chọn lựa phong cách trang trí cho

mặt tường như màu sắc, hình vẽ, sự kết hợp màu sắc nóng lạnh cho giấy dán tường, vách ngăn...

Đối với phòng ngủ có diện tích hẹp thì sự lựa chọn sẽ ít đi, nên dùng những gam màu ấm, nhạt, hoa trang trí nhỏ thì thích hợp.

Đối với những phòng ngủ có diện tích lớn, ít sinh khí thì việc làm thêm vách ngăn nhưng cũng không nên quá nhiều và có sự

kết hợp với chất liệu của tường và nội thất trong phòng.

Nếu phòng ngủ có diện tích nhỏ thì nên treo tranh có màu lạnh tạo cảm giác

khoáng đạt. Tranh và khung tranh treo trên tường phải có màu sắc hoà hợp với nội thất và màu tường. Khi chọn lựa chất liệu cho đồ trang trí nên chú trọng tới hiệu quả phối hợp giữa chúng chứ không nên vì đồ đắt tiền mà chọn. Chỉ có sự hài hoà giữa các đồ nội thất mới tạo được vẻ đẹp hoàn mỹ cho căn phòng ngủ của bạn.

Câu 61

Tivi nên kê ở vị trí nào trong phòng ngủ?

Ngày nay, đời sống con người ngày càng nâng cao, sự hưởng thụ vật chất ngày càng phong phú, mỗi nhà có vài cái tivi cũng không còn là chuyện lạ nữa. Đặt một cái trong phòng ngủ vừa xem tivi vừa đi vào giấc ngủ là một thú hưởng thụ

tuyệt vời.

Nhưng thật ra trong phòng không nên có tivi vì những lí do sau:

- ở thành phố tắc đất là tắc vàng, các phòng trong nhà thường nhỏ, phòng ngủ lại càng nhỏ. Nếu ở gần đồ vật có điện lưu, thì bức xạ của nó không tốt cho cơ thể. Khoa học chứng minh rằng đặt tivi ở đầu giường sẽ dẫn đến tỷ lệ cao ở bệnh vô sinh. Bức xạ trong dòng điện còn ảnh hưởng đến địa khí, nếu trong phòng ngủ nhất định phải có tivi thì theo thuật phong thủy cần chú ý:

- Không đặt ti vi ở đầu, cuối giường. Các nhà phong thủy cho rằng nếu đặt ti vi ở đầu và cuối giường thì đều không có lợi

cho sức khoẻ và sự thăng tiến nghề nghiệp của người trong phòng ngủ. Còn các vị trí khác như hai bên giường hoặc mặt bên của đầu và cuối giường thì đều được. Khoảng cách giữa giường với tivi càng xa càng tốt.

Câu 62

Những đồ vật thường được dùng trong trang trí phòng ngủ?

- Thủy tinh

Hiện nay có rất nhiều gia đình thích sưu tầm thủy tinh không phải chỉ vì cái đẹp bên trong của nó mà thủy tinh có tác dụng làm đẹp cho ngôi nhà. Thực chất thủy tinh là đá thạch anh tích tụ

tinh hoa của đá và có thể thay đổi hướng sáng, chiết xạ ra màu sắc khác nhau. Do đó còn cải thiện được khí vận của phòng.

Nhưng cũng không nên “điểm thạch thành kim” quá coi trọng nó.

Trong thuật phong thủy, sự vận dụng của nó cũng không thể từ

không hoá có được mà nó chỉ có tác dụng kích thích tăng thêm mà thôi. Khi sử dụng thủy tinh có một vài đặc điểm cần lưu ý

sau:

Thủy tinh hình cầu và màu vàng thì trợ cho tài vận đặc biệt là trong lĩnh vực

kinh doanh cổ phiếu và bất động sản, thuỷ tinh màu xanh thậm giúp tích tụ tài chính và gặp quý nhân. Nếu trong nhà bị lộ tài khí và nghiêng tài vị thì có thể bày thuỷ tinh màu tím hình núi để ngưng tụ khí tài. Nếu đặt ở đầu giường mỗi bên nam nữ một mảnh thuỷ tinh thì sẽ làm tình cảm càng sâu sắc, nồng đượm.

- Chuông gió

Trong phòng ngủ có treo chuông gió, âm thanh của nó làm khuấy động không khí, từ đó hoạt hoá làm kích thích khí năng có lợi cho hoá giải khí xấu. Khi lựa chọn chuông gió nên chú ý

chất liệu chuông và vị trí của phòng ngủ. Ví dụ, phòng hướng Đông và Nam thích

hợp treo chuông gió làm từ gỗ. Phòng hướng Bắc treo chuông gió bằng kim loại. Phòng hướng Tây treo bằng sứ. Từ đó để điều tiết năng lượng của Ngũ hành trong nhà.

Câu 63

Trong bố trí phong thủy của phòng ngủ chính cần chú ý những điều gì?

Bố cục phong thủy của phòng ngủ chính tốt hay xấu đều có ảnh hưởng rất lớn đến vận khí trong nhà. Nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của chủ nhà, sự hoà thuận trong gia đình và tình cảm vợ chồng. Đây là một ví dụ điển hình, do đó cần phải chú ý

những điều sau:

- Bố trí giường ngủ phải hợp lí: Giường không được kê quá gần nhà vệ sinh, không được đối diện với cửa nhà vệ sinh để tránh vận khí không thuận. Giường không được để đèn treo trên trần trần áp và không được để đầu giường đối diện với bếp nấu tránh bị mùi của bếp ám vào.

- Cửa không hướng thẳng vào giường: nhiều gia đình kê giường ngủ đúng vào vị trí mà cửa lớn chiếu vào như thế là không hợp lí. Giường là nơi nghỉ ngơi, thích tĩnh, không thích động.

- Cửa là nơi luồng khí đi vào: khi đóng mở cửa sẽ vô tình làm khí tràn vào

giường gây bất an. Đầu giường phải dựa vào chỗ

vững chắc, lí tưởng nhất là kê đầu giường sát vào tường, không nên có khoảng cách ở giữa, không kê giường gần cửa sổ.

- Gương không chiếu vào giường: Những tấm gương dài không được để đối diện với giường nhưng có thể để song song với giường.

Câu 64

Làm thế nào để chọn được vị trí của phòng ngủ?

Vị trí phòng ngủ của người trưởng thành

tốt nhất là phía Tây Nam và Tây Bắc của ngôi nhà. Hai vị trí này có thể nâng cao độ

trưởng thành và tinh thần trách nhiệm cho con người. Trong công việc sinh hoạt cũng dễ nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Còn phòng ngủ ở vị trí phía Bắc của nhà có tính chất tĩnh lặng hợp với những người ưa sự tĩnh lặng. Phòng ngủ ở phía Tây làm cho tình cảm vợ chồng thêm nồng thắm và chất lượng cuộc sống được nâng cao. Phòng phía Đông và Đông Nam mang đến những cái lợi cho những người trẻ sắp bước vào xã hội.

Về kết cấu các tầng trong nhà, nên chú ý không chọn phòng ngủ

ở vị trí dưới tầng phòng bếp và trên tầng để xe. Phòng ngủ tốt nhất có hình vuông, không hợp với phòng dài và nhỏ, như thế

mới tốt cho thông phong. Cửa phòng ngủ không được đối diện với cửa phòng bếp, tránh khí nóng và ẩm của phòng bếp bay vào. Cũng không được thẳng cửa nhà vệ sinh vì ứ khí và hơi nước bay vào mà phòng ngủ có những đồ bằng bông vải dễ hút nước sẽ làm cho không khí thêm ẩm ướt. Phòng ngủ có 2 cửa thì không nên để 2 cửa đối thẳng với nhau, những tủ lớn chìm trong tường hoặc những tủ chiếm cả mặt tường vừa có thể

đựng được nhiều quần áo vừa có lợi cho tính trật tự trong phòng. Không nên thiết kế nhà vệ sinh trong phòng ngủ vì khí ẩm

và mùi hôi sẽ lưu ở trong phòng ngủ, không những thế

người ra vào phòng vệ sinh làm ảnh hưởng sự nghỉ ngơi. Sinh hoạt trong thời gian dài như vậy sẽ bất tiện. Nếu bắt buộc như

vậy thì cửa phòng vệ sinh phải luôn đóng và có rèm cửa để

ngăn cách.

Câu 65

Đặt loại cây gì trong phòng ngủ thì tốt cho phong thủy?

Phòng ngủ phải thanh nhã, yên tĩnh, thu

thái. Những cây đặt trong phòng ngủ phải có tác dụng nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Sau khi kê giường thì khoảng không còn lại trong phòng có hạn nên đặt những chậu cây nhỏ và những giỏ cây treo tường mới thích hợp. Với những phòng rộng có thể chọn những cây to và đứng độc lập. Phòng nhỏ và hẹp nên treo những giỏ cây đẹp trên bậu cửa sổ và bàn trang điểm. Những cây toả mùi hương thơm ngọt ngào như cây hoa nhài, phong tin tử, diệp lan hương sẽ làm con người dễ dàng đi vào giấc ngủ. Những cây có hương thơm nhẹ nhàng như cát hoàng kim, trúc văn sẽ làm tinh thần thư thái, dễ chịu. Các cây trong phòng ngủ có

thể nuôi dưỡng bằng cách dùng rêu rải lên phần đất trong chậu và còn làm căn phòng trở nên sạch sẽ, đẹp đẽ.

Câu 66

Trang trí phòng cưới như thế nào là hợp lý?

Hôn lễ là việc vui mừng đại sự của cả một đời người. Phòng cưới phải thể hiện được đầy đủ tất cả những đặc điểm này.

Người dân Trung Quốc truyền thống rất chú trọng trong trang trí phòng cưới. Cách trang trí hiện nay so với truyền thống thì đã có sự thay đổi khá nhiều, nhưng vẫn còn nhiều đặc điểm tương đồng.

Những đồ vật trong phòng cưới ngoài việc phải chú ý đến sự

hoà hợp còn phải quan tâm đến những đặc điểm sau:

- Đầu tiên khi chọn đồ nội thất, phải chọn theo gam màu trung tính và màu nhạt, tránh những đồ vật có màu sắc quá đậm.

Như

vậy, sẽ làm căn phòng thêm sáng sủa, và làm cho con người cảm thấy vui vẻ, ấm áp.

- Cắt chữ hỷ dán ở tường và cửa sổ phòng cưới biểu thị sự vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy. Cách thức truyền thống trong sáng này sẽ làm phòng cưới tăng

thêm sự thuần khiết, thanh cao, để

lại ấn tượng rất khó quên cho cô dâu chú rể.

- Trong phòng cưới, ngoài việc rải đầy hoa nhiều màu sắc, nếu có điều kiện có thể trang trí bằng nhiều đèn màu hiện đại. Treo những đèn màu ngũ sắc sẽ làm tăng sự ấm áp cho không khí trong phòng.

- Những vật trang trí trên giường nhất định phải chọn màu sắc ấm. Ví dụ: trang trí bằng một bó hồng thật lớn, hoặc chuẩn bị hai cây nến màu hồng.

Câu 67

Phòng cho trẻ nhỏ nên đặt ở vị trí nào?

Trẻ em được ví như ánh mặt trời lúc bảy hay tám giờ sáng.

Phòng có thể tiếp nhận năng lượng mặt trời sớm nhất trong ngày vào lúc bình minh sẽ là phòng lí tưởng nhất dành cho trẻ

em. Do đó, chọn phòng cho trẻ nhỏ nên chọn phòng ở phía Đông hoặc Đông Nam. Phòng ở hai vị trí này rất tốt cho sự phát triển sức khỏe của trẻ, làm cho trẻ năng động, đáng yêu. Những phòng ở vị trí phía Tây, theo ngũ hành thì thuộc hành Kim, cũng có thể dùng làm phòng cho trẻ nhỏ, vì vẫn đón được ánh nắng buổi chiều. Nhưng phòng ở vị trí này lại chỉ tốt cho giấc ngủ của trẻ chứ không phù hợp làm phòng chơi cho trẻ.

Câu 68

Chọn màu sắc và tranh treo trong phòng trẻ như thế nào là tốt nhất?

Màu sắc của nội thất trong phòng trẻ có ảnh hưởng rất lớn đến tâm tính của trẻ. Đầu tiên nên chọn những màu nhạt, thanh nhã, không được chọn những màu mang tính kích thích như màu đỏ

sẫm hoặc tím sẫm, để tránh kích động trẻ. Do đó, màu đen cũng tránh dùng. Thích hợp nhất là những màu nhạt như xanh lam, màu xanh của cỏ, vàng nhạt, hồng nhạt.

Treo tranh ảnh trong phòng cũng có ảnh

hướng ít nhiều đến sự

trưởng thành của trẻ. Trên vách tường treo những tranh theo chiều hướng thiên nhiên cây cỏ, tránh những tranh về kinh dị, ngôi sao ca nhạc, minh tinh nằm bạc trang điểm lòe loẹt, cũng như tranh về thần thánh. Nội dung của các tranh này không có lợi cho trẻ, có thể làm biến đổi tính cách trẻ, không thuận theo sự phát triển tự nhiên của trẻ.

Câu 69

Mặt sàn trong phòng trẻ nên làm thế nào cho hợp lý?

Trẻ con thường có tính hiếu động, mặt sàn trong phòng phải có tính ma sát. Tốt

nhất là nên trải thảm trong phòng trẻ. Với tính bảo vệ cao bởi có độ mềm sẽ tránh làm đau trẻ khi bị ngã trong những tình huống bất ngờ xảy ra. Lí tưởng hơn là dùng cả hai cách. Nghiã là bên dưới dùng ván sàn có tính ma sát, bên trên trải một lớp thảm trải sàn.

Câu 70

Tạo chỗ chơi trong phòng cho trẻ như thế nào?

Để tạo được diện tích lớn nhất cho trẻ hoạt động, vui chơi thì đồ

đặc trong phòng không được quá nhiều, giường, tủ, bàn ghế

cũng nên hạn chế. Trẻ con thì thường hiếu động, thích tùy đâu thì vẽ đó, rất hay tùy ý vẽ lên tường hoặc bất cứ nơi nào chúng thích. Do đó có thể treo một tấm bảng trắng nơi trẻ hay nô đùa, để trẻ có thể tự do viết vẽ. Như vậy vừa không phá vỡ tính trật tự trong phòng, lại phát huy được tính sáng tạo của trẻ. Cũng có thể lợi dụng những khoảng không ở góc tường, treo một tấm bảng ghi thành tích những vật tự tay trẻ làm ra để khích lệ trẻ.

Các đồ nội thất trong phòng phải có tính liên kết cao, không gây trở ngại cho di chuyển và có thể dễ dàng thay đổi vị trí trong một không gian.

Phòng ngủ cho người già khi thiết kế phải chú ý những gì?

- Phòng ngủ cho người già phải yên tĩnh và có ánh nắng: Theo tâm sinh lý của người già, phòng ngủ cho người già phải là phòng hướng về phía mặt trời, có nhiều ánh nắng, lí do thứ

nhất là người già thích ánh sáng mặt trời. Lí do khác là theo thuật phong thủy, những phòng có nhiều ánh nắng rất có lợi cho người già, vì họ có thể ngồi trong nhà mà vẫn hấp thụ được ánh sáng mặt trời.

Người già ưa thích sự sạch sẽ. Phòng ngủ cho người già phải cách xa phòng

khách và phòng ăn. Do đặc điểm sinh lý, người già hay dùng nhà vệ sinh, do đó nên bố trí nhà vệ sinh độc lập để người già sử dụng cho thuận tiện.

- Làm cho người già cảm thấy thoải mái nhất: Người già thì xương cốt bị can xi hoá, trở nên cứng và giòn, tránh cho người già tiếp xúc với đồ vật cứng có góc cạnh. Do đó những nơi người già hay lui tới, đi lại thì phải hết sức cẩn thận khi lựa chọn chất liệu, hình dáng, thậm chí là vị trí sắp xếp của nội thất. Trong tầm hoạt động của người già không được để

những đồ vật làm vướng lối đi và những đồ vật người già thường hay sử dụng thì nên để tập trung tại một khu vực nhất định.

- Tạo một không gian sáng nhưng không quá chói: Thị giác của người già không nên bị kích thích quá mạnh. Sự

phối hợp màu trong phòng của người già phải lấy gam màu nhạt, dịu nhẹ. Đối với ánh sáng nên chọn cách có thể lợi dụng được ánh sáng tự nhiên để tạo ra một không gian sáng sủa mà vẫn dịu nhẹ.

- Tạo không gian thích hợp:

Do người già ít đi ra ngoài nên thường ở trong nhà lâu. Những đồ vật người già hay sử dụng như ghế và sofa phải sắp xếp sao cho họ cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đồng thời bố trí một cách hợp lý, cố định. Những đồ vật bày trên bàn cần

đề trong tâm tay với của người già để tiện sử dụng.

Chương 7

Hỏi đáp về phong thủy phòng làm việc (thư phòng) Các ngôi nhà hiện đại ngày nay có thể thiết kế một phòng độc lập để làm phòng làm việc, là không gian tư duy dành cho học tập, nghiên cứu. Với chức năng đó, thư phòng trở thành một bộ

phận quan trọng trong ngôi nhà, khi tiến hành thiết kế phải hợp lí, khoa học.

Câu 72

Phòng làm việc nên ở vị trí nào?

Vị trí lý tưởng nhất cho phòng làm việc là chính Đông, chính Nam hoặc Tây Bắc. Chú ý: Không thể hài hoà giữa công việc và nghỉ ngơi. Do đó phòng nghỉ và phòng làm việc phải tách biệt.

Tuỳ theo từng ngành nghề, từng giai đoạn phát triển của sự

nghiệp mà chọn phòng trên đặc điểm của phương vị thì mới có lợi cho sự nghiệp.

- Sự nghiệp mới ở bước đầu: Phòng này thích hợp phòng phía Đông hoặc phía Đông Nam. Phòng ở vị trí này làm cho con người tăng thêm sự tự tin, năng nổ có lợi cho quá trình phát triển sự nghiệp.

- Sự nghiệp đang tiến triển: Thích hợp

phòng phía Nam. Phòng ở vị trí này có lợi cho việc thu hút khách hàng trong kinh doanh.

Hơn nữa lại tốt cho việc giải quyết các mối quan hệ giữa đồng nghiệp và công việc.

- Sự nghiệp viên mãn: Thích hợp phòng phía Tây Bắc. Phòng ở

vị trí này thích hợp với người làm lãnh đạo, tổ chức và điều tiết cấp dưới, củng cố sự nghiệp và duy trì sự kính trọng của mọi người.

Câu 73

Chọn bàn làm việc trong thư phòng như

thế nào?

Kiểu dáng, chất liệu bàn làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến công việc. Bàn làm việc lớn thể hiện quyền lực và địa vị của người sử

dụng nó, thúc đẩy đưa ra những sáng kiến và giải quyết công việc nhanh chóng. Bàn làm việc nhỏ làm cho người sử dụng cảm thấy gò bó, chật chội, khó chịu.

Về kiểu dáng, bàn hình bầu dục thì tốt hơn bàn hình chữ nhật.

Phù hợp với công việc phải ngồi làm việc ở bàn lâu và tránh cho sự va chạm.

Về chất liệu, những công việc ít phải

ngồi lâu ở bàn làm việc thì chọn bàn làm việc bằng kính sẽ kích thích sớm hoàn thành công việc. Còn ngược lại, nên chọn bàn làm việc chất liệu bằng gỗ.

Câu 74

Nên sắp xếp các đồ vật trên bàn làm việc như thế nào?

Môi trường học và làm việc không chỉ chịu ảnh hưởng của bàn làm việc, mà nó còn liên quan đến những đồ vật bày trên mặt bàn. Nếu đồ vật đó được bày đặt ở vị trí hợp lí, theo Ngũ hành tương sinh, thì sẽ làm cho con người có thêm sức sáng tạo. Còn nếu sắp xếp sai vị trí, thì công việc và học hành sẽ bị bế tắc, không tiến triển. Đối với một bàn làm

việc hình vuông người ngồi làm việc theo hướng từ Tây sang Đông, thì tám phương hướng trước mặt sẽ hình thành Bát quái (8 quẻ). Như vậy sắp xếp đồ

vật như thế nào để vừa có thể chăm lo cho sự nghiệp vừa chăm sóc được gia đình.

- Đông: Tiền bạc
- Bắc: Cây cảnh
- Đông Nam: Điện thoại
- Tây Bắc: Bút mực
- Nam: Đèn bàn

- Tây: ân

- Chính Bắc: Sách, vở, tài liệu - Tây
Nam: Lịch để bàn Câu 75

Mối quan hệ giữa thuật phong thủy và vị trí ngồi trong phòng làm việc?

Để bạn đọc dễ dàng chọn được vị trí ngồi tốt nhất trong phòng làm việc của mình, sau đây chúng tôi xin trình bày 12 loại sinh tiểu. Chỉ cần bạn sắp xếp theo sinh tiểu ứng với bạn thì vị trí đó sẽ tốt nhất để kê bàn làm việc. Tám phương vị sắp xếp bàn làm việc thì đều có mặt lợi và mặt hạn chế. Chúng tôi xin nêu ra cả hai mặt này để bạn có thể tham khảo.

Ngôi hướng từ Tây sang Đông: Có lợi cho sự phát triển, tăng tính cẩn thận, tự tin, lạc quan. Mặt hạn chế: Dễ dẫn đến lòng tham lam, đòi hỏi quá cao.

Ngôi hướng từ Đông sang Tây: Có lợi tích tụ tài phúc, cuộc sống viên mãn đầy đủ, tăng tình cảm lãng mạn. Mặt hạn chế: Dễ dẫn đến tính trì trệ, nảy sinh tính đào hoa.

Ngôi ở hướng từ Bắc sang Nam: Tình cảm phong thú, dễ dàng thu hút được sự chú ý của người khác, giao tiếp rộng. Mặt hạn chế: Chịu nhiều áp lực, hay bị soi mói, tình cảm rạn nứt.

Ngôi ở hướng Nam sang Bắc: Thận trọng, độc lập tự chủ, tiềm năng lớn. Hạn

chê: U uất, hay lo sợ, sự nghiệp bình thường.

Ngôi hướng Tây Bắc sang Đông Nam:
Tăng khả năng lãnh đạo, phát triển tài năng và tinh thần trách nhiệm, được sự tôn trọng và tin tưởng của mọi người.
Hạn chế: Sớm thành công nên tự

cao, dễ mệt mỏi quá sức.

Ngôi ở hướng Đông Nam sang Tây Bắc:
Tăng khả năng lãnh đạo, nhận được sự tôn trọng và tin tưởng. Hạn chế: Làm theo ý

mình, kiêu ngạo, hay can thiệp vào chuyện người khác.

Ngôi ở hướng Tây Nam sang Đông Bắc:
Tự nỗ lực vươn lên, mục tiêu rõ ràng,
cần cù chịu khó. Hạn chế: ích kỷ, hay lo
lắng hồi hộp.

Ngôi ở hướng Đông Bắc sang Tây Nam:
Gia đình hoà hợp, chi tiêu tiết kiệm, có
quý nhân phù hộ. Hạn chế: ỷ lại người
khác, ích kỷ.

Câu 76

Chọn lựa màu sắc nào cho thư phòng?

Màu sắc, mặt tường, cửa ra vào, màn
che cửa trong thư phòng có thể dùng màu
xanh hoặc các màu có gam nhẹ nhàng.
Màu cửa và rèm cửa thì nên chọn màu
hồng nhạt và các màu sáng khác. Sự phối

hợp này tạo sự yên tĩnh, thư thái.

Câu 77

Ánh sáng trong phòng làm việc nên thiết kế như thế nào?

Phòng làm việc nên chọn gian phòng có phương hướng tốt. Nếu so sánh với phòng ngủ thì phòng làm việc có ánh sáng tự nhiên chiếu vào lại càng thích hợp, được tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên sẽ càng hứng thú làm việc.

Nguyên tắc bố trí ánh sáng là ánh sáng đầy đủ, tự nhiên, mát dịu, không được cho thêm màu sắc nào. Làm như vậy sẽ tránh được sự mệt mỏi. ánh sáng phòng

nên trung thực, gần như

nguồn sáng tự nhiên. Có thể dùng loại đèn có hiệu quả động, tĩnh. Không được dùng đèn chiếu có ánh sáng màu, vì dễ làm hoa mắt, chóng mặt. Hơn nữa cũng tránh dùng loại đèn dài tiếp đất có ánh sáng từ sau gáy chiếu hắt ra đằng trước.

Câu 78

Loại cây cảnh nào nên đặt trong thư phòng?

Thư phòng là nơi làm việc và học tập, lựa chọn cây cảnh đặt trong thư phòng không được đặt quá nhiều, tránh bị che khuất tầm nhìn. Trên mặt bàn nên đặt một chậu cây vạn niên thanh, là sự lựa chọn

tuyệt vời. Giá sách thì thích hợp với những giỏ cây treo, làm căn phòng thêm trang nhã. Thư phòng phải tạo được hứng thú đọc sách, cây cảnh phải đặt ở vị trí có lợi cho mục đích này. Có thể trồng hoa sơn trúc, trúc văn, trúc phú quý... Những cây trồng này có tác dụng làm tăng khả năng tư duy, có lợi cho việc học tập. Trên bàn làm việc có thể đặt một chậu diệp thảo tươi tốt sẽ làm cho đầu óc thư thái, nâng cao tinh thần. Các đồ

điện tử đặt trong thư phòng ngày càng nhiều, nếu không được thông gió thì khí nóng do những đồ điện thải ra sẽ làm ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó phải đảm bảo không khí trong thư phòng được lưu thông, đồng

thời bày trí thêm các cây cảnh trong phòng như vạn niên thanh, trúc vằn, lan điều...

sẽ làm cho phòng thêm trang nhã.

Câu 79

Làm thế nào để tạo được không khí vui tươi trong thư phòng?

Muốn tạo cho thư phòng có không khí ấm cúng, vui vẻ cần có ba yếu tố sau:

ánh sáng trong phòng nên là ánh sáng tự nhiên, cửa sổ của phòng phải được để mở.

Chỉ nên chọn những thiết bị điện thiết

yêu để làm giảm bớt bức xạ trong phòng. Trong phòng phải có đủ các cây xanh tươi tốt, đặc biệt là cây bách hợp, vì nó có thể làm giảm bớt lượng bức xạ trong phòng.

Thư phòng thì có chứa rất nhiều sách, báo, tài liệu và các đồ

dùng làm việc, nên để ra một khoảng không cho việc cất giữ, lưu trữ đồ vật này, tạo sự ngăn nắp trật tự cho căn phòng.

Câu 80

Làm thế nào để trang trí cho thư phòng một ý cách khoa học, hợp lí nhất?

Về phương diện này, có một chuyên gia đã đề ra nên chú ý bốn chữ: Minh, Tịnh, Nhã, Tụ. Có thể nói bốn chữ này bao gồm những yếu tố cơ bản trang trí nhà hiện đại ngày nay.

Minh: Là yêu cầu về ánh sáng. Vì học tập và làm việc là một quá trình lâu dài, ánh đèn mạnh hay yếu có ảnh hưởng rất lớn đến thị lực. Do đó, bàn làm việc thường đặt cạnh cửa sổ, chứ không đặt ngay trước cửa sổ, tránh bị ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu làm hoa mắt, chóng mặt. Để bảo vệ mắt và tránh mệt mỏi, nên dùng đèn bàn là đèn sợi đốt, compact để chiếu sáng. Tủ sách nên dùng đèn áp tường để tiện cho việc tra cứu, tìm sách báo, tài liệu.

Tịnh: Là yêu cầu về không gian. Sự yên tĩnh trong thư phòng là rất cần thiết. Nếu phòng bị làm ồn thì hiệu quả làm việc và học tập sẽ không cao. Khi thiết kế các chuyên gia khuyên dùng những vật liệu có đặc tính cách âm và thu âm. Cửa sổ cũng nên dùng loại có thể cách âm. Ngoài ra thảm trải sàn và rèm cửa dày cũng có tác dụng hấp thu âm rất tốt.

Nhã: Là yêu cầu về trang trí. Các đồ vật trong phòng ngoài tủ

sách, bàn làm việc, vi tính, ghế, sofa thì những đồ thủ công mỹ

nghệ, chậu cây cảnh đều có thể làm cho căn phòng thêm mát mẻ, đẹp đẽ và sạch sẽ. Chúng sẽ làm tinh thần bạn thêm hưng

phần, đồng thời thể hiện tính cách và phong văn hoá của bạn.

Tự: Là yêu cầu về tính trật tự. Để làm cho thư phòng được sắp xếp một cách trật tự, ngăn nắp, thuận tiện không phải dễ dàng.

Sự quản lý sắp xếp các đĩa mềm vi tính, những giấy tờ phô tô in ấn, những sách vở thường xuyên sử dụng hay những đồ vật ít dùng, đều phải trở thành một thói quen. Thường xuyên sắp xếp chúng một cách có trật tự, khoa học, mới nâng cao được hiệu quả công việc và học tập của bạn.

Chương 8

Hỏi - đáp về phong thủy phòng bếp và phòng vệ sinh Trong thuật phong thủy, phong thủy phòng bếp và phòng vệ sinh có tầm quan trọng, chỉ đứng sau phong thủy cửa chính và phòng ngủ. Phòng bếp, phòng vệ sinh được thiết kế, trang trí hợp lí thì sức khỏe và tài vận sẽ tự đến. Điều quan trọng nhất là ánh sáng phải đầy đủ, thông gió tốt, bảo đảm sạch sẽ và tránh sự tích tụ

uế khí ở những góc khuất.

Câu 81

Phong thủy cho phòng bếp thế nào là tốt ?

Trong thuật phong thủy nhà ở hiện đại

ngày nay, vị trí phòng bếp và cách sắp xếp đồ đạc trong phòng bếp dần dần chiếm được một vị trí quan trọng. Bởi vì nó liên quan đến sự bình an, sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Nên thiết kế phòng bếp ở phía Nam của nhà, vị trí tiếp theo là phía Đông hoặc Đông Nam. Kỵ nhất là phía Bắc, Tây hoặc Tây Bắc.

Phòng bếp kỵ nhất là sát kề với phòng của chủ nhà.

Trong phòng bếp kỵ có phòng vệ sinh hoặc cửa của phòng bếp đối diện với phòng vệ sinh.

ánh sáng trong phòng bếp phải đầy đủ.

Tốt nhất là có ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Không khí trong phòng bếp cần được lưu thông. Ngoài việc nên lắp máy mùi còn nên có quạt hút khí, để làm lưu thông không khí và làm giảm nhiệt độ trong phòng.

Phòng bếp phải được khô ráo, thoáng đãng, độ ẩm không được quá lớn.

Tránh để cửa ra vào phòng bếp chiếu thẳng vào bếp nấu.

Chỗ nấu bếp phải có khoảng không và độ cao cần thiết.

Những vật sắc bén trong phòng bếp như

dao, kéo không được để lộ ra ngoài.

Phần quan trọng nhất trong phòng bếp là vị trí vòi nước. Vòi nước không được ở cùng vị trí với bếp nấu hoặc đối diện với bếp nấu. Nhưng phải có sự thiết kế hợp lí với toàn bộ đường nước trong nhà. Nguyên tắc thiết kế là: Hoả tiên, Thuỷ hậu hoặc Hoả cao, Thuỷ thấp.

Câu 82

Phòng bếp nên ở vị trí nào?

Vì phòng bếp biểu lộ tài mạo, trình trạng sức khoẻ của các thành viên trong gia đình, nên khi lựa chọn vị trí cho phòng bếp, cần xem xét kỹ lưỡng, chọn vị trí có lợi cho sự phát triển sự nghiệp và sức

khoẻ của mọi người trong nhà. Phòng bếp không hợp với hướng Nam vì hướng Nam thuộc hành Hoả, phòng bếp thuộc hành Thuỷ, Hoả thượng thêm Hoả không có lợi cho ngôi nhà.

Hơn nữa phòng hướng Nam thì thức ăn dễ bị ôi thiu. Do đó tốt nhất là không chọn phòng bếp hướng Nam. Phòng bếp cũng không hợp với vị trí trung tâm của ngôi nhà. Vị trí này kỵ bị dơ

bẩn, hôi hám. Vị trí thích hợp nhất là hướng Đông hoặc Đông Nam của nhà. Vì hai vị trí này đều thuộc hành Mộc, mối tương quan với Thuỷ và Hoả đều ngang bằng nhau, rất tốt để làm phòng bếp hoặc phòng ăn.

Câu 83

Những điều kiêng kị trong phong thủy phòng bếp?

Cửa phòng bếp không được đối diện cửa lớn. “Dương trạch tam yếu” viết rằng: “Khai môn kiến táo, tiền tài đa hao” (Mở cửa nhìn ngay thấy bếp, thì tiền tài hao hụt). Đó là cách nói của người xưa. Còn xét trên thực tế cũng thấy rằng: Nếu phòng bếp đối diện với cửa lớn, khi gió to thì sẽ làm tắt lửa. Nếu gặp phải tình trạng này, phương pháp hoá giải duy nhất là đổi cửa sang vị trí khác.

Cửa phòng bếp, cửa phòng ngủ kị đối nhau vì khói nhà bếp, mùi thức ăn sẽ ảnh hưởng tới người trong phòng.

Cửa phòng bếp tránh trực diện với cửa phòng vệ sinh. Bếp lò là nguồn sinh phúc lợi của cả nhà, cần được tích tụ cát khí. Mà nhà vệ sinh lại là nơi không sạch sẽ. Hơn nữa phòng bếp đại diện cho Hoả, nhà vệ sinh đại diện cho Thuỷ, Thuỷ - Hoả tương khắc.

Phòng bếp và phòng vệ sinh không được cùng chung một cửa.

Có nhiều gia đình vì tiết kiệm không gian, làm chung một cửa cho phòng bếp và nhà vệ sinh. Như vậy, thì Thuỷ Hoả lẫn lộn, không có lợi.

Sàn của phòng bếp không được cao hơn sàn các phòng khác để tránh: “nhiễm thủy đảo lưu”. Ngoài ra để phân biệt cái

chính, cái phụ, nên sàn bếp không được lắp sát sàn phòng khách và các phòng còn lại.

Lối đi hành lang ban công không được đối diện bếp, nhà sẽ

không tích tụ được tài vận, người dễ bị mắc bệnh huyết áp cao hoặc một số bệnh khác.

Bếp không được đối diện với tủ lạnh, vòi nước. Tủ lạnh thuộc hành Thủy bị Hỏa kích thích.

Bếp không được nằm dưới xà nhà. Những nơi hay hoạt động hoặc thường xuyên qua lại nên tránh bị trần áp. Bếp là nơi nấu nướng, chế biến thức ăn thì cũng

nên tránh bị xà nhà trần áp.

Câu 84

Nên đặt bếp và các dụng cụ nhà bếp ở vị trí nào cho thích hợp?

Bếp chiếm một vị trí khá quan trọng trong thuật phong thủy nhà ở. Đặt bếp ở vị trí thích hợp sẽ có lợi cho sức khỏe của gia đình.

“Giải hung táo giáp” (Các phương pháp giải hung cho nhà bếp) nói rằng: “Táo nãi dưỡng bệnh chi nguồn, vạn bệnh giải do ẩm thực nhi đắc, táo nghi an Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên tam cát chi phương, bất nghi hung phương” (Bếp là nguồn dưỡng bệnh, vạn bệnh đều là từ ăn uống

mà mắc phải, bếp thích hợp đặt ở

ba phương cát lợi: An Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên). Không hợp đặt ở những nơi xấu. Đối với nhà ở phương Bắc hướng sang Nam thì hướng Đông Nam là hướng sinh khí, gọi là thượng cát; hướng Đông là Thiên Y, gọi là trung cát; Diên Niên là chỉ hướng chính Nam, cũng gọi là thượng cát. Ba hướng này đều là hướng cát lành, thích hợp đặt bếp ở đây. Nhưng mặc dù Sinh Khí, Thiên Y, Diên Niên đều là ba hướng tốt nhưng khi thiết kế vẫn phải xem xét tình hình cụ thể của từng nhà cho thích hợp.

Cái bếp tượng trưng cho năng lực sáng tạo và cống hiến. Do vậy, tốt nhất là chọn những bếp sử dụng nguồn năng

lượng tự

nhiên, như bếp ga, tránh dùng bếp có lực từ như bếp điện, lò vi sóng. Bếp nên đặt ở trung tâm của phòng bếp. Bề mặt bếp dùng thép không gỉ thì càng tốt.

Câu 85

Những điều kỵ khi thiết kế bếp nấu?

- Bếp kỵ ngược hướng với nhà:

Hướng của bếp nấu và hướng nhà ngược nhau. Ví dụ: Nhà hướng từ Nam sang Bắc, bếp hướng từ Bắc sang Nam thì không cát lành.

- Bếp kỵ bị cửa hướng thẳng vào:

Theo quan niệm phong thủy truyền thống: Bếp là nơi nấu nướng, dưỡng mệnh nên không được quá lộ. Đặc biệt không được để cho cửa dẫn theo khí bên ngoài hướng trực tiếp vào, để tránh những tổn thất cho nhà. Như cổ thư nói: Khai môn đối táo, tiền tài đa hao.

- Bếp kỵ đối cửa bếp:

Bếp không được để lộ, cửa đối diện bếp cố nhiên là không tốt.

- Kỵ đối diện nhà vệ sinh:

Bố trí bếp hợp lí, không được gần phòng vệ sinh, tránh bệnh từ

đường miệng nhiễm vào, tổn hại sức

khỏe. Hơn nữa phòng vệ

sinh có những khí bản. Do đó, không được để bếp đối diện trực tiếp phòng vệ sinh.

- Kỵ đối diện cửa phòng:

Bếp là nơi sinh hoạt, bếp đối diện cửa sẽ không có lợi cho người trong phòng.

Không thích hợp đặt cạnh phòng ngủ. Bếp sinh khí nóng, càng giảm được bớt mùi dầu mỡ, khói bếp càng tốt. Do đó, cửa phòng hướng thẳng ra bếp là không có lợi, đặc biệt là phòng ngủ.

- Bếp kỵ đằng sau có khoảng không:

Bếp nên có tường ở đằng sau, làm vật dựa. Nếu phía sau là kính trong suốt thì không cát. Cổ thư nói: “Phàm táo, kì song quang xạ chi, chủ hung”.

- Kỵ trên ống dẫn nước:

Bếp thuộc hành Hoả, ống dẫn nước thuộc hành Thuỷ, Thuỷ Hoả

bất dung. Do vậy, để tránh hung thì không nên đặt hai vật này gần nhau.

- Bếp kỵ bị xà nhà trần áp:

Theo thuật phong thuỷ là “Hoành lương áp đỉnh”, giường ngủ

hoặc ngồi ở những nơi có hoành lương

áp đỉnh thì không tốt. Do đó, bếp ở dưới xà nhà cũng không tốt. Sẽ dẫn đến bệnh tật trong nhà, nhất là có hại cho chị em phụ nữ.

- Kỵ bị mặt trời chiếu xạ:

Theo thuật phong thủy, nhà bếp hướng Tây, đặc biệt là bếp bị

ánh nắng mặt trời hướng Tây chiếu vào thì không tốt. Vì như thế

sẽ không có lợi cho sức khỏe mọi người trong nhà.

- Tránh những góc nhọn:

Các nhà phong thủy cho rằng: các góc

sắc nhọn, dễ tạo nên tổn hại. Nếu bếp bị góc nhọn xung xạ thì sức khoẻ người ở trong nhà sẽ bị ảnh hưởng.

- Tránh Thuỷ Hoả tương khắc

Vị trí bếp tránh đặt gần bồn nước. Bếp thuộc Hoả, bồn rửa bát thuộc Thuỷ. Do đó, hai cái không được ở gần nhau. Càng kỵ

hơn là đặt bếp ở giữa hai vật thuộc Thuỷ. Ví dụ: đặt giữa máy giặt và máy rửa bát.

Câu 86

Nên chọn chất liệu gì cho bộ bếp là tốt nhất?

Bếp bếp là nơi làm đồ ăn, rửa, để đồ vật. Hiện nay, vật liệu làm bếp có ba loại chủ yếu. Đó là: Đá thiên nhiên, đá nhân tạo và gỗ

chống cháy.

Đá thiên nhiên: Bao gồm các loại đá hoa cương, đá cẩm thạch với những hoa văn khác nhau. Màu sắc thông dụng có hai màu đen, trắng. Đá thiên nhiên thường cứng, rắn chắc. Đá cẩm thạch đen thì có độ cứng cao hơn, có tính thẩm mỹ trang trí cao mà giá cả lại hợp lí. Loại đá hoa cương có hoa văn đẹp nhưng độ

cứng lại không bằng đá cẩm thạch. Đá hoa cương màu trắng tất nhiên tính năng chống bắn sẽ thấp. Giá cả của đá thiên

nhiên có hoa văn rất khác nhau và có sự chênh lệch lớn. Đá hoa to màu xanh hoặc trắng, hoặc các loại nhập khẩu khác thường có giá đắt hơn.

Đá nhân tạo: Phân ra hai loại: Không có mối ghép và có mối ghép. Loại đá nhân tạo không có mối ghép thì hoa văn và độ

cứng kém hơn đá thiên nhiên nhưng tính năng chống nước, chống bẩn, khả năng chống a xít lại rất tốt. Khi sử dụng những vật liệu này, do dùng keo chuyên dụng nên vết dính có thể

không nhìn thấy khe hở, sau khi được xoa nhẵn thì sẽ khít với bề mặt bếp thành một khối. Nếu những vết cắt nào còn chưa khít, xoa nhẵn xong sẽ có được độ bóng

như ban đầu. Loại đá nhân tạo có môi ghép cũng có được ưu điểm là khi sờ vào thấy mịn màng và trơn như đá không có môi ghép nhưng giá cả lại rẻ

hơn chút ít.

Gỗ chống cháy: Đang được yêu thích hiện nay bởi chủng loại, hoa văn đa dạng, giá cả hợp lí. Khi chọn gỗ chống cháy làm bề

mặt bếp, chú ý xử lý tốt vị trí của bồn rửa, nhất là những chỗ

dán keo. Nếu làm không cẩn thận, nước sẽ thấm vào giữa các lớp gỗ, lâu ngày sẽ làm mục, hỏng gỗ.

Câu 87

Đặt tủ lạnh ở nơi nào là hợp lí?

Đặt tủ lạnh ở vị trí nào trong nhà cũng đều ảnh hưởng đến phong thủy của nhà. Tủ lạnh thuộc hành Kim, người thuộc hành Kim thì trong nhà nên kê một tủ lạnh lớn. Thông thường tủ lạnh được kê ở gian bếp. Gian bếp là nơi vượng Hoả, Hoả khắc Kim, nên đặt tủ lạnh ở đây sẽ cân bằng được tính Hoả của gian bếp.

Vị trí nào thích hợp để kê tủ lạnh? Nếu thành viên nào trong nhà muốn tăng thêm tính kim, thì đặt tủ ở vị trí thuộc mệnh của thành viên đó. Nếu chủ gia đình là nam muốn tăng thêm tính Kim, thì kê tủ lạnh ở góc phía Tây Bắc của gian bếp

hoặc phòng khách.

Nếu chủ gia đình là nữ muốn Kim, thì tủ đặt ở góc phía Tây Nam. Con trai cả thì đặt ở phía Đông, con gái cả thì đặt ở phía Đông Nam, con gái thứ đặt ở phía Nam, con trai thứ đặt ở phía Bắc. Căn cứ vào bát phương phong thủy học để biết được vị trí đặt tủ lạnh trong nhà.

Câu 88

Nồi cơm điện và phong thủy có quan hệ như thế nào?

Hơi nước và khí nóng sinh ra từ nồi cơm điện, sẽ tạo ra khí trường. Ngoài mùi dầu mỡ, khói bếp được tạo ra khi xào nấu, hơi nước sinh ra từ nồi cơm điện cũng

ảnh hưởng đến từ

trường trong nhà. Do đó, ảnh hưởng cát
hung của phong thủy

ngôi nhà.

Nên đặt nồi cơm điện ở đâu? Vì nồi cơm
điện tỏa ra nhiều hơi nước nên không
thích hợp đặt dưới tủ bếp. Có nhiều vị trí
khác nhau thích hợp để kê nồi cơm điện:

- Bố trí dựa vào lưu niên:

Tìm ra vị trí nào lưu niên vượng nhất thì
để nồi cơm điện ở chỗ

đó, có thể thúc đẩy được cát tinh khí
trường. Nồi cơm điện cơ

bản cũng phân ra “ toạ” và “hướng”.
Hướng của nồi cơm điện là chỉ vị trí của
điện chế. Hướng vị hướng theo tài vị thì
có thể

chiêu tài. Bát bạch tài vị của năm nay là
hướng Nam nên đặt nồi cơm điện ở vị trí
từ Bắc hướng sang Nam thì có thể hấp
thụ

được Bát bạch tài. Nhưng sang năm sau
thì có thể đặt ở vị trí từ

Nam hướng sang Bắc mới có thể làm
tăng tài tinh của phương vị này.

- Dựa vào Bát trạch minh kính:

Đặt nồi cơm điện ở điểm Thiên Y sẽ làm

cho gia đình được khoẻ

mạnh nhưng phương pháp này hiện nay đã lạc hậu.

- Là cách có hiệu quả tốt nhất:

Đặt nồi cơm điện ở vị trí thuộc mệnh của thành viên nào trong gia đình thì sẽ làm tăng thêm vận khí và khí tức của thành viên đó. Theo “ Dịch kinh cứu cung” người chủ nam của gia đình muốn tăng tính hoả thì để ở hướng Tây Bắc, người chủ gia đình là nữ thì để ở hướng Tây Nam, con trai cả thì ở hướng Đông, con gái cả thì ở hướng Đông Nam.

Câu 89

Nên trồng loại cây cảnh nào trong phòng bếp?

Phòng bếp nằm ở hướng Nam nên trồng cây quan diệp, có lợi cho sự tích trữ. Phòng bếp nằm ở hướng Nam thì sẽ bị ánh sáng chiếu mạnh bất giác sẽ tạo khuynh hướng thích tiêu pha.

Cây quan diệp có thể làm dịu bớt khí nóng, làm giảm khuynh hướng này, giúp ích tích trữ, tiết kiệm.

Phòng bếp ở hướng Đông là đại cát. Còn nếu nằm ở các hướng khác thì có thể bày ở trên bàn hoặc đặt gần tủ lạnh một lọ hoa hồng, sẽ rất tốt cho sức khỏe. Phòng bếp ở hướng Tây thì đặt một lọ hoa màu vàng, hoa thủy tiên, lan tử la tam sắc

cạnh cửa sổ, không chỉ có tác dụng ngăn chặn ác khí vào buổi đêm mà còn có thể mang lại tài vận.

Phòng bếp ở hướng Bắc thì cắm hoa màu phấn hồng, màu cam để làm tăng vẻ sinh động cho phòng.

Câu 90

ánh sáng cho phòng bếp nên thiết kế như thế nào?

ánh sáng trong phòng bếp có yêu cầu rất cao vì bề ngoài của thức ăn ngon mắt hay không được quyết định bởi ánh đèn, do đó ánh đèn chiếu vào rất quan trọng, có thể làm thức ăn trông ngon hơn tạo cảm giác thèm ăn. Nếu thời gian sinh hoạt ở

phòng bếp lâu thì ánh đèn phải đủ độ sáng. Có vậy mới nâng cao được sự hấp dẫn của món ăn. Thông thường, để chiếu sáng trong bếp, người ta hay dùng loại đèn trần tản nhiệt khám chìm hoặc chìm một nửa vào trong tường. Trên bệ bếp thường được lắp máy hút mùi, máy có một bóng đèn loại nhỏ sẽ chiếu sáng cho bệ bếp. Nếu phòng bếp cũng làm phòng ăn thì có thể

dùng loại đèn có thể nâng cao hạ thấp được hoặc đèn treo nhiều tầng. Màu của ánh đèn nên chọn loại có màu ấm áp, không thích hợp chọn đèn huỳnh quang ánh sáng trắng, lạnh.

Câu 91

Làm thế nào để tạo phong thủy tốt cho phòng bếp?

Ba điều cốt yếu của dương trạch là “môn, chủ, táo”, phòng bếp là một phần trong số đó. Thức ăn là nguồn dưỡng mệnh, do đó phong thủy của phòng bếp là rất quan trọng. Nếu phong thủy không tốt, thứ nhất là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thứ hai là tài vận bị thương tổn, thứ ba là làm cho gia trạch bất an. Do đó, lựa chọn vị trí của phòng bếp, sự sắp xếp các đồ vật trong phòng không thể không cẩn thận, kỹ lưỡng.

Phòng bếp xưa và nay có sự khác biệt rất lớn. Ngày trước, bếp thường đứng riêng một gian, nước không lắp đặt trong bếp.

Ngày nay, bếp được thiết kế ở trong nhà, hơn nữa lại được lắp đặt điện, nước và có thêm nhiều đồ đạc khác. Vì vậy, phong thủy cho phòng bếp ngày nay phức tạp hơn rất nhiều. Phòng bếp của các gia đình thành phố hiện nay có rất nhiều dụng cụ, máy móc nấu nướng rất đa dạng, phong phú như: bếp, nồi cơm điện, máy làm tuyết, máy hút mùi, vòi nước... Phương hướng và vị trí sắp xếp những đồ dùng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, do đó cần hết sức chú ý.

Câu 92

Vị trí phòng vệ sinh ở đâu là thích hợp?

Phòng vệ sinh cũng là một phần quan trọng trong nhà, khi thiết kế phải chú ý vì

nó là nơi tập trung lượng nước trong nhà và đại diện sức khỏe của gia chủ. Trung tâm nhà là nơi quan trọng có thể ví như nội tạng của con người vậy. Nhà vệ sinh làm ở chính giữa phòng thì trọng tâm bị ô nhiễm, làm trở ngại tầm nhìn, hơn nữa ứ khí sẽ bay sang các phòng khác. Nếu sống trong nhà này sẽ dễ bị mắc bệnh tật. Hơn nữa phòng vệ sinh làm ở chính giữa nhà thì tất nhiên sẽ bị thiếu sáng, phòng vệ sinh là nơi nhiều nước, độ ẩm trong không khí cao, dễ sinh sôi vi khuẩn, đương nhiên là có hại cho sức khỏe.

Phòng vệ sinh nên ở vị trí khuất, không được đối diện cửa chính, cửa chính và cửa nhà vệ sinh cũng được đối diện nhau, không có lợi cho tài vận. Phòng vệ

sinh không nên ở điểm cuối của hành lang trong nhà vì khí ẩm và uest khí sẽ dễ dàng theo đường hành lang bay vào các phòng bên cạnh, rất không hợp vệ sinh. Phòng vệ sinh nên làm ở hai bên hành lang, hơn nữa tốt nhất là trong phòng vệ sinh phải có cửa sổ. Cửa phòng vệ

sinh và cửa nhà phòng bếp không được đối diện nhau, càng không được nhìn vào bàn sách. Phòng vệ sinh cũng không được làm ở vị trí Văn Xướng của phòng (Vị trí tốt nhất cho việc đọc sách).

Câu 93

Những kiểu phòng vệ sinh nào không hợp phong thủy?

Phòng vệ sinh là nơi loại trừ các chất thải, do đó nhất thiết không được thiết kế ở vị trí quan trọng trong nhà, càng không được bố trí trên điểm tài vị. Ví dụ như khu trung tâm nhà, hoặc phân sát với cửa chính...

Từ các kiến trúc nhà cổ có thể thấy rằng, phòng vệ sinh thường được đặt ở vị trí phía sau, bên phải của nhà vì nhà ngày trước thường không có thiết kế tự động hút nước của phòng vệ sinh như ngày nay. Phòng vệ sinh có phần chứa chất thải phải có khoảng cách nhất định với nhà để tránh mùi hôi. Thuật phong thủy có câu: “rông sợ mùi hôi thối, hổ sợ tiếng ồn ào”. Hơn nữa bên trái là hướng cao quý, bên phải là hướng thấp kém. Do

đó, theo thuật phong thủy thì không nên làm phòng vệ sinh ở bên trái nhà mà nên làm ở bên phải.

Những kiểu thiết kế nhà vệ sinh không hợp phong thủy:

- Nhà vệ sinh nằm ở trung tâm nhà:

Trung tâm nhà là phần quan trọng nhất của cả ngôi nhà, tuyệt đối không được để phòng vệ sinh làm ô nhiễm.

Lời khuyên: Nếu là nhà vệ sinh 2 gian hoặc 2 gian trở lên thì nên sửa thành nhà kho để bảo đảm sự khô ráo, sạch sẽ. Nếu không thể cải tạo thì có thể trồng cây hoàng kim cát và đặt thêm ít muối ăn trong phòng để tẩy mùi hôi.

- Bồn cầu đối diện cửa chính:

Bất nhĩ và không đảm bảo tính riêng tư.

Lời khuyên: Bắt buộc phải làm lại cửa phòng vệ sinh và hướng của bồn cầu. Nhất thiết không được đối diện với cửa chính.

- Cửa phòng vệ sinh hoặc cửa nhà tắm đối diện cửa chính: Bất nhĩ và không đảm bảo tính riêng tư.

Lời khuyên: chuyển hướng cửa phòng vệ sinh và hướng bồn cầu.

- Phòng vệ sinh nằm ở vị trí chính hậu của ngôi nhà: Là vị trí tọa sơn, vị trí quan trọng nhất của nhà, không được để

nhà vệ sinh làm ô nhiễm.

Lời khuyên: Nếu là nhà vệ sinh gồm 2 gian hoặc 2 gian trở lên nên sửa thành nhà kho để giữ được sự sạch sẽ, khô thoáng.

Nếu không thể sửa chữa thì trồng cây hoàng kim cát và đặt cạnh một chút muối ăn để tẩy uế khí.

- Nhà vệ sinh đối diện phòng ăn:

Bất nhã, không đảm bảo tính riêng tư.

Lời khuyên: làm lại hướng nhà vệ sinh để không đối diện phòng ăn.

- Bồn cầu nhìn trực tiếp ra cửa nhà vệ

sinh: Bất nhã, không đảm bảo tính riêng tư.

Lời khuyên: phải làm lại hướng bồn cầu.

- Nhà vệ sinh ngay sát cạnh cửa chính:
Bất nhã, quý nhân không tới.

Lời khuyên: nếu là nhà vệ sinh 2 gian thì sửa thành nhà kho.

Nếu không thể sửa chữa thì phải có thêm rèm cửa mới thích hợp.

Câu 94.

Tại sao không được thiết kế nhà vệ sinh ở chính giữa ngôi nhà?

Thuật phong thủy rất đề cao, coi trọng phương vị, nhất là ngũ

hoàng vị ở trung tâm còn được gọi là vị trí Ngũ hoàng. Trong phong thủy thì đây là một điểm có nguồn năng lượng rất mạnh.

Hàng năm có nhiều đền chùa vẫn tổ chức cúng bái Ngũ hoàng để cầu cho gia đình được no đủ, bình an. Trên thực tế, năng lượng của điểm Ngũ hoàng là ở vị trí trung tâm của ngôi nhà. Do đó nhiều vị tổ sư của phong thủy đều khuyên rằng: ở điểm Ngũ

hoàng nhất thiết không được bố trí vật gì tạo ra uế khí. Nếu không thì cuộc sống và sự nghiệp của người sống trong nhà đều

không được như ý. Đây chính là nguyên nhân tại sao không được thiết kế nhà vệ sinh ở trung tâm của ngôi nhà.

Chương 9

Hỏi - đáp về phong thủy phòng ăn

Phong thủy phòng ăn là yếu tố thúc đẩy sự hoà hợp, thương yêu giữa các thành viên trong gia đình. Một phòng ăn có phong thủy

tốt không chỉ kết nối tâm hồn gia đình mà còn có tác dụng chiêu tài. Ngoài ra nó còn giúp ích cho sự hoà thuận và có lợi cho sức khoẻ.

Câu 95

Nên trang trí tường phòng ăn như thế nào?

Tạo một không gian đẹp, có văn hóa là một tiêu chuẩn quan trọng trong thiết kế nhà. Trong các gia đình hiện đại ngày nay, phòng ăn đã trở thành nơi quan trọng trong sinh hoạt gia đình.

Phòng ăn không chỉ là nơi cả gia đình tụ tập ăn uống mà còn là chỗ chiêu đãi khách khứa, bạn bè, vừa là chỗ trò chuyện, nghỉ

ngơi của gia đình. Do đó, khi tiến hành trang trí cho mặt tường của phòng phải nắm rõ được đặc điểm của các không gian kiến trúc của phòng, phải dựa vào đặc tính sử dụng không gian và vị

trí các phân không gian mở. Sử dụng các
biện pháp khoa học kỹ

thuật và các hình thức nghệ thuật để tạo
ra một không gian hợp lý, đầy mỹ quan,
tạo cảm giác thư thái, hợp yêu cầu người
sử

dụng.

Trang trí mặt phòng ăn ngoài việc phải
dựa theo nguyên tắc chỉnh thể thiết kế ra
còn phải xem xét đến chức năng sử dụng
và hiệu quả thẩm mỹ. Thông thường trang
trí phòng ăn làm sao để có không khí thư
thái, sôi động hơn những nơi để nghỉ
ngơi và học tập. Ngoài ra cũng cần chú ý
đến việc tạo ra không gian ấm áp, hiền
hòa thích hợp với tâm lý sum họp gia

đình.

Có rất nhiều cách để làm đẹp cho mặt tường phòng ăn. Nhưng nhất thiết phải căn cứ theo nhu cầu thực tế mà tiến hành thì mới có được kết quả như ý. Nếu phòng ăn có diện tích nhỏ thì có thể

treo trên tường một tấm gương lớn để đánh lừa thị giác tạo một không gian lớn hơn. Ngoài ra nên trang trí để tôn được phong cách, cá tính của bản thân. Điều này có liên quan đến việc lựa chọn chất liệu trang trí. Chọn chất liệu gỗ mộc với hoa văn trang trí tự nhiên để biểu lộ bạn là người mộc mạc. Tường màu đậm chứng tỏ phong cách điển nhã, sâu sắc, đậm chất phương Đông.

Màu sắc phòng ăn có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý con người.

Do đó trang trí tường phòng ăn không được coi nhẹ tác dụng của màu sắc đối với tình cảm. Màu của tường là do sở thích và tính cách của mỗi người khác nhau mà tạo nên hiệu quả không giống nhau. Nhưng tóm lại màu tường nên lấy tông sáng, nhẹ

nhàng làm chủ, các màu được yêu thích là màu cam và các màu tương đồng. Những màu sắc này đều có tác dụng kích thích sự

thèm ăn, làm tăng sự hứng thú đối với người ăn, thúc đẩy sự

giao lưu giữa những người cùng ăn. Đương nhiên trong những trạng thái tâm lý khác nhau, thời gian, thời tiết khác nhau thì sự

tác động của màu sắc cũng có sự khác biệt. Lúc này, nên lợi dụng hiệu quả màu sắc ánh đèn để điều tiết màu sắc trong phòng.

Câu 96

Phòng ăn ở vị trí nào thì thích hợp?

Phòng ăn nên nằm ở vị trí trung tâm ngôi nhà nhưng không được đối diện trực tiếp với cửa chính hoặc cửa hậu. Ngoài ra cũng có vài trường hợp cần tránh. Ví dụ: nếu là nhà có nhiều tầng thì phòng ăn nên

ở tầng trên. Cửa sổ phòng ăn không nên đối diện nhau vì khí vào ở cửa sổ này lại ra ở cửa sổ kia không thể tụ khí do đó không tốt cho khí vận của ngôi nhà.

Không được tận dụng không gian ở gần nhà vệ sinh để làm phòng ăn. Nếu không thể tránh được thì nhất phải để bàn ăn tránh càng xa nhà vệ sinh càng tốt.

Câu 97

Những điều kỵ và hợp trong phương hướng phòng ăn?

Phòng bếp và phòng ăn nên thiết kế gần nhau, tránh cách nhau quá xa. Từ phòng bếp bước ra là phòng ăn thì tốt nhất.

Thông thường, phòng ăn không thích hợp nằm trong gian bếp vì mùi dầu mỡ và khí

nóng sẽ ảnh hưởng đến việc dùng bữa. Có những vị trí cát lạnh để thiết kế phòng ăn: phía Đông, Đông Nam, Nam và Bắc của ngôi nhà. Vị trí của phòng ăn muốn cho phù hợp thì phải căn cứ trên tình hình cụ thể để chọn lựa.

Nằm ở phía Nam của nhà: ở vị trí này ánh sáng mặt trời đầy đủ.

Hơn nữa phía Nam thuộc hành Hỏa, sẽ làm cho gia đạo ngày càng hưng vượng.

Tủ lạnh hay được để trong gian bếp nhưng cũng có lúc được đặt trong phòng ăn. Nếu kê tủ lạnh ở phòng ăn thì tốt nhất nên kê ở

hướng Bắc, không nên kê ở hướng Nam

vì có thể nạp hàn khí của phương Bắc, hơn nữa lại tránh được thủy hỏa bất dung không có lợi cho gia đình.

Hướng Đông, Đông Nam thuộc hành Mộc. Mặt trời mọc ở

hướng Đông, hướng này chất chứa nhiều năng lượng, sinh cơ

rất tốt cho việc dùng bữa buổi sáng.

Vào tiết xuân thì phòng ăn nên theo hướng Đông. Vào mùa hạ

thì theo hướng Bắc sẽ rất tốt. ở khu vực ăn uống điều quan trọng đầu tiên là giữ được vệ sinh cho thực phẩm, đồng thời tạo được không khí thoải mái khi ăn mới

có lợi cho tiêu hóa. Bố trí phòng ăn phải giản tiết điển nhã, nhất thiết không được có quá nhiều đồ đạc, nếu không sẽ tạo cảm giác bừa bộn, lộn xộn. Gia chủ ngoài việc bố trí sắp xếp đồ đạc trong phòng ăn còn phải lưu ý đảm bảo cho khí được lưu thông và giữ phòng được sạch sẽ, gọn gàng.

Câu 98

Cần chú ý những gì khi lựa chọn bàn ăn?

Trong phòng ăn thì đồ vật quan trọng nhất chính là bàn ăn. Bàn ăn ngày xưa và nay có sự khác nhau rất lớn. Ngày trước đại đa số đều là bàn đơn, một người ăn nên kích thước nhỏ, nhẹ, rất thuận tiện. Bàn ăn ngày nay có kích thước lớn, trọng

lượng nặng là nơi cả nhà tập trung ăn uống. Do đó phong thủy của bàn ăn đối với sự đoàn viên trong gia đình, sự hòa hợp vợ chồng có ảnh hưởng rất lớn. Có nhiều điều cần chú ý về phong thủy của bàn ăn như sau:

Nên chọn loại bàn ăn tròn hoặc vuông. Quan niệm về vũ trụ của người Trung Quốc là “trời tròn đất vuông”. Do đó những đồ vật thường sử dụng hàng ngày hay có hình tròn hoặc vuông. Bàn ăn truyền thống có hình dáng như trăng tròn giữa thán, tượng trưng cho sự đoàn viên thuận hòa, yêu thương giữa những người trong nhà. Hơn nữa lại tụ được nhân khí.

Nên kỹ lưỡng trong việc lựa chọn chất liệu bàn ăn. Nguyên tắc khi chọn chất

liệu mặt bàn ăn là phải dễ dàng lau rửa. Bàn ăn bằng chất liệu đá hoa cương hay kính thì cứng và lạnh, có độ

thâm mỹ nhưng lại không thuận lợi cho việc giao lưu, chuyện trò giữa những người cùng ăn với nhau. Mặc dù vậy, có thể điều tiết giữa hình dáng và chất liệu bàn để mang lại hiệu ứng tốt. Ví dụ: bàn đá hoa cương nên có hình tròn, bàn gỗ nên có hình vuông.

- Bàn ăn kỵ có góc sắc

Góc bàn ăn càng nhỏ thì càng nhọn, sắc, độ sát thương càng lớn. Đó là điều kỵ. Đối với những bàn ăn có hình dạng sóng biển mặc dù không theo các dạng bàn truyền thống nhưng nó không có góc nhọn

do đó cũng có thể được lựa chọn. Tóm lại hình dáng bàn ăn thích hợp nhất là bàn tròn hoặc bàn vuông.

- Không gian phía trên bàn ăn phải bằng phẳng Trần nhà phía trên bàn ăn phải bằng phẳng. Nếu bàn ăn bị xà nhà phía trên trần áp thì nên chuyển bàn ăn ra nơi khác. Nếu bố

trí bàn ăn ở phía dưới cầu thang thì nên đặt 2 chậu trúc khai vận ở chân cầu thang để hóa giải. Nhưng cần chú ý chăm sóc cây, giữ cho cây được sinh trưởng tươi tốt nếu không thì hóa giải sẽ

không có hiệu quả.

- Bàn ăn không được bị cửa chính chiếu

vào Nếu bàn ăn và cửa chính cùng nằm trên một đường thẳng, đứng ở ngoài cửa cũng có thể nhìn thấy cả nhà đang ăn cơm như vậy rất không hợp lý. Để hóa giải, tốt nhất là dời bàn ăn ra chỗ khác.

Nhưng nếu trong trường hợp bất khả kháng thì nên có một tấm bình phong để ngăn cách.

- Bàn ăn kỵ đối diện cửa nhà vệ sinh Nhà vệ sinh được coi là nơi không sạch sẽ, ở chỗ càng khuất càng tốt. Nếu nó đối diện với bàn ăn thì nó ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của cả gia đình. Như vậy cách tốt nhất là kê bàn ăn ra xa nơi khác. Nếu không thể làm như vậy thì trồng cây tô thiết hoặc trúc khai vận ở giữa.

- Bàn ăn không nên quá to

Có một số người thích vẻ hào nhoáng nên cố tình chọn những chiếc bàn ăn to lớn. Nhưng quan trọng là phải lưu ý đến tỉ lệ to nhỏ giữa bàn ăn và phòng ăn. Nếu diện tích phòng không được rộng rãi mà vẫn kê vào một cái bàn lớn thì hình thành phòng nhỏ

bàn to, không những đi lại bất tiện mà còn làm trở ngại phong thủy của phòng. ở trường hợp này biện pháp đơn giản nhất là đổi lấy một chiếc bàn nhỏ hơn để tạo ra một tỷ lệ phù hợp cho căn phòng.

Câu 99

Những thư trang trí nào phù hợp với

phong thủy của phòng ăn?

Trong phòng ăn rất thích hợp bày tam tiên Phúc Lộc Thọ tượng trưng cho tài phúc, sức khỏe và trường thọ. Ngoài ra những bức tranh vẽ đồ ăn và hoa quả cũng mang lại vận may. Cây quất thì tượng trưng cho phú quý, cây đào tượng trưng cho sự trường thọ và sức khỏe. Cây thạch lựu tượng trưng cho con đàn cháu đống. Bên cạnh đó còn có thể cắm hoa hồng vàng và những cây có màu vàng làm chủ đạo để tăng cảm giác thèm ăn, mang lại sức khỏe cho cơ thể.

Câu 100

Những điểm cần chú ý khi bố trí tủ rượu trong phòng ăn?

Đôi với một vài gia đình, tủ rượu là một phần không thể thiếu được trong phòng ăn. Tủ rượu với những loại rượu đẹp khác nhau có thể làm tăng sự sang trọng của căn phòng. Tủ rượu thường cao và dài. Theo thuật phong thủy, tủ rượu tượng trưng cho hình tượng núi. Bàn ăn thấp và phẳng tượng trưng cho nước. Phòng ăn có sơn có thủy, phối hợp nhịp nhàng, như vậy mới có lợi cho trạch vận.

Khi bố trí tủ rượu cần lưu ý:

Tủ rượu đa số là cao và trong suốt, nó tượng trưng cho núi. Kê tủ rượu ở vị trí cát lành của bản mệnh sẽ phù hợp vì vị trí này thích hợp với vật vừa cao vừa to. Gia chủ là người Đông Tứ

mệnh, tử rượu thích hợp kê ở chính Đông, Đông Nam, chính Nam và chính Bắc của phòng ăn. Đây gọi là Đông tứ phương.

Gia chủ là người Tây Tứ mệnh thích hợp kê ở phía Tây Nam, chính Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Đây gọi là Tây tứ phương.

Tấm gương trong tử rượu không được quá lớn. Thông thường gương được làm mặt lưng của tủ. Nó sẽ làm cho vẻ đẹp của tủ

và những chai rượu trong sáng hơn. Nhưng nếu tấm gương này quá to thì theo thuật phong thủy, nó sẽ mang lại điều không thuận lợi.

Tử rợu không thích hợp kê cạnh bể cá:
Tử rợu là đồ vật có thủy khí mạnh mà
bể cá cũng là thủy, bản chất của 2 vật này
giống nhau nên không tốt cho sức khỏe
người trong nhà.

Chương 10

Những ví dụ điển hình của nhà ở của
trung quốc hợp phong thủy

Điển hình hợp phong thủy

Bích hải vân thiên

Bích Hải Vân Thiên là một khu vực tuyệt
đẹp nằm ven hồ mang đậm phong cách
châu úc. Nơi này non xanh nước biếc,
tràn ngập gió và ánh mặt trời. Nằm tựa

vào núi, mùa hè thì mát mẻ, mùa đông thì ấm áp. Bích Hải Vân Thiên thật là một nơi ở lý

tưởng.

Khi bước vào ngôi nhà này cảm giác đầu tiên mà bạn cảm nhận được chính là một không gian phòng khách rộng rãi, sáng sủa, ánh sáng chan hòa, cho ta cảm giác là ngôi nhà luôn mang lại hưng vượng cho gia chủ. Tất cả sự trang trí, bố cục sắp đặt trong nhà đều tạo nên một cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Kéo dài Huyền quan là phòng khách, chiếc tủ đứng cao bày biện nhiều vật được gia chủ rất dày công lựa chọn khá công phu. Cầu thang uốn hình cung từ mặt đất lên, dưới ánh sáng trong treo của đèn trần tạo ra một

sự thanh nhã rất duyên dáng.

Sự trang trí phân tường phía sau ti vi thể hiện rất rõ ý đồ của gia chủ. Dùng màu sắc để biểu thị sự mộc mạc, thanh thoát của tâm hồn. Mảng tường phía trên được trang trí phá cách, các họa tiết không theo một bố cục nào nhất định. Phòng ngủ của gia chủ

liền với thư phòng. Tủ sách lớn và cao biểu lộ tri thức và văn hóa cao. Ngồi bên cửa sổ, hướng tầm mắt ra phía ngoài là cảnh biển mênh mông, xanh ngắt một màu tạo cảm giác thư thái tuyệt vời khi được trở về nhà.

Chú ý sử dụng màu xanh theo phong thủy
Màu xanh được sử dụng để trang trí

phòng khách phải có sự

nồng nhiệt, thân thiện nhưng vẫn sang trọng. Do đó, phải có một trình độ nghệ thuật nhất định mới tạo được bố cục hợp lý.

Phòng khách có diện tích rộng thì có thể trồng những bồn cây loại lớn để tạo không khí xanh tươi. Ngoài ra, phần diện tích bên cạnh ghế sofa nếu kê những cây xanh có nhiều lá thì cũng tạo một màu xanh rất đẹp cho căn phòng. Nhưng cũng không nên lạm dụng quá nhiều mà nên có sự lựa chọn tinh tế. Đa số các cây trong phòng khách phải có sự phối hợp hài hòa với màu sắc của bộ sofa và các đồ nội thất khác. Như vậy mới tạo được cho phòng khách một sự điển nhã, yên tĩnh,

đầy chất thơ và họa.

Làm đẹp cho phòng khách nếu tạo được sự bất ngờ, độc đáo thì sẽ tạo được sự hiệu quả thị giác tốt. Trong quá trình trang trí nghệ thuật, không nên quá rườm rà, lòe loẹt mà nên tạo được một không khí an lành và thể hiện được tính cách cũng như

thẩm mỹ của gia chủ.

Chú ý bảo dưỡng cửa ra vào và cửa sổ theo phong thủy

Cửa ra vào và cửa sổ trong nhà có tần số sử dụng cao nên rất dễ hỏng. Trong quá trình sử dụng và bảo dưỡng nên ghi nhớ

một vài mẹo nhỏ thì sẽ đem lại thuận tiện:

- Tự tạo một khúc chèn cửa có tính đàn hồi: Cửa phòng hay được đóng mở. Sau khi mở cửa, cửa sẽ có phần tiếp xúc với tường, sau một thời gian phần khóa cửa và phần tay cầm rất dễ

bị mòn do bị chạm vào tường đồng thời chỗ tường đó cũng sẽ bị

xây xước, tạo mỹ quan không đẹp. Để khắc phục nên tìm một đoạn da dày 5mm hoặc đóng một mảnh da lên một tấm gỗ nhỏ

sau đó dính vào góc dưới mặt bên của cửa.

- Đễ cửa phòng không bị gió làm mở cửa: Cửa trong nhà sau khi đóng nếu dễ bị gió làm mở hoặc tự động mở sẽ gây bất tiện và không an toàn. Có thể tìm một miếng nam châm có lực hút mạnh dính vào viền cửa ở vị trí 1/4 cửa từ dưới lên. Sau đó ở

phần tiếp xúc đối diện của cửa, dính vào một miếng sắt. Khi đóng cửa, 2 miếng này có lực từ trường mạnh nên sẽ dính chặt lại làm cửa không tự mở ra được. Cũng có thể áp dụng phương pháp này đối với cửa tủ bát, tủ quần áo.

- Khóa cửa bị dít: Khóa cửa dùng một thời gian dài sẽ không còn độ nhậy nữa gây khó khăn khi mở hoặc khóa. Trong trường hợp này có thể tra một ít dầu máy

hoặc xát một ít xà phòng vào 2

mặt khóa. Khóa sẽ trở nên trơn, dễ dàng sử dụng.

Chú ý về bố trí đồ đạc theo phong thủy

Tứ "thực" trong "Y thực trú hành"
(Những việc tất yếu trong cuộc sống con người như ăn ở, đi lại...) là chỉ không gian bếp trong ngôi nhà ngày nay. Thời tiền sử con người sống trong hang động, tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ "thực", đồng lúa là trọng tâm và tiêu điểm của không gian sinh sống. ở xã hội hiện đại do nhịp độ cuộc sống ngày càng gấp gáp, bữa cơm trở

thành sợi dây gắn kết các thành viên

trong gia đình lại với nhau.

Do đó, ngày càng có nhiều người coi trọng cách bố trí sắp xếp phòng ăn.

Những vật liệu được chọn để lát phòng ăn thường là gạch, sứ và gỗ tổng hợp, chất liệu thường gặp trong trang trí tường là sơn keo và gạch ốp tường. Màu sắc lấy tông màu ấm làm chủ đạo.

Điển hình hợp phong thủy Đông quan tân thế kỷ Lê giang hào viên hàm tiểu các

Đông Quan Tân Thế Kỷ Lê Giang Hào Viên Hàm Tiểu Các là một ngôi nhà hiện đại, thanh nhã, giản dị. Từng đồ vật trong nhà, cây cối, cách trang trí, sắp xếp, ánh sáng, màu sắc đều thể

hiện rõ tính khoa học và sự chọn lọc. Tất cả tạo thành một khối không gian “sinh sống sinh thái” tuyệt vời, rất có lợi cho sức khỏe. Trần nhà màu trắng kết hợp với màu trắng ngà của ánh đèn cùng với kiểu đèn treo hình xương sống hài hòa như sự hện ngầm với nhau. Tường với những hình vẽ về cảnh biển và bộ

bàn để uống bia tạo nên một khung cảnh khá ăn khớp. Chiếc ghế ngồi màu cam cộng với chiếc bàn kính xanh trong suốt tạo một vẻ tinh tế, sôi động, làm tăng thêm sức thanh xuân cho căn phòng. Góp phần tạo một không khí đầm ấm, vui vẻ là nền gạch sàn vàng nhạt sạch sẽ. Tất cả tạo nên một nét hiện đại cho căn nhà.

Phòng của chủ nhà là nơi yên tĩnh nhất và thanh nhã. Trần nhà màu trắng, ánh sáng dịu dàng mê hoặc, nền tường màu xanh nhạt tăng thêm rất nhiều sinh khí cho căn phòng. Thêm vào đó sàn nhà được ốp gỗ và bộ rèm cửa tinh tế càng tăng thêm vẻ

đẹp thanh nhã làm người lưu luyến không muốn rời.

Với một ngôi nhà yên tĩnh như thế này thì chắc chắn không một ai muốn làm phiền bạn cả.

Khu vệ sinh hiện đại cùng với trần nhà, sàn nhà, bồn tắm, chậu rửa đều màu trắng làm cho căn phòng trở nên sạch sẽ. Tấm gương lớn treo tường làm cho phòng như rộng hơn rất nhiều.

Một căn nhà tràn ngập sức trẻ thanh xuân và thể hiện được cá tính, đó có phải là sự lựa chọn của bạn?

Chú ý về nội ngoại phòng ngủ theo phong thủy (4) Kiểm tra phòng ngủ của bạn xem không gian phía trên giường có treo bất cứ đồ vật gì hay không, những thứ gì có thể làm bạn cảm thấy bị áp lực hoặc trong phòng có tủ âm tường loại lớn hoặc bức tranh vừa dày vừa nặng.

Khi bạn ngồi trên giường phải chắc chắn rằng bạn không thể

nhìn thấy hình của mình ở trong bất kỳ tấm gương nào trong phòng. Nếu có, bạn phải chuyển tấm gương đó đi chỗ khác hoặc phải dùng vật gì che được tấm

gương đỏ.

Chú ý về đồ thủy tinh và đồ sứ theo phong thủy

Thủy tinh, đồ sứ đều thuộc hành Kim, nên tránh sử dụng trong phòng tắm và nên dùng đồ bằng nhựa, bằng trúc. Trong một số

trường hợp để tạo hiệu quả trang trí hoặc yêu cầu kiến trúc vẫn phải sử dụng đồ sứ và thủy tinh thì nên chọn loại chịu lực tốt.

Dán một màng bảo vệ quanh đồ thủy tinh để nếu bị vỡ cũng không gây ra sát thương.

Điển hình hợp phong thủy Y Đốn 18

Căn nhà này hướng Đông Nam, từ trong nhà có thể nhìn thấy núi phía xa, tận hưởng một không gian sống thanh thoi, vui vẻ.

Hướng Tây rộng rãi, có thể trực tiếp đón ánh mặt trời. Cách bố

trí và đồ đạc trong nhà là do chủ nhà trực tiếp lựa chọn. Bước chân đầu tiên vào nhà bạn sẽ có cảm giác sáng khoái như gió mùa thu vậy. Bộ sofa kê ở phòng khách là loại thịnh hành. Trên tường là bức tranh họa tiết lạ rất đặc biệt càng tăng thêm vẻ

đẹp.

Một phòng khách hiện đại, rộng rãi, thoải mái có khu vệ sinh riêng biệt độc lập càng thể hiện mức sống cao của gia chủ.

Phòng sinh hoạt được bố trí sát với ban công, chỉ ngăn cách bởi một tấm kính càng làm cho tầm mắt được mở rộng, ánh sáng được chiếu trực tiếp vào nhà.

Căn nhà này sử dụng những vách ngăn hợp lý, gió, không khí được lưu thông tạo được môi trường sống tuyệt vời.

Chú ý về nội ngoại thất của Huyền quan theo phong thủy

Bề mặt Huyền quan phải được sử dụng những chất liệu có khả

năng chống mài mòn như chất liệu gạch, đá, gỗ tổng hợp.

Nhưng gạch và đá có thể tạo cảm giác lạnh nên có một biện pháp thay thế là dùng thảm trải sàn có hình dáng dài. Loại thảm này vừa dài vừa hẹp nên rất hợp với khu vực Huyền quan.

Nếu diện tích đủ rộng có thể kê thêm một chiếc ghế để ngồi tháo giày hoặc đi giày, giúp tạo cảm giác thoải mái.

Những vật nội thất thuộc Huyền quan phải hài hòa với chính thể

của phòng khách.

Chú ý về mối quan hệ giữa tầng nhà và

tuổi của gia chủ trong phong thủy

Mối quan hệ giữa tầng nhà và sinh tiểu (tuổi) như sau: Tầng 1 và tầng 6 thuộc phương Bắc, hành Thủy, tương thích với tuổi tỵ, Mão, Mùi, Hợi

Tầng 2 và tầng 7 thuộc hướng Nam, hành Hỏa, tương thích với tuổi Sửu, Thìn, Tị, Ngọ, Dần, Tuất.

Tầng 3 và tầng 8 thuộc hướng Đông, hành Mộc, tương thích với tuổi Dần, Thìn, Ngọ.

Tầng 4 và tầng 9 thuộc hướng Tây, hành Kim, tương thích tuổi Tỵ, Thân, Dậu, Hợi.

Điển hình hợp phong thủy Hàng thiên lập nghiệp Hoa Đình Bước vào cửa của ngôi nhà này ta thấy sự sắp đặt trang trí đồ

đặc trong nhà sẽ tạo cho bạn cảm giác ấm áp, nồng nàn.

Liên với Huyền quan là phòng khách, chiếc tủ đứng lớn tạo cho gian phòng một vẻ trí thức. Cầu thang hình cung được chiếu sáng dưới ánh đèn trong mang lại sự nhã nhặn.

Phòng ngủ chính được thiết kế liền với thư phòng. Chiếc tủ sách cao làm cho căn phòng thêm vẻ trí thức.

Đây là căn nhà có diện tích không lớn

nhưng có cách sắp xếp khoa học, làm cho bố cục nhà hợp lí và gọn gàng.

Chú ý khi lắp đặt cửa sổ trong phong thủy

Khi lắp cửa sổ, phải biết chắc cửa sổ mở ra ngoài hay vào trong vì khi lắp sẽ phải đính chặt cố định, sau khi đính sẽ không thể

thay đổi được nữa. Trong quá trình lắp nên kiểm tra lại chất lượng và hướng mở cửa một lần nữa. Viên cửa và mặt tường có thể sẽ không khít, tạo khe hồng thì có thể lấy keo chuyên dụng dán vào để tránh được nước lọt vào.

Điển hình hợp phong thủy

Đông quan thái mỹ địa

Toàn bộ ngôi nhà thật giản dị, sáng sủa.
Cầu thang không chỉ

kết nối tầng trên và tầng dưới mà theo phong thủy nó còn là nơi tiếp nhận khí và dẫn khí đi khắp ngôi nhà. Ngôi nhà này sử dụng kiểu cầu thang gấp khúc, tránh được sự xung đột giữa tài khí và vận khí. Phòng khách được chiếu sáng bởi ánh sáng mặt trời.

Chậu cây ở góc cửa cửa sổ nhận được đầy đủ ánh sáng nên sinh trưởng tươi tốt, xanh tươi cũng hàm ý sức khỏe dồi dào, sự

nghiệp bền vững cho gia chủ. Những đồ

nội thất được lựa chọn tinh tế, không gian thoáng đãng, rộng rãi, không khí an lành làm cho người xem cảm nhận được chính thể hài hòa trong thiết kế.

Chú ý khi trang trí không gian cho ngôi nhà theo phong thủy

Trang trí là làm đẹp cho không gian, làm được điều đó sẽ cần một chút khái niệm. Ngày nay, nhà là khái niệm không còn chỉ

đơn giản là nơi trú chân, nơi ở mà đã trở thành nơi quy tụ tinh thần. Do đó, bất kể là nhà ngói hay một ngôi nhà tiện nghi sang trọng đều phải có đầy đủ tính chất nghỉ ngơi thoải mái, trút bỏ

một nhọc cho người sống trong nhà. Đó là tiêu chuẩn đầu tiên của một ngôi nhà.

Về mặt kỹ thuật phải đảm bảo 2 yếu tố:

+ Một là bố cục không gian phải nhân tính hóa.

+ Hai là phải có sự lưu ý đầu tư vào những vật trang trí trong nhà, ngoài các đồ vật nội thất. Nói cụ thể là bố cục không gian trong nhà ở truyền thống được sắp xếp theo thói quen sinh hoạt và nhu cầu thực tế.

Ví dụ: trong ngôi nhà của một người thuộc tầng lớp trí thức thì không gian rộng rãi nhất sẽ được chọn làm phòng khách nhưng hiện nay rất có thể nó sẽ

được chọn làm thư phòng. Đối với thanh niên bây giờ thì bếp và phòng ăn có thể gộp lại làm một, diện tích thừa còn lại sẽ được sử dụng vào việc khác.

Đồng thời cùng với việc sự giao tiếp trong nhà càng ít đi thì sự

lựa chọn các đồ nội thất trong nhà lại càng phụ thuộc theo nhu cầu sử dụng. Ví dụ: trước đây có thể mua bộ sofa gồm 3 hoặc 5

ghế thì bây giờ chỉ cần chọn bộ gồm 1 ghế dài là đủ nhưng quan trọng là chiếc ghế này khi ngồi phải cho cảm giác thoải mái, thư

thái.

Chú ý trong phong thủy

Chúng ta thường nói “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” Mất đi đôi mắt cũng đồng nghĩa với mất đi tất cả mọi hy vọng. Mà cửa sổ

của ngôi nhà cũng giống như đôi mắt của chúng ta vậy, nó là một phần không thể thiếu của ngôi nhà. Hai yếu tố quan trọng cho sự sinh tồn con người là không khí và ánh sáng. Nếu trong một thời gian dài phải hít thở không khí bị ô nhiễm hoặc nơi ở

tăm tối không đủ sáng thì sẽ dễ dàng bị mắc bệnh hoặc tinh thần không ổn định. Do đó, nhà nhất định phải thiết kế cửa sổ, nhưng cửa sổ không phải là càng lớn

càng tốt mà điều cốt yếu phải là sự lưu thông của không khí.

Ví dụ: Mở mỗi bên cửa sổ ở hai phía đối diện nhau như Nam và Bắc, Đông và Tây. Như thế thì khí tài mới lưu thông, người sống trong nhà mới được mạnh khỏe.

Chú ý về vấn đề đặt giường ngủ trong phong thủy

Đầu giường của bạn đối thẳng với “sinh khí” chính là vị trí đại cát nhất. Nhưng nếu kê giường như vậy làm cản trở lối đi thì bạn có thể chọn một trong 3 vị trí “cát phương” còn lại. Ngoài ra, sau khi kê đầu giường hướng theo phương đó rồi, nếu sức khỏe của bạn có vấn đề gì thì

nên xoay đầu giường lại theo hướng
Thiên Y. Đương nhiên, vợ hoặc chồng
bạn cũng không nhất thiết phải có cùng
phương vị tốt nhất. Nhưng để đạt được
hạnh phúc thì nên chọn theo phương vị
tốt nhất của nữ.

Điển hình hợp phong thủy

Thâm Quyển Thiên cầm các

Vào nơi này như chìm vào không gian mà
mỗi nơi mỗi góc đều mang đậm sức sáng
tạo của con người.

Ngôi nhà hiện trước mắt không đi theo
một chiều hướng phong cách nào, người
kiến trúc sư đã dựa theo nguyên tắc cơ
bản nhất để thể hiện quan niệm thiết kế

nhân tính hóa, sinh thái hóa.

Màu sắc của bức tường trong phòng khách đậm hơn các nơi khác một chút. Mảng tường màu vàng kéo dài từ sàn đến trần nhà tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng hơn cho phòng khách vốn có diện tích nhỏ. Đèn được sử dụng là loại đèn treo trang trí nhưng mang lại đủ lượng ánh sáng yêu cầu. Vì phía trên phòng ăn là một gác nhỏ nên trần có độ cao thấp, do đó người kiến trúc sư đã sử dụng những tấm gương ốp lên trần làm không gian như rộng hơn, lại không tạo cảm giác bị ức chế. Không nói đến sự tinh tế trong nội thất mà chỉ ở điểm này thôi cũng tạo ấn tượng sâu sắc cho người xem. Trong những lúc không sử dụng

bếp, có thể dùng một bức màn kết những hạt châu lóng lánh để phân cách phòng bếp và phòng ăn. Nhìn qua bức màn này thấy phòng ăn và phòng khách thêm phần lung linh, huyền ảo, đầy chất lãng mạn. Toàn bộ không gian được sắp xếp, phối hợp một cách hài hòa, tự nhiên. Sự ấm áp của gỗ va chạm với sự

lạnh cứng của kim loại, vừa mang đến vẻ hiện đại nhưng vẫn rất nhân tính.

Không chỉ đạt được những yêu cầu về sinh hoạt, tính nghệ thuật và tình cảm được thể hiện trong ngôi nhà này đã dẫn chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sự sáng tạo có thể làm không gian mở rộng vượt xa diện tích thực của nó.

Chú ý ý chất liệu đồ dùng trong nhà trong phong thủy

Các đồ trang trí trong nhà được sử dụng những chất liệu không gây hại cho con người, dựa trên các nguyên tắc về tính sử dụng, kinh tế, an toàn, mỹ quan... để thiết kế. Khi tiến hành trang trí phải tuân theo những nguyên tắc khoa học và nghệ thuật để tạo vẻ đẹp, mang lại một tổng thể không gian thư thái cho ngôi nhà.

Có thể khái quát theo những nội dung sau: Trang trí mặt sàn: Sàn nhà là phần quan trọng trong nhà. Khi trang trí, chủ yếu là dùng màu sắc, chất liệu, hình họa để thay đổi và làm đẹp hơn.

Trang trí tường: Có thể dùng các phương

pháp: trát, bả, dán, quét vôi... để trang trí.

Trang trí trần: Trang trí trần nhà là sử dụng các loại chất liệu để

tiên hành trang trí, làm đẹp thêm cho phần trần nhà. Đồng thời còn phải đạt yêu cầu thông phong, giảm nhiệt, ánh sáng...

Sắp xếp các đồ nội thất trong nhà: Đồ nội thất, các thiết bị điện, thiết bị vệ sinh... cũng là một nội dung quan trọng để làm đẹp nhà.

Sắp xếp các đồ dùng khác: Chủ yếu bao gồm: tranh vẽ, lọ, bình, các đồ trang trí... Đôi lúc, những đồ vật nhỏ nhặt này lại

tạo ra được hiệu quả trang trí khá lớn cho ngôi nhà.

Chú ý về việc trang trí phòng ăn theo phong thủy

Trang trí cho phòng ăn trước tiên phải xem xét đến công dụng của từng đồ vật để sắp xếp. Ví dụ: tủ rượu, bàn ăn, tủ lạnh,...

đều là những vật dụng không thể thiếu, đồng thời cũng có tác dụng để trang trí. Sau khi sắp xếp những đồ vật này thì điều quan trọng là tạo không khí trong phòng ăn. Đầu tiên là dựa vào màu sắc của tường để mang lại cảm giác. Bất kể phòng ăn có diện tích lớn hay nhỏ thì đều phải có không khí thân thiện, ấm áp. Nếu

diện tích nhỏ thì dùng những màu lạnh như xanh lục, xanh lam, trắng... để lấy màu sắc nổi rộng không gian. Nếu diện tích phòng lớn thì có thể dùng những màu đậm hơn, sau đó lại sử dụng những màu sáng để làm điểm nhấn.

Trung tâm của phòng ăn là bộ bàn ăn. Bàn và ghế nên là một bộ

đồng nhất về màu sắc và kiểu dáng. Để tạo không khí có thể

dùng khăn trải bàn với nhiều chất liệu, hoa văn khác nhau nhưng vẫn phải đảm bảo sự hài hòa trong phòng ăn. Ngoài ra, có thể tô điểm thêm bằng hoa tươi và những vật dụng nhỏ xinh khác. Còn một điểm rất quan trọng đó là ánh sáng trong

phòng ăn. Nên theo phong cách đang có của phòng mà lựa chọn kiểu đèn, màu sắc ánh đèn. Nếu đèn có ánh sáng xanh thì sẽ làm màu của cốc rượu, chén trà trở nên tinh tế hơn.

Chú ý về vấn đề cầu thang theo phong thủy

Cầu thang có thể làm cho bố cục không gian trở nên hài hòa, có tác dụng phân chia các khu vực trong nhà. Nhưng nếu sự thiết kế không hợp lý thì có thể làm rối mắt, đi lại khó khăn. Khi thiết kế cầu thang nên chú ý những điểm sau: Phòng khách biến thành tiền sảnh: Đây là trường hợp thường gặp ở những ngôi biệt thự hoặc những nhà to lớn, bề thế. Bước vào cửa hoặc chính giữa sảnh lớn là cầu

thang. Cầu thang dạng thẳng cao vút lên trên hoặc là cầu thang dạng cánh cung như

hình cầu vồng. Cả 2 loại hình dáng này đều làm cho chức năng phân tách bố cục ở tầng 1 bị lộn xộn và còn làm phòng khách biến thành nền tô điểm cho tiền sảnh. Như vậy, rõ ràng phòng khách chỉ giống như nơi nghỉ chân hoặc là nơi dừng chân của một hội trường lớn mà thôi.

Kết nối không gian riêng tư: Đặc tính của cầu thang là dẫn hướng. Những chỗ cầu thang giao với cửa phòng kị nhìn trực tiếp vào phòng ngủ để tránh bị soi mói vào không gian riêng tư.

Bậc cầu thang quá cao: Một số người muốn tiết kiệm không gian, làm khoảng cách giữa các bậc cầu thang quá lớn, trên 20cm. Điều này không chỉ làm cho việc đi lại mất nhiều công sức mà còn làm cho việc tận dụng khoảng không gian dưới cầu thang trở nên khó khăn hơn. Tiêu chuẩn khoảng cách các bậc cầu thang là 15 cm, mới tạo được cảm giác thư thái khi lên xuống. Nếu vượt quá 18 cm thì khi đi lên sẽ rất mệt mỏi. Độ rộng cho bậc từ 27-30 cm là thích hợp nhất. Nếu khoảng cách giữa 2

tầng là 2,9m thì độ dài lý tưởng của cầu thang là 5 m. Thông thường loại cầu thang đôi hoặc cầu thang gấp khúc sẽ tiết kiệm được nhiều diện tích nhất.

Giếng trời: Có tác dụng điều tiết không khí trong nhà. Một vài người chỉ tận dụng khoảng không cầu thang để làm một cái giếng trời nho nhỏ. Thực ra nếu giếng trời quá nhỏ và hẹp thì tác dụng điều tiết không khí của nó không đáng kể. Trừ phi là làm thêm một giếng trời ở trong nhà. Có điều là nó sẽ gây khó khăn cho việc sử dụng điều hòa.

Điển hình hợp phong thủy

Hạ Môn kinh điển đại đệ

Ngôi nhà này thông qua việc phân định ranh giới một cách mơ

hồ để tạo ra một không gian lý tưởng cho sức khỏe và cư trú.

Đầu tiên là sự khai thông giữa phòng khách, phòng ăn và gian bếp. Những giới hạn không gian được mềm hóa tạo thành một tổng thể không gian mở. Dựa theo thói quen sử dụng bàn trà của chủ nhà, người kiến trúc sư đã định bàn trà làm vật phân cách tự nhiên giữa phòng khách và phòng ăn, thể hiện chiều hướng thiết kế theo nhân tính hóa. Cầu thang được dời ra đằng sau để không cản trở tầm mắt, tạo độ mở cho không gian để có thể hướng ra nhìn thấy cảnh biển ở phía ngoài ngôi nhà.

Phòng ngủ chính dài và hẹp nhưng nhờ chiếc rèm trúc nên không gian riêng tư cá nhân và không gian mở dễ dàng hoán đổi bằng việc kéo rèm hoặc mở rèm. Gian vệ

sinh trong phòng ngủ

chính sử dụng chất liệu gỗ có tác dụng chống trơn trượt cũng tạo được vẻ nhã nhặn.

Cấu trúc mở thể hiện sự thông thoáng, tự do, thoải mái mà vẫn thanh nhã, giản dị chính là nét đẹp của ngôi nhà này.

Chú ý trong nguyên tắc sắp đặt cho Huyền quan theo phong thủy

Đảm bảo tính thống nhất của phòng khách và phòng ăn.

Đảm bảo lối đi được hợp lý, tránh vì thiết kế Huyền quan mà ảnh hưởng đến tác dụng, chức năng chính của nó.

Hình dáng thiết kế của Huyền quan không được phức tạp, rối rắm hơn các khu vực sinh hoạt chung khác.

Thiết kế Huyền quan trước hết phải xem xét đến công năng của nó, sau đó mới là tính trang trí mà nó mang lại.

Những điểm nào không cần Huyền quan thì không nên áp đặt vào đó.

Chú ý về vấn đề thông gió cho nhà ở theo phong thủy

Mức độ thông gió là một tiêu chí đánh giá chất lượng không gian của ngôi nhà. Độ thông gió trong gian vệ sinh có ảnh hưởng trực tiếp đến yếu tố an toàn. Cố gắng tận dụng làm các cửa sổ trong gian

vệ sinh để làm cho không khí được lưu thông, đảm bảo sự

hít thở thông thường của con người. Điều này rất quan trọng đối với người già và trẻ nhỏ. Một không gian nhiều độ ẩm là một môi trường tốt cho các loại vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Nếu trong khoảng thời gian ngắn mà không khí trong gian vệ sinh có thể có được sự khô thoáng ban đầu thì đó là phương pháp hữu hiệu nhất để diệt vi khuẩn. Biện pháp lí tưởng nhất là để cho không khí được lưu thông tự nhiên nhưng nếu không có điều kiện thì có thể lắp thêm các loại quạt hút khí.